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อิสรภาพแห่งความคิด

วิบากกรรม‘ทักษิณ-ธนาธร’สะเทือนเลือกตั้งสนามเล็ก

        นับเป็นการแก้เกมการเมืองของ ‘อดีตนักโทษหนี

คดี’ ที่มี ไพ่ในมือไม่มากนัก แถมยังต้องห่วงหน้าพะวงหลัง   

เกรงบุตรสาวจะสะดุดกลางทาง ก่อนจะสู่การต่อสู้ ใน                                                                     

สนามใหญ่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต

โควิดXEโผล่ไทย

ตายนิวไฮ96คน

ติดเชื้อยังไม่ลด

ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.

ได้‘อัศวิน’ได้‘บิ๊กตู่’

ทำาเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเชื้อ

ใหม่ 2.8 หมื่น รวม RT-PCR เป็น 

42,258 คน ตายนิวไฮ  96 ราย ขณะ                                                 

ที่ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามา                                                  

ธิบดี พบสายพันธุ์ลูกผสม “XE” จาก

การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจาก

ตัวอย่างสวอบจากผู้ติดเชื้อชาวไทย

แล้ว 1 ราย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์

โควิด-19 ในประเทศไทยว่า  พบผู้                                           

ติดเชื้อรายใหม่ 28,029 ราย ติด

เชื้อในประเทศ 27,914 ราย มาจาก        

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 

27,501 ราย, มาจากการค้นหาเชิง

รุกในชุมชน 413 ราย,  มาจากเรือน

จำา 79 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง                                                     

ประเทศ 36 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น                                                

23,352 ราย อยู่ระหว่างรักษา 255,795 

ราย อาการหนัก 1,827 ราย 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

กรุงเทพฯ • หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มัน

หยด ประชาธิปัตย์ซัด “บิ๊กตู่” ระวังคนจะไม่

เอา “อัศวิน” เพราะกลัวจะได้ “ประยุทธ์” มี

ภาพสืบทอดอำานาจ “ทิพานัน” สวนทันควัน 

ฝ่ายการเมืองไม่ควรหวาดระแวงหรือสร้าง

เงื่อนไขเพื่อจำากัดสิทธิในการบริหารงานของ

ผู้นำาประเทศ 

เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2565 บรรดา                                                               

ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร ต่างลงพื้นที่หาเสียงกันอย่าง                                                         

คึกคัก ขณะท่ีการลงพ้ืนท่ีคลองโอ่งอ่าง                                                                 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟัง

อ่านต่อหน้า 14อ่านต่อหน้า 14

แพทองธาร ชินวัตร

2หน้า...
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(1)

ย หรือ อายุ-อานาม ...มันคงมีสวนทําให การรับรู                                                        

ในสิ่งตางๆ มีสิทธิผิดแผก แตกตาง ไปจากเดิมๆ 

อยูมั่งไมมาก-ก็นอย ดวยเหตุเพราะ เคร� องมือแหง

การรับรู หรือที่เรียกๆ กันในภาษาพระวา อายตนะ 

ทั้งหลาย ไมวาหู-ตา-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ ยอมหนีไมพนตอง

เส� อมโทรม ทรุดโทรม ลงไปตามสภาพ กระบวนการรับรูตอ

สิ่งตางๆ ที่มันไหลเขามาสูประสาทสัมผัสในแตละประเภท 

มันเลยน�าจะไมเหมือนเดิม หรืออาจตอง เพี้ยนๆ ไปบางเปน

ธรรมดา...

(2)

แมแตการ ดูหนัง-ฟงเพลง ที่ถาเปนยุคกอนๆ หรือยุคที่

ยังคง หูดี ไมไดถึงกับ หูลี่ เหมือนชวงเฒาชะแรแกชราในทุก

วันนี้ เม� อไหรที่เสียงเบส เสียงกลอง เสียงลีดกีตารอันสุดแสน

จะแหลมคมปานใบมีดโกน ดังกระหึ่มพรอมกับการโหยหวน 

ครวญครางของนักรอง-นักดนตรีที่เรียกๆ วาพวก เฮฟวีเมทัล  

ทั้งหลาย ไมวาบทเพลงประเภท สโมก ออน เดอะ วอเตอร 

หรือ ไฮเวย สตาร ฯลฯ อะไรทํานองนั้น ประสาทการรับรูทาง

หูมันจะทําหนาที่ วิ่งแจนไปกระตุนประสาทแขง ประสาทขา 

ใหตองขยับไป-ขยับมา ดวยอารมณ-ความรูสึกแหงความ เมา

มันซซซ ชนิดพรอมที่จะโดดออกไปเตนย็อกๆ แย็กๆ คลายๆ 

ประเภทกิ้งกา หรือจิ้งเหลน โดนน้ํารอนลวก อะไรประมาณ

นั้น...

(3)

แตมาถึงทุกวันนี้...เม� อไหรที่ดันตองเจอกับเสียงบึ้มๆ 

วี้ดๆ เสียงกรีดรองปานประดุจ เปรต กําลังขอสวนบุญ ของ

บรรดาพวกนักรองขาร็อกทั้งหลาย ถาแมนไมอาจ ลุกหนี ก็

อาจตองขออนุญาต หรี่เสียง ใหเบาที่สุดเทาที่จะเบาได ไม

งั้นโอกาสประสาทแ-ก ประสาทรับประทาน ยอมมีความเปน

ไปไดสูงเอามากๆ ตรงกันขาม...กับบรรดาบทเพลงประเภทที่

เคยออกไปทาง เชยซซซแสนเชยซซซ สําหรับชวงวัยหนุมๆ 

ประเภทแพตบง แพตบูน หลุยส อารมสตรอง แนต คิง โคล 

ฯลฯ ทํานองนั้น กลับเปนอะไรที่ ร� นหู ฟงแลวสบายใจ สบาย

อารมณขึ้นมาโดยทันที แมแตประเภท แมลงวันบินเขา

ปาก หรือบทเพลงไทยเดิม ประมาณวา บรรยายความ-ตาม

ไท-เออ-เอิ่ง-เอย-เสด็จ-เออ-เออ-ยาตร ฯลฯ กลับกอใหเกิด

จินตนาการอันไหลล� น ไมไดสะดุดหยุดชะงักเอาเลยแมแต

นอย...

(4)

สวน หนัง หรือ ภาพยนตร ก็ไมไดตางไปจากกันนั่น

แหละทั่น บรรดาหนังที่ตองลงทายดวยโศกนาฏกรรม ความ

รุนแรง ความเจ็บปวดรวดราว ฯลฯ หรืออะไรตอมิอะไร

ประมาณนั้น ชักกลายเปน ของแสลง สําหรับคนแก คน

ชรา ขึ้นมาดื้อๆ!!! จนหลังๆ มานี้...สิ ่งที่ พอรับได-พอดู               

ได กลับกลายเปนประเภท หนังสารคดี ซะเปนหลัก หรือ

กระทั่ง การตูนวอลตดิสนีย ยุคเกาๆ ที่มีเพลงคลาสสิกเปน

องคประกอบ อาจพอชวยใหสดช� น ร� นเริง ขึ้นมาไดมั่งเปน

พักๆ เชนเดียวนิยาย วรรณกรรม เร� องสั้น ไปจนถึงหนังสือ

กําลังภายใน ที่แทบไมคิดจะหยิบขึ้นมาอานอีกตอไป ตางไป

จากหนังสือประเภทประวัติศาสตร ปรัชญา หรือแมแตหนังสือ

ธรรมะ ฯลฯ ที่พอชวยใหการอานในชวงระหวาง นั่งขี้ เปนไป

ได โดยสะดวก ไมถึงกับตองออกแรงเบงอะไรกันมากมาย...

(5)

บรรดา ความเปลี่ยนแปลง เหลานี้ วาไปแลว...มันคง

มีที่มาจาก อายตนะ หรือจากประสาทสัมผัสทั้งหลาย ที่ทําให 

กระบวนการปรุงแตง มันผิดแผก แตกตาง หรือผิดเพี้ยนไป

จากเดิม โดยจะไปกําหนด คามาตรฐาน วาอะไรถูก-อะไร

ผิด อะไรดี-อะไรชั่ว อะไรไพเราะ-ไมไพเราะ ฯลฯ คงลําบาก 

เน� องจากมันเปนเร� องของ วัย ของ อายุ-อานาม ที่ไมไดยืนยง 

คงที่ ไมไดจีรัง ยั่งยืน มีแตตองหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตราบ

ชั่วนิรันดรกาล สิ่งที่อาจพอหยิบมาใชเปน คามาตรฐาน ได

ชั่วครั้ง-ชั่วคราว ก็อาจเปนแคความ เหมาะ-ไมเหมาะ หรือ 

ควร-ไมควร ตอสภาวะแวดลอมในหวงระยะเวลานั้นๆ...

(6)

อีกทั้งสิ่งที่เรียกวา สภาวะแวดลอม ในแตหวง แตละ

ระยะ ก็ดันไมไดเปนสิ่งที่คงทน ถาวร ซะอีกตางหาก มีแต

ตองหมุนเวียน เปลี่ยนแปร หรือกระทั่งผิดๆ เพี้ยนๆ ไปตาม

สภาพ อะไรที่เคยดูน�าเกลียด-น�าชังเม� อครั้งอดีต เผลอๆ...มัน

อาจกลายเปนที่ เหมาะสม และ สอดคลอง กับปจจุบันและ

อนาคตเอาเลยก็ไมแน�!!! อะไรที่เคยดูน�ารัก-น�าใคร-น�าหลงใหล

มากอนหนานั้น ก็ใชวาจะสามารถยึดมั่น ถือมั่น สามารถ

กําหนดเปน คามาตรฐาน ตายตัวไปโดยตลอด เพราะอาจเปน

สิ่งที่พนยุค พนสมัย ไปแลวก็ยอมได...

(7)

แตก็นั่นแหละ...ภายใตความหมุนเวียน เปลี่ยนแปร 

ความไมจีรัง ยั่งยืน ของแทบทุกสิ่งทุกอยาง สิ่งที่ผูคนยุคโบ

ร่ําโบราณทานมักนํามาใชเปนตัวกําหนด คามาตรฐาน ให

กับยุคสมัยในแตละยุค ก็คือสิ่งที่อยูเหนือไปจากธรรมชาติ

แหงการปรุงแตงทั้งหลาย หรือ ธรรมชาติ ที่อยูเหนือไป

กวา ธรรมชาติโดยทั่วไป หรือที่พวกฝรั่งเขาเรียกวา โลกแหง

แมพิมพสมบูรณแบบ ตามที่นักปราชญชาวกรีกอยาง เพล

โต ทานเคยใหคํานิยามเอาไว สวนถาพูดแบบชาวบานๆ ก็

คือ ธรรมะ อันเปนแกนสาระของ ศาสนา ตางๆ นั่นเอง อัน

เปนอะไรที่ยอมเหนือไปกวาสิ่งที่เรียกวา ประชาธิปไตย หรือ 

เผด็จการ ที่เปนเพียงแค เคร� องมือ ในการปกครอง ดูแล 

สังคมแตละสังคมในแตละหวง แตละระยะ ไมไดสูงสงวิเศษ

วิโส หรือน�าเกลียด-น�าชังแตอยางใด สวนจะเหมาะ-ไมเหมาะ 

ควร-ไมควร ก็ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอมนั้นๆ กําลังเปนไปใน

แนวไหน อันนี้นี่แหละ...ที่เราๆ-ทั่นๆ ทั้งหลาย ผูอาจตองเจอ

กับ สงครามโลกครั้งที่ 3 ณ วันหนึ่ง-วันใดก็ยังไมแน� น�าจะ

ลองเก็บไปคิดๆ กันดูมั่ง...

วาดวย ‘คามาตรฐาน’

แหงการเปลี่ยนแปลง

วั

หลือเวลาแค 48 วันที่ผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพฯ รวมถึง                                                           

นายกเมืองพัทยา ที่มีเวลาโฆษณาหาเสียงขายนโยบาย

กับประชาชน

แตโฟกัสหลักยังอยูที่วาใครจะผูที่ไดนั่งเกาอี้ “ผูวาฯ 

กทม.” ที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเปนตําแหน�งที่บงชี้ทิศทาง

การเมืองในสนามการเมืองใหญไดชัดขึ้น

อยางที่เห็นวาแตละฝายเลือกใช “กลยุทธ” ที่ตางกัน 

บางคนเลือกใชช� อชั้นของ “พรรคการเมือง” ในการดึงคะแนน

เสียงของ “โหวตเตอร” ที่นิยมพรรคนั้นๆ และบางฝายเลือก

ใชสถานะผูสมัคร “อิสระ” เพ� อสรางพื้นที่การตัดสินใจใหกับ

ประชาชนที่ “เบ� อหน�าย” กับการแบงคาย-สีเสื้อ  

ภาพรวมของการชูนโยบายคือ การใช “จุดแข็ง” ของตัว

เองในการตรึง “แฟนคลับ” ไมใหเปลี่ยนใจไปเลือกตัวเลือกอ� น 

ถึงคอยกาวไปสูการดึงคะแนนเพิ่มเติมจาก “พลังเงียบ” ที่รอ

เผยตัวในชวงโคงสุดทาย 

ยอนดูปจจัยในอดีตที่มักทําให “ล็อกถลม” จนผูสมัคร 

“ตัวเต็ง” ไมไดรับชัยชนะ คือยุทธวิธีทํา สงครามขาวสาร ของ

ฝายตรงขามในการออกมาเปดจุดออนของคูตอสู 

อีกปจจัยคือ ทุกกลุมการเมืองไมเลือกการสูแบบจับมือ

เปนพันธมิตร หลีกทางใหคนที่อยูฝายเดียวกัน แตเลือกลง

สมัครกันทุกพรรค ทุกกลุม สงผลใหเกิดการตัดคะแนนกันเอง 

จนทําใหมีการวิเคราะหวาผูที่ไดคะแนนนิยมในโพลแบบสูงลิ่ว 

อาจจะถูกหารเสียงจากฝายท่ีเรียกตัวเองวาประชาธิปไตยออกไป

เม� อหันไปพิจารณาการเปดตัวของ ผูวาฯ อัศวิน 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่พยายามชู “กรุงเทพฯ ไปตอ” 

ขายภาพลักษณนักปฏิบัติที่ทํางานไดจริง “ไมขายฝน” ปม

ประเด็นที่ถูกงัดมาโจมตีก็หนีไมพนประวัติการเปน “ลมใตปก” 

ให กปปส. เปนคนของฝายรัฐบาล มี “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปน “แบ็กอัป” หากเลือกไปก็คง

ไมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลง 

แตอยาลืมวา “อัศวิน” อยูในองคาพยพของ กทม.มา 5 

ป เขาใจธรรมชาติของคนและองคกร มีเครือขายชุมชนตางๆ 

คอนขางมาก จึงมีการมองวา ถาอีกฝายสูกันเองก็มีโอกาสที่จะ

ควา “ชิ้นปลามัน” ไปได เพราะเสียงสนับสนุน ดร.เอ สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรคประชาธิปตยแผวไปมาก 

ขณะที่ วิโรจน ลักขณาอดิศร ผูสมัครจากพรรคกาวไกล 

ที่ไมเลือกตอสูในจุดแข็งของคนอ� น หันไปหยิบจับประเด็นเชิง 

“จุดยืน” ของพรรคกาวไกล เพ� อตอกย้ํานโยบายของพรรคให

กับ “โหวตเตอร” คนรุนใหมที่คลั่งไคลในประชาธิปไตย มั่นใจ

วาพรรคไมเคยเปลี่ยนอุดมการณทางการเมือง

แตก็ใชวา “คนวัยทํางาน” จะถูกจริตกับ “วิโรจน” ที่

มีบุคลิกดุดัน เปนนักตรวจสอบมากกวานักบริหาร เม� อตอง

เขาไปบริหารงานกับขาราชการ หรือประสานงานกับรัฐบาล

จะทําใหงานเดินไปไดหรือไม และหากมีการชุมนุมของกลุม

การเมือง หรือม็อบ 3 นิ้ว ฝายรัฐตองจัดกําลังในการรักษา

ความสงบ แตผูวาฯ สั่งรถสวมไปสนับสนุนคงดูวุนพิลึก ไมตาง

จากที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของ กปปส. กับ “อัศวิน ขวัญเมือง” 

เม� อครั้งดํารงตําแหน�งรองผูวาฯ กทม. กลายเปนความวุนวาย

ที่คนกรุงเทพฯ คงไมตองการใหเกิดอีกแลว  

ครั้นจะปรับ “บุคลิก” ก็คงไมใชเร� องงาย เพราะตัว

ตน “วิโรจน” เปนเชนนั้น เลยตองใชบริการของ “ธนาธร จึง

รุงเรืองกิจ” ประธานคณะกาวหนา ในการดึงแฟนคลับ “สาม

นิ้ว” ไมใหปนใจไปเลือกนักวิชาการ-นักบริหารอยาง ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ ผูสมัครในเงาของพรรคเพ� อไทย 

แม “ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ” จะเดินหนาชวย “วิโรจน” 

อยางสุดตัว ยืนยันวา “พรรคกาวไกล” เลือกคนถูก พรอม

ประกาศถือธงคณะกาวหนาในการสูศึกที่ “พัทยา” แตดู

เหมือนวาจังหวะไมคอยดี จากปญหาพัวพันคดีความของ

คนในครอบครัว กลายเปนเงา “ไลลา” ยอนตรรกะการตรวจ

สอบฝายตัวเองที่ยึดหลักการความถูกตอง ไมใชกฎหมายสอง

มาตรฐาน

จากกรณีที่ “เจสมพร” มารดาของ “ธนาธร” ออกมา

ตัดพอ แสดงความเสียใจ ที่สังคมและส� อนําเสนอขาวทํานอง

วาตระกูลจึงรุงเรืองกิจรุกที่ปา ดวยคําอธิบายเร� อง “เจตนา” 

เหมือนเชนที่นักการเมือง ผูมีอํานาจ มักใชอธิบายความเร� อง

การซื้อที่ดินจากคนอ� น 

กลายเปนประเด็นบั่นทอนตัวเองในชวงสูศึกสนามเล็ก 

ที่ฝายตรงขามคงงัดไปใชเปดแผล-ยอนตรรกะที่เคยวิพากษ

วิจารณคนอ� นวาไดรับอภิสิทธิ์ทางกฎหมายในเร� องทํานองนี้มา

กอน

หันมาดูทางพรรคเพ� อไทยที่มุงเนนไปที่เกาอี้ ส.ก.และ

พรอมเทเสียงให “ชัชชาติ” ก็ตองปลุกเราสมาชิกใหเกาะกลุม 

เหนียวแน�น ไมแตกตัวไปอยูกับพรรคเกิดใหม ดวยการกําหนด

เกมให อุงอิ๊ง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวคนเล็กของ 

“ทักษิณ ชินวัตร” หรือ “โทนี่” ที่กําลังหลบหนีคดีทุจริตในตาง

ประเทศมาเปดตัวพูดถึงแนวทางนโยบายตางๆ และหวังดึง

คะแนนเสื้อแดงวัยโจที่กลายพันธุเปนติ่งสมไปหมด

 เพราะถาพูดถึง “พรรคกาวไกล” คงมองขามไมได

อยางเด็ดขาด และเม� อพิจารณาจากแนวโนมและความเปนไป

ได รวมไปถึงบรรยากาศท่ีเปนอยูในเวลาน้ี ย่ิงผลสํารวจ “นิดา

โพล” ลาสุดที่เพิ่งออกมากลายเปนวา นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน 

หัวหนาพรรคกาวไกล ไดรับความนิยมแซงหนา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา เปนครั้งแรก 

แตผลสํารวจดังกลาวมันสะทอนผลทางการเมืองหลาย

อยาง โดยเฉพาะการคุยคําโตเร� องการชนะเลือกตั้งแบบ 

“แลนดสไลด” ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่วาดฝนเอาไวอาจไม

เปนไปตามฝน แตอยางนอยในสถานการณเฉพาะหนาจะที่สง

ผลการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพราะการเลือก

ตั้งผูวาฯ กรุงเทพฯ พรรคกาวไกลสงผูสมัครลงชิงเกาอี้ ขณะ

ที่พรรคเพ� อไทยทําไดเพียงแคแอบขางหลังนายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ ผูสมัครอิสระ ที่เคยเปนแคนดิเดตนายกฯ ในนามพรรค

เทานั้น

ยิ่ง “บุตรสาว” กลายเปนเปาโจมตี “ทักษิณ” เริ่มออก

อาการดิ้นพลาน ใชความคุนเคยในการเปนเจาของ “บริษัท” 

เฟนหาพนักงานบริษัทฝปากกลามาทําหนาที่ รปภ.ดูแลปกปอง

บุตรสาว โดยที่ตัวเองยังคงอยูในสถานะนักโทษหนีคดี ที่สราง

วิมานในอากาศใหกับลูกหาบภายในพรรคเช� อวา “กระแส

ทักษิณ-ดีเอ็นเอแมว” ยังใชการได 

การตั้งโตะแถลงของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ประธาน

คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพ� อไทย สวมบทคุณลุง

ปกปองหลาน “เลนเบอรใหญ ไฟกะพริบ” อัดกลับ “เทพไท 

เสนพงศ” อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย “วัน

ชัย สอนศิริ” สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่บังอาจมาแตะ “อุงอิ๊ง”

แตที่น�าสนใจคือการเตรียมอภิปรายนอกสภา ตั้งวง

วิพากษ “บิ๊กๆ” พรรครวมรัฐบาล หนาศาลาวาการ กทม. 

หวังสรางแรงสั่นสะเทือนในชวงการเมืองรอน ตั้งแตการเปด

อภิปรายไมไววางใจ ไปถึงการแขงขันเลือกตั้งผูวาฯ เพ� อสุมไฟ

ใหลมการเมือง “ขั้วลุงตู”

พรอมๆ ไปกับงานสําคัญที่ไดรับมอบหมายในการชวย 

ส.ก.ลงพื้นที่หาเสียงดวยอีกแรง เพราะไมถือวาเปนผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง ไมไดเปนรัฐมนตรี ไมไดเปน ส.ส. จึง

สามารถลุยหาเสียงชวยไดอยางเต็มที่ ตั้งเปากวาด ส.ก.ใหได

เกินกึ่งหนึ่ง จากทั้งหมด 50 เขตเลือกตั้ง  

นับเปนการแกเกมการเมืองของ “อดีตนักโทษหนีคดี” ที่

มีไพในมือไมมากนัก แถมยังตองหวงหนา-พะวงหลัง เกรงบุตร

สาวจะสะดุดกลางทางกอนจะถึงการตอสูในสนามใหญ

อยางไรก็ตาม ในชวงโคงสุดทายของการเลือกตั้ง คาด

วาตางฝายตางเรงงัดกลยุทธในการ “หาเสียง” กันหนัก

หน�วง เพ� อใหตนเองไดรับชัยชนะใหได ทั้งการขุดเบื้องหลัง 

ประวัติการเมืองดานลบของฝายตรงขามออกมาเร� อยๆ ที่

สําคัญคือ “ชองวาง” ในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ที่

มักจะใชเปนเคร� องมือเตะตัดขาอีกฝายหนึ่งเม� อเขาตาจน

ที่ฟนธงไดแน�ๆ คือศึกเมืองกรุงครั้งนี้ “ดุเดือด-เลือด

พลาน” สมกับการรอคอย!!.

เ

วิบากกรรม‘หนีคดี-รุกปา’

สะเทือนเลือกตั้งสนามเล็ก

กลายเปนประเด็นบั่นทอนตัวเองในชวงสูศึก

สนามเล็ก ที่ฝายตรงขามคงงัดไปใชเปดแผล-

ยอนตรรกะที่เคยวิพากษวิจารณคนอ� นวาไดรับ

อภิสิทธิ์ทางกฎหมายในเร� องทํานองนี้มากอน



บเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปแล้ว  “กอง

เชียร์” มากันพรึ่บพรั่บ แต่เข้าอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลา

ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดงไม่ได้ ผู้สมัครที่รอ

จับเบอร์ก็ได้แต่ลุ้นในใจกันเงียบๆ หายใจถี่ๆ ภายใต้หน้ากาก คนที่เฮง

สุดคงเป็น “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ที่จับได้หมายเลข 1 แม้สาวกสาม

นิ้วน่าจะเชียร์ให้ได้หมายเลข  3 ขณะ

ที่ “เดอะจั้ม” สกลธี ภัททิยกุล กลับได้

หมายเลข 3  ก็ต้องหาท่าพลิกแพลงชูนิ้ว

เป็นสัญลักษณ์ “โอเค” แทนแบบแหยงๆ 

ส่วน ดร.เอ้ “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” จับ

ได้หมายเลข 4 ที่อาจไม่ค่อยได้ดั่งใจแม่

ยก แต่ก็ยังมีข้อดีที่ได้เบอร์เป็นเลขตัว

เดียว พอจะนำาไปใช้ได้ในทางการตลาด  

ส่วน “พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง” จับได้

หมายเลข 6 หลังจากตอนแรกที่งงๆ กับ

หัวหางเลข 9 แต่พลิกเป็นแคมเปญผู้ว่าฯ 

ปีที่ 6 ได้ในฉับพลัน ทางด้าน “ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์”  ได้หมายเลข 8 เป็นที่พอใจ

ของทีมงานที่ได้เบอร์สวยมาขึ้นป้าย แต่ที่หลายคนถามหาคือ “วรัญชัย 

โชคชนะ” ที่เฝ้ารอดูว่าจะสู้ค่าสมัครร่วมครึ่งแสนพาตัวเองลงสู่สนาม

แข่งไหวหรือไม่ และในที่สุดก็ไม่ผิดหวัง เพราะการรับสมัครวันที่สอง 

“วรัญชัย” ไม่ยอมตกขบวนศึกเมืองกรุง ขอลงสู้ศึกอีกครั้งในฐานะ “ไม้

ประดับ” ร่วมกิจกรรม นำาเสนอไอเดียประชาธิปไตย

ลองดูกันว่า “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะเทใจให้ใคร... 

หลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่า “คน

ที่จะเข้ามารับหน้าที่เหล่านั้นเป็นคนที่มี

คุณภาพหรือไม่ เป็นคนที่เป็นแบบอย่าง

สังคมหรือไม่ เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีหรือ

ไม่ เรื่องความสามารถโอเคทุกคนเข้าเกณฑ์

หมด อย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้ว การคิดกับ

การพูดฟังแล้วดูดี ถ้าเทียบกับการที่ผมพูด 

หลายคนบอกผมพูดได้ไม่ดี แต่ผมอยากรู้ว่า

สิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดมันทำาได้จริงหรือไม่ และ

สิ่งที่เขาทำามาจนถึงทุกวันนี้มันอยู่ตรงไหน  

ฉะนั้นถ้าจะหาเสียงลองถามต่อไปสิว่า 

ของเดิมที่ทำามาแล้วมีอะไรบ้าง เขารู้หรือ

ยัง และจะทำาอะไรต่อตรงนั้น หรือจะทำา

อะไรใหม่ ถ้ามารื้อทิ้งทั้งหมดถามว่าจะไปได้อย่างไร.....ฝากถึงประชาชน

เราต้องเลือกนักปฏิบัติที่ทำางานได้จริง ทำางานได้สำาเร็จ มีผลงานปรากฏ 

ไม่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่”  ตามมาด้วยการควงแขน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทยลงพื้นที่ “คลองโอ่งอ่าง” พื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวที่  

พล.ต.อ.อัศวิน ชูเป็นผลงานในการหาเสียงครั้งนี้ด้วย 

ประชุมใหญ่สามัญพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่หอประชุม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา ยังไม่มี “บิ๊กเซอร์ไพรส์” เปิด

ตัวหัวหน้าพรรค ที่ว่ากันว่าล็อกชื่อ ต.ตุ๋ย “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” 

สายตรงตึกไทยคู่ฟ้าไว้แล้ว  จึงเป็นการ

ประชุมวาระเลือกตั้งกรรมการบริหาร

พรรคไปพลางก่อน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด

คาดว่าจะมีการเปิดตัวแกนนำาสำาคัญของ

พรรคในช่วงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.65  หลัง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ และยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงโลโก้พรรคจะยังใช้แบบ

เดิม รวมถึงที่ทำาการพรรคยังใช้ที่ทำาการ 

จ.นครราชสีมา ยังไม่มีการย้ายมาที่ซอย

อารีย์สัมพันธ์แต่อย่างใด ตามที่ “เสกสกล 

อัตถาวงศ์” แกนนำาพรรคระบุ แต่เพื่อ

ไม่ให้งานกร่อยจึงถือโอกาสเปิดตัว “ส้ม  

ชนากานต์ ชัยศรี” อดีตนางงาม ในฐานะ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.ของพรรค ไม่ให้เสียเที่ยวที่โหมโรงแบบสุดตัว

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ 

พรรคเพื่อไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัด “เทพไท เสนพงศ์” อดีต 

ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ  “วันชัย สอนศิริ” ส.ว. 

ที่บังอาจวิพากษ์วิจารณ์ “อุ๊งอิ๊ง” น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมร่าย

ยาวตามสไตล์ดาวสภาว่า  “อย่าโจมตีเด็กที่บริสุทธิ์ทางการเมือง ไม่

อยากให้คนที่ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจทางการ

เมืองต้องมาแปดเปื้อน เพราะนักการ

เมืองจัญไรบางคน เรื่องนี้มีการวางแผน

กันไว้เพื่อสกัดกั้นบุตรสาวนายทักษิณ 

ประชาชนจะเลือกใครไม่ใช่เรื่องของพวก

ท่าน แต่เป็นเรื่องของประชาชน ไม่ต้องมา

ยุ่ง พรรคไหนได้คะแนนมากก็จัดตั้งรัฐบาล 

การเมืองเขาเล่นกันแบบนี้ วันนี้คะแนน

พรรคเราดี ผู้สมัครเราก็ดี และ น.ส.แพ

ทองธารเก่ง หลานจะช่วยพรรคได้เยอะ 

การเมืองรอบนี้จะสนุก  แล้วพวกหลานๆ 

จะได้เห็นคนร้องไห้” ปิดท้ายด้วยการแซะ  

“อนุทิน ชาญวีรกูล กับ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ดูทรงออกตัวแรงแบบนี้ 

ไม่รู้ว่าไปได้ยาดีจากที่ไหน คงต้องรอดู “ภาคต่อ” ในครั้งต่อไป เพราะ 

“สารวัตร” ประกาศใช้ลาน กทม.อภิปรายนอกสภา 3 วัน.
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3ในประเทศ

สกลธี ภัททิยกุล

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

แก้ไขในหลายเรื่องที่บิ๊กลือทำาไว้ การที่ ผบ.ทร.ส่ง บิ๊ก

โอ๋-พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์  มานั่งเป็นเจ้ากรม

ยุทธศึกษา ทร. ก็เพื่อภารกิจในการรื้อฟื้น  ศูนย์ฝึก

ทหารใหม่ ขึ้นมา แต่การจะโอนอัตรากรมรบพิเศษที่  

2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่เป็นอัตรา

เดิมของ ผบ.ศูนย์ฝึกทหารใหม่กลับมา คงต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบ เพราะการเดินหน้า กรมมนุษย์กบ เดิน

หน้ามาไกลแล้ว แต่ถึงอย่างไรเป้าหมายล้างคราบไคล

คงต้องการทำาให้สำาเร็จ แต่การตัดสินใจต่างๆ ก็คง

ต้องระมัดระวัง ด้วยการดูว่าจะใช้วิธีไหน และจะทัน

กำาหนดเวลาที่กระชั้นชิดเข้ามาหรือไม่ และเป็นช่วง

เวลาพิสูจน์ฝีมือ “บิ๊กโอ๋” แคนดิเดต 5  เสือ ทร.ใน

อนาคต ว่าจะเด้งรับคำาสั่งได้ผลงานไปตุนไว้ที่หน้าตัก 

ตีคู่มากับ บิ๊กดุง-พล.ร.ท.อะดุง พันธุ์เอี่ยม เจ้ากรมการ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทร. ที่อยู่ข้างกาย  

“บิ๊กเฒ่า” เกือบทุกงานหรือไม่ •

แต่ที่ต้องลุ้นคือ 2 โครงการใหญ่ ที่กำาลังมีเรื่อง 

ฮอต รับเดือน เม.ย. ไล่ตั้งแต่โครงการจัดหา เรือดำาน้ำา

จีน ที่บริษัทยังไม่สามารถเจรจาหาเครื่องยนต์เยอรมัน

มาใส่ได้ตามสัญญา แว่วว่าตัวแทนของรัฐวิสาหกิจจีนที่

ทำาสัญญากับ ทร. จะเดินทางมาเจรจา และมีแนวโน้ม

ว่า “ยาก” ที่จะได้เครื่องยนต์เยอรมัน อยู่ที่ว่า ทร.จะ

ยกเลิกสัญญาแล้วรับเงินงวดประมาณ 7 พันล้านคืน 

และใช้เงินที่ได้รับคืนไปซ่อมปรับคืนสภาพเรือดำาน้ำาฟรี

มือสอง 2 ลำาที่จีนจะให้ไทยตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง

หรือไม่ นอกจากนั้นยังมีโครงการจัดหา อากาศยานไร้

คนขับ หรือ UAV ที่เดิมล็อกไว้ที่ประเทศจีน ในที่สุดก็มี

ข่าวยืนยันหลายทางว่า ทร.เลือกจากอิสราเอล  แต่ต้อง

ผ่านขั้นตอนคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของ

กระทรวงกลาโหมอีกชั้น ที่อาจมี เซอร์ ไพรส ์เพราะจะ

ว่าไปเรื่องอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ ในที่สุดอาจต้องรอไฟ

เขียวจากรัฐบาล •

สรุปจบ “ท็อปนิวส์” กับกองทัพบกจูบปาก 

ทำางานร่วมกันผลิตข่าวต่อไป หลังจากเกิดปมปัญหา

การนำาเสนอข่าวสงครามรัสเซีย-ยูเครน จน บิ๊กตี๋-

พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์  กรรมการผู้อำานวยการ

ใหญ่ ททบ.5 ต้อง หลุดเก้าอี้ เพื่อจบปัญหา โดยที่ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.สะบัดปากกาลง

นามให้พ้นจากตำาแหน่งด้วยตนเอง ตามมาด้วยคำาแถลง

ของ ทบ.ขอโทษประชาชนที่ทำาให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น 

พร้อมสัญญาว่าจะดำารงแนวทางสร้างความสมดุลใน

การนำาเสนอข่าว เป็นทีวีสาธารณะเพื่อประชาชนและ

ความมั่นคง  ท่ามกลางควันไฟเบื้องหลังที่อ้างถึงเหล่า

บรรดา “ลุงๆ” เข้ามาล้วงลึก จนในที่สุดนำาไปสู่การ

ตัดสินใจตัด “อวัยวะ” เพื่อรักษา  “ร่างกาย” ครั้งนี้.

ายึดกันตามปฏิทิน กรมปทุมวัน หลังเสร็จ

สิ้นการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน หรือวาระ

กลางปี ต่อไปก็จะเป็นคิวแต่งตั้ง ผบ.ตร. 

แทน ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ที่จะ

เกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565 ในช่วง

ราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม โดยแคนดิเดตชิงเก้าอี้ 

ผบ.ตร. ครั้งนี้มี  3 ราย เต็ง 1 บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์  รอง ผบ.ตร. (นรต.38) เกษียณปี 

2566 เต็ง 2 บิ๊กรอย-พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง 

ผบ.ตร. (นรต.40) เกษียณปี  2567 และเต็ง 3 บิ๊ก

หิน-พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ  จเรตำารวจแห่ง

ชาติ เกษียณปี 2566 แต่ดูเหมือนตอนนี้เต็ง 2  อย่าง 

บิ๊กรอย เริ่มมีกระแสแรงมากขึ้น เพราะนอกจากผล

งานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ได้รับมอบหมาย

กำาลังเตะตาต้องใจผู้มีอำานาจแล้ว ผู้สนับสนุน ที่มีกำาลัง

ภายในสูงก็ขยับทิ้งน้ำาหนักมามากขึ้น หลังจากวาระ

เดือนเมษาทุกอย่างไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ชื่อ บิ๊ก 

รอย ดูจะไฉไลตามกลยุทธ์  ยิงปืนนัดเดียวได้นกสอง

ตัว ศึกชิงเก้าอี้ครั้งนี้จึงน่าลุ้น น่าติดตามกันยาวๆ •

เปิดตัวซะสวยหรูตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคม               

บิ๊กดอน-พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รองผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 1 (รอง ผบช.ภ.1) ที่ได้รับมอบหมาย

จาก บิ๊กอุ้ย-พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) ให้ทำาหน้าที่โฆษกแถลง

ข่าวคดีการเสียชีวิตของ แตงโม น.ส.นิดา หรือภัทร

ธิดา พัชระวีรพงษ์ นักแสดงสาวที่ตกเรือเสียชีวิต

กลางแม่น้ำาเจ้าพระยา จนสร้างความฮือฮาช่วงวันเปิด

ตัวที่  บิ๊กดอน ประกาศกลางห้องแถลงข่าว หลังถูก

สื่อมวลชนซักถามประเด็นนายพลตำารวจอักษรย่อ น 

มีการขายข้อมูลลับทางคดีให้แก่บุคคลภายนอก “ผม

สอบได้ที่หนึ่งโรงเรียนนายร้อยตำารวจ ผมเป็นหัวหน้า

นายร้อยตำารวจ ผมมานั่งอยู่ตรงนี้  ผมเชื่อว่าเกียรติยศ

ผมมีพอ ขอให้มั่นใจในการทำาคดีนี้” แต่นับจากวันที่

ประกาศใช้เกียรติเป็นเดิมพันคดี จนถึงป่านนี้ผ่านมา

จะครบเดือนกับคดีแตงโม พนักงานสอบสวนยังไม่

สรุปสำานวนคดี แล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตา โฆษก

ดอน  ออกมาแถลงข่าวคดีแตงโมอีกเลย มีเพียง บิ๊ก 

อุ้ย ที่ให้สัมภาษณ์ทั้งประเด็นมีผู้ไปร้องให้คดีแตงโม

เป็นคดีพิเศษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือ

ประเด็นอื่นๆ ก็เห็น  บิ๊กอุ้ย ฉายเดี่ยว จนงง สรุปแล้ว

ตั้ง โฆษกคดีแตงโม มาเพื่อ? •

จะบอกว่าคดีการเสียชีวิตของ แตงโม ใกล้

จบ ใกล้สรุปสำานวนการสอบสวน ไม่มีข้อสงสัย ไม่มี

เงื่อนไขอะไรที่จะต้องให้ ตำารวจ หรือ บิ๊กดอน ใน

ฐานะโฆษกคดีนี้ออกมาชี้แจงแถลงไขต่อสังคมอีก

แล้วก็น่าแปลก เพราะดูเหมือนยิ่งนานวันที่ยังไม่สรุป

สำานวนคดี ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ดันผุดขึ้นเป็นดอก

เห็ด และดู ตำารวจ เลือกที่จะนิ่ง เลือกที่จะไม่ตอบ

โต้ใดๆ ทั้งกับบุคคลหรือโซเชียล ก็เลยยิ่งทำาให้ บิ๊ก 

ดอน ไม่มีบทบาทเข้าไปใหญ่ ยิ่ง ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ออกมาย้ำา คดีแตงโมอยู่

ระหว่างพนักงานสอบสวนสรุปและยังไม่เรียบร้อย รอ

ให้เอกสารจากผู้เชี่ยวชาญครบก่อนจึงจะสรุปได้ ซึ่ง

ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากคนที่อยู่

ในเหตุการณ์ รวมทั้งฝากให้ทุกคนได้คิด “จะฟังอะไร 

จะตัดสินอะไร ให้ดูทุกองค์ประกอบ ต้องสอดคล้อง

ไปด้วยกันได้ ถ้ามันขัดแย้งก็ไม่ใช่ อย่าเอาแต่

สนุกสนาน” นั่นก็ดูเหมือนเป็นสัญญาณให้ตำารวจตั้ง

หน้าตั้งตาทำาคดีอย่างเดียว ไม่ต้องออกมาปริปากใดๆ 

ต่อสังคม ให้เกิดประเด็น ให้สังคมต่อยอดคำาอธิบาย

จนทุกอย่างวุ่นวายไปหมด •

เป็นความสูญเสียอีกครั้งของ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาต ิเหตุการณ์ชุดลาดตระเวน บนถนน

บาเจาะ-เขื่อนบางลาง หมู่ที่ 4 ตำาบลบาเจาะ อำาเภอ

บันนังสตา จังหวัดยะลา ถูกกับดักระเบิด ทำาให้ 

ส.ต.อ.วิวัฒน์ รักชาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา กับ 

ส.ต.ต.ณัชพล พรหมณี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา 

เสียชีวิต ส่วน ส.ต.ท.ซูฟรีย์ นอระพา ผบ.หมู่  (ป.) 

สภ.ยะรม ได้รับบาดเจ็บ และ ส.ต.ต.อัสราวุฒิ รา

ป้อม  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตาได้รับบาดเจ็บ รวม

ทั้งเหตุการณ์ ด.ต.ทวีทรัพย์ วาณิชชาติ ผบ.หมู่ (ป.) 

สภ.เมืองนครปฐม  เจ้าหน้าที่ตำารวจสายตรวจรถ

จักรยานยนต์ ไล่ตามรถต้องสงสัยประสบอุบัติเหตุ

ชนราวสะพานต่างระดับตัดถนนเพชรเกษม พระ

ประโทน-บ้านแพ้ว ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม 

จนเสียชีวิต และมี ส.ต.ต.ทศพร สุสัณกุลธร ได้รับ

บาดเจ็บสาหัส โดย ผบ.ปั๊ด ได้แสดงความเสียใจกับ

ครอบครัวที่เกิดการสูญเสียและได้รับบาดเจ็บ พร้อม

ให้กองสวัสดิการ สำานักงานกำาลังพล เร่งดำาเนินการ

ปูนบำาเหน็จและสิทธิต่างๆ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตและ

ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ •

เข้าฤดูกาล เกณฑ์ทหาร ตามวงรอบปกติ แม้

ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลยอดความต้องการทหารกอง

ประจำาการต่อสาธารณชน แต่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 

1 แสนคนตามภารกิจที่ดำารงอยู่ การประชาสัมพันธ์

ของกองทัพบกส่วนใหญ่ เน้นหนักไปที่การเชิญชวน

ชายไทยมาสมัครเป็นทหารเพื่อลดยอดการจับใบดำา-

ใบแดง งดสีสันคัลเลอร์ที่จะกระทบต่อการละเมิด

สิทธิส่วนบุคคลเหมือนหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ หลังจาก

ผ่านพ้นวันที่ 20 เม.ย.ไปแล้ว จะเข้าสู่ช่วงทหารใหม่

เข้ารายงานตัวและเข้าสู่การฝึกตามลำาดับต่อไป ใน

ส่วนของ “กองทัพเรือ” ดันมีข่าวกระหึ่มถึงการปรับ

แนวทางฝึกทหารใหม่ที่ยังทำากันไม่เสร็จ กล่าวคือ

จากปี 2562 ที่ บิ๊กลือ-พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ สั่งยุบ 

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เพราะมองว่าเป็นแดนสนธยา ส่ง

ทหารใหม่แยกฝึกตามหน่วย มาปี 2565  บิ๊กเฒ่า-

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. มีนโยบายกลับ

ไปใช้การฝึกรวมการแบบเดิม •

ร่องรอยการ ขุดรากถอนโคน ล้างระบบ 

กองทัพ...ลือ  นอกจากจะเห็นได้จากการปรับย้าย

นายทหารในโผที่ผ่านมาแล้ว ยังเห็นจากการขยับปรับ

พล.ต.ต.อุดร

ยอมเจริญ

เสกสกล  อัตถาวงศ์

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำารุง

พล.ร.ท.อะดุง

พันธุ์เอี่ยม

ถ้

จั

พล.ร.ท.ชลธิศ

นาวานุเคราะห์

พล.ต.อ.รอย

อิงคไพโรจน์

‘บิ๊กรอย’ เริ่มเนื้อหอม
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4 บทความ

‘ฮอรโมนรัก’เปลี่ยนสิงโตดุรายเปนลูกแมว

รีลังกามีประวัติความเปนชาติยาวนานมากกวา 2,600 ป 

ใน 14 ศตวรรษแรกราชธานีอยูที่อนุราธปุระ จากนั้นยาย

ไปที่โปลอนนารุวะเกือบ 2 รอยป ธรรมเปนียะ 1 รอยกวา

ป กัมโพละไมถึง 1 รอยป โกตเตเกือบ 2 รอยป สิตาวกะ                                                                            

ชวงสั้นๆ กอนจะถึงกรุงกัณฏี หรือ “แคนดี” ดินแดนเอกราชผืน

สุดทายบนเกาะลังกา

เดิมทีแคนดีมีช� อวา “เสนกะ

ดากาลาปุระ” กอตั้งโดยพระเจา

วิกรมพาหุที่ 3 (ครองราชยระหวาง 

พ.ศ.1900-1917) ในสมัยที่เมือง

หลวงอยูที่กรุงกัมโพละ จากนั้นเมือง

เสนกะดากาลาปุระก็มาขึ้นตอราช

อาณาจักรโกตเต เม� อโกตเตเส� อม

อํานาจลง “สิตาวกะ” กลายเปน

เมืองหลวงควบคูกับโกตเตอยูชวง

หนึ่ง และในที่สุดเสนกะดากาลาปุระก็เปนเมืองหลวงเพียงแหงเดียว

ของศรีลังกานับแต พ.ศ.2133 ในช� อ “เสนกะดากาลา ศรีวัฒนา 

มหานูวาระ” ถูกเรียกสั้นๆ วา “มหานูวาระ” ซึ่งหมายถึง “นครอัน

ยิ่งใหญ”

เมืองนี้ยังมีอีกหลายช� อเรียก หนึ่งในนั้นคือ “กัณฏี อูดะ รตะ” 

แปลวาเมืองบนภูเขา พวกโปรตุเกสเรียกสั้นๆ แตเพียง “กันดี” 

(Candea) ตอมาอังกฤษเรียกเพี้ยนเปน “แคนดี” (Kandy)

ผมนั่งรถบัสปรับอากาศขนาด 20 ที่นั่งจากเมืองดัมบุลลา 

ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ในทิศทางเหนือสูใต ผานเมือง

มาตาเล เขาสูแคนดี ใชเวลา 2 ชั่วโมง ถึงจุดจอดรถบัสหนาสวน 

Bogambara Cultural Park ตอน 4 โมงเย็น ทั้งดัมบุลลา มาตาเล 

และแคนดี ลวนอยูในจังหวัดภาคกลางของศรีลังกา แคนดีเปนเมือง

หลวงของจังหวัด

Kandyan Sweet Villa ที่พักของผมตั้งอยูใกลสถานีรถไฟแคน

ดีและสถานีรถบัส แตพอรถบัสคันนี้ ไมจอดในสถานี ผมก็ตองเดินไกล

ขึ้นกวาที่วางแผนไว แถมมีชวงเดินขึ้นเนินที่ทําเอาเม� อยหลังไปเหมือน

กัน

ขณะผมเช็กอิน ผูหญิงที่คาดวาน�าจะเปนเจาของเกสตเฮาส

เสนอแนะทัวรแคนดีกับตุกๆ ที่จอดอยูดานลางของเกสตเฮาสจํานวน

หลายคัน เธอบอกวาตุกๆ จะพาทัวรไปตามสถานที่สําคัญๆ ตั้งแต

เชายันเย็น คิดราคาแค 10 ดอลลาร ตัวเธอไมมีสวนเกี่ยวของ 

เพียงแคแจงขอมูลใหทราบและตองการจะชวยบรรดาคนขับตุกๆ 

เทานั้น คารถทั้งวัน 10 ดอลลารถือวาถูกมากทีเดียว แตตอนนี้

เวลาเย็นไปหน�อยสําหรับนั่งตุกๆ ทัวรแคนดี และผมก็ยังไมได

ทําการบานใหดีพอวาควรไปเยี่ยมชมสถานที่แหงใดบาง

ใจกลางเมืองแคนดีคือทะเลสาบแคนดี วัดพระเขี้ยว

แกว และยานการคาใกลทะเลสาบ ผมเดินจากที่พักประมาณ 1 

กิโลเมตรถึงทะเลสาบ น้ําในทะเลสาบคอนขางสะอาด ยามเย็น

บรรยากาศโดยทั่วไปดูรมร� น คนทองถิ่นเลิกงานแลวก็แวะมานั่ง

พักผอนหรือเดินเลน บางคนวิ่งออกกําลังกาย นักทองเที่ยวตาง

ชาติเดินชมทิวทัศนและถายรูป

กอนเปนทะเลสาบแคนดี พื้นที่ตรงนี้คือนาขาว พระเจา

ศรีวิกรมราชสิงหะ พระมหากษัตริยองคสุดทายของแคนดีและศรี

ลังกา ทรงมีพระบัญชาใหขุดเปนทะเลสาบเม� อ พ.ศ.2350 โดยวัด

พระเขี้ยวแกวและพระราชวังตั้งอยูทางฝงทิศเหนือ วัดบุปผาราม

หรือวัดมัลวัตตะตั้งอยูฝงทิศใต ทะเลสาบมีพื้นที่รวม 6,544 

ตารางเมตร ความยาวโดยรอบวัดได 3.21 กิโลเมตร มีกําแพงอิฐ

ยาว 634 เมตร สรางไมเสร็จเพราะถูกอังกฤษเขายึดกรุงแคนดี

เสียกอนเม� อ พ.ศ.2358

ทะเลสาบฝงที่ติดกับพระราชวังมีหองอาบน้ําของพระมเหสี

ย� นเขาไปในทะเลสาบ หลังอังกฤษเขามายึดครองพวกเขาตอ

เติมอาคารขึ้นมาอีก 1 ชั้น และเปลี่ยนหองอาบน้ําเปนหองสมุด 

ปจจุบันคือสถานีตํารวจ

เม� อแรกสรางทะเลสาบ พระเจาศรีวิกรมราชสิงหะ

ทรงสรางเข� อนขึ้นคั่นกลาง เช� อมฝงเหนือกับฝงใต ระหวาง

พระราชวัง-วัดพระเขี้ยวแกวและวัดบุปผาราม เพ� อดําเนินไปมา

ไดสะดวก ภายหลังไดรื้อเข� อนดินนี้ออก ใหเหลือเกาะไวตรงกลาง

ทะเลสาบ เกาะเล็กๆ หรือสวนกลางน้ํานี้ก็ไดกลายเปนสถาน

ตากอากาศของพระองค รวมถึงพระมเหสีและนางสนม บางคน

เรียกอยางไมเกรงใจวาเปนฮาเร็ม และยังเช� อวามีอุโมงคเช� อมตอ

ระหวางฮาเร็มนี้กับตัวพระราชวัง

ชวงที่อยูในเขตใจกลางเมือง ทะเลสาบมีลักษณะกึ่งๆ รูป

สี่เหลี่ยมผืนผา แตพอออกไปทางทิศตะวันออกก็เรียวเล็กลง ทิศใต

และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเปนเนินเขาสูง อันเปน

ลักษณะทั่วไปของแคนดีที่มีภูเขาหลายลูกตั้งอยูชิดๆ กัน มีหุบเขาเปน

ที่ราบแคบๆ บานเรือนผูคนปลูกกันทั้งในหุบเขา บริเวณเชิงเขา และ

ลามขึ้นไปถึงกลางเขา สวนที่เปนใจกลางเมืองทางทิศเหนือและตะวัน

ตกของทะเลสาบแคนดีถือวาเปนพื้นราบที่กวางกวาสวนอ� นๆ

วัดพระเขี้ยวแกวตั้งอยูทางทิศเหนือของทะเลสาบ ผมเดินเลาะ

ริมทะเลสาบฝงตะวันตกไปจนสุดที่หัวมุม โรงแรมควีนสตั้งอยูที่มุมนี้

ของทะเลสาบโดยมีถนนคั่นกลาง เลี้ยว

ขวาไปอีกหน�อยก็ถึงทางเขาวัดพระ

เขี้ยวแกว มีการตรวจพาสปอรต ตรวจ

กระเปา เดินผานเคร� องสแกนสิ่งของ

ตองหาม ถาใครนุงกางเกงหรือกระโปรง

แลวหัวเขาโผลใหเห็นก็ไมไดรับอนุญาต

ใหไปตอ ไมเชนนั้นก็ตองเชาชุดหรือ

ผาถุงตรงประตูทางเขา

จากจุดตรวจนี้ตองเดินผานสนาม

หญาและ

บรรดารูปปนบุคคลสําคัญไปอีกราว 200 

เมตร กอนจะถึงพื้นที่ชั้นใน ชาวศรีลังกา

เดินไปทางซายเพ� อเขาประตูชาวศรีลังกา 

นักทองเที่ยวตางชาติเลี้ยวไปทางขวาเพ� อ

ซื้อตั๋ว

พิธีบูชาพระเขี้ยวแกวมีวันละ 3 

รอบ ไดแก เวลา 05.30 น., 09.30 น. 

และ 18.30 น. ผมรูสึกหิวขึ้นมาจนทอง

รอง เพราะกินมื้อเที่ยงไปเพียงนิดเดียว 

และตอนนี้ก็ใกลจะ 6 โมงเย็น เทากับ 1 

ทุมครึ่งเมืองไทย เลยตองยกยอดวัดพระ

เขี้ยวแกวไปวันรุงขึ้น เดินออกจากรั้ววัด

แลวมองหารานอาหาร อยากไดรานแบบบารกึ่งเรสเตอรองต

ผมเดินผานโรงแรมควีนสไปทางทิศตะวันตก ผานราน The 

Pub แลวเลือกเขารานช� อ The Last Drop บนถนน Brownrigg St. 

เปดประตูรานเขาไปก็รูสึกวาพลาดแลว รานเปนหองแอรขนาดใหญ 

บรรยากาศดูแข็งท� อ โตะ-เกาอี้จัดไวเหมาะสําหรับมากันเปนกลุม มี

เกาอี้หนาบาร แตไมน�านั่ง บนจอทีวีทุกจอฉายการแขงขันคริกเก็ต ผม

หิวเกินกวาจะมีอารมณหารานใหม เลือกนั่งโตะใกลๆ เคานเตอรบาร 

สั่งเบียรสด Lion มา 1 ไพนต ขอเมนูมาสั่งกุงทอด แตคนเดินโตะแจง

วาวันนี้ ไมมี เลยสั่งไกผัดพริกไทยดํา เสิรฟมาจานใหญ ไมคอยอรอย 

แตกินกับเบียรก็พอผาน

หมดทั้งไกและเบียรผมก็เรียกเก็บเงิน เดินกลับไปราน The 

Pub ริมถนน Sri DaladaVeediya เยื้องๆ กับศูนยการคา Kandy City 

Center ซึ่งตองขึ้นบันไดไปยังชั้น 2 ในหองไมมีคนนั่ง แตไปนั่งกันตรง

ระเบียงซึ่งถือวากวางขวางพอสมควร เห็นวิวถนนและการสัญจรขาง

ลาง แยหน�อยตรงเหม็นควันจากทอไอเสียรถยนตที่มาตรฐานการเผา

ไหมยังกําหนดไวต่ํากวาบานเรา นอกจากนี้อีกาเปนรอยๆ ตัวเกาะบน

ตนไมริมถนน พากันรองระงมจนเกิดความรําคาญในบางขณะ

เบียรสด Lion หมดไปอีก 1 ไพนต ผมลองสั่งอารัคมา 1 แกว 

ถือเปนครั้งแรกที่ไดลองของเมาประจําชาติศรีลังกา อารัคคือสุราที่ได

จากการหมักน้ําตาลจั่นมะพราวแลวนําไปกลั่น ดีกรีแอลกอฮอลอยูที่

ประมาณ 40 เปอรเซ็นต

ผมเริ่มจากแบบ VSO ยอมาจาก Very Special Old รูสึกไม

คอยถูกใจ หมดแกวแลวสั่งแบบ Old Arrack ซึ่งดีกวามาก ไมบาดคอ 

ไมมีกลิ่นแอลกอฮอลแบบ VSO หอมนุม รสชาติออกหวาน มีรส

ออยอิ่งทิ้งทาย วันตอมาผมสั่งแบบ Double Distilled ก็รูสึก

วาสู Old Arrack ไมได แตดีกวา VSO อีกวันหลังจากนั้นผม

ไปด� มอีกราน สั่ง Vat 9- Special Reserve ไดรสชาติหอมนุม

ของมอลตทิ้งทาย และหากตองจัดอันดับเรียงตามความพอใจ

ก็จัดไดดังนี้ Old, Vat 9-Special Reserve, Double Distilled 

และ VSO

ขากลับที่พักผมก็เดินเหมือนเชนเคย เวลาแค 2 ทุม 

แตเมืองเงียบเชียบลงแลว ทางเดินบางชวงไมมีไฟ ตองใช

ไฟฉายจากมือถือสองทาง ทวาไมรูสึกวาเสี่ยงอันตราย แวะ

ซื้อกลวยน้ําวาครึ่งหวี ราคาคิดเปนเงินไทยประมาณ 5 บาท 

แลวเดินขึ้นเนินเขาที่พัก

เชาวันตอมาหลังมื้อเชาผมเดินไปทางทะเลสาบอีกครั้ง 

โดยเดินเลียบถนนทะเลสาบฝงทิศใต เห็นซุมประตูขนาดใหญ

ก็เดินเขาไป นี่คือ “วัดมัลวัตตวิหาร” อันมีความเกี่ยวของ

เช� อมโยงกับชาวไทยอยูอยางมาก

พระเจากีรติศรีราชสิงหะแหงราชอาณาจักรกัณฏี ซึ่ง

แทจริงแลวพระองคเปนฮินดู สืบเชื้อสายจาก “ราชวงศ

นายกะ” ในทมิฬนาดูของอินเดีย แตทรงศรัทธาในพระพุทธ

ศาสนาอยางแรงกลา ภัยตอพุทธศาสนาชวงเวลากอนรัช

สมัยของพระองคมีทั้งจากตางชาติโดยเฉพาะโปรตุเกส และ

กษัตริยองคกอนๆ ที่สืบเชื้อสายจากทางใตของอินเดีย ไมได

นับถือพุทธศาสนา ใชอํานาจจับสึกพระภิกษุ เผาทําลายพระ

ไตรปฎก รวมทั้งวัดวาอาราม เปนเหตุใหศรีลังกาในเวลานั้น

ไมมีพระภิกษุเหลืออยูเลยแมแตรูปเดียว ถือเปนครั้งที่ 3 ของ

ประวัติศาสตรศรีลังกา

อยางไรก็ตามยังมีสามเณรเหลืออยู แตสามเณรสวน

มากก็คอนขางสูงอายุกันแลว หนึ่งในนั้นคือสามเณรสรณังกร ซึ่งเปน

ผูทูลขอพระเจากีรติศรีราชสิงหะใหสงราชทูตไปขอนิมนตพระสงฆจาก

สยามมาทําการอุปสมบทสามเณรและกุลบุตรชาวศรีลังกาเปนพระ

ภิกษุ

พ.ศ.2293 คณะราชทูตออกเดินทางจากทาเรือตรินโคมาลี 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลังกา และไดแวะพักที่มะละกา

เปนเวลา 5 เดือน เพราะตรงกับฤดูมรสุม กอนจะลองเรือตอมายัง

อาวไทย เขาปากแมน้ําเจาพระยา ผานบางกอกและนนทบุรี สูกรุง

ศรีอยุธยา

ปถัดมา พระเจาอยูหัวบรมโกศทรงคัดเลือกพระสงฆที่แตกฉาน

ในพระไตรปฎกและเครงในพระธรรมวินัย ไดพระสงฆ 18 รูป นํา

โดยพระอุบาลีมหาเถระและพระอริยมุนีมหาเถระ พรอมสามเณรอีก 

7 รูป คณะสมณทูตลงเรือกําปนที่เพิ่งตอขึ้นใหม เดินทางออกจากรุง

ศรีอยุธยา ทวาเรือถูกคล� นใหญซัดจนเกยตื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช 

ตองกลับไปตั้งหลักใหมที่กรุงศรีอยุธยา

คณะสงฆชุดเดิมออกเดินทางอีกครั้งโดยเรือกําปนฮอลันดา 

คราวนี้เรือลองไปจนถึงเมืองตรินโคมาลี ใชเวลาเดินทาง 5 เดือน

กับอีก 4 วัน พระเจากีรติศรีราชสิงหะมีบัญชาใหขุนนางผูใหญไปรอ

ตอนรับ และนิมนตคณะสมณทูตไทยสูกรุงกัณฏี โปรดใหคณะไปพักที่

วัดบุปผาราม ซี่งปจจุบันคือวัดมัลวัตตะ

พอถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 พ.ศ.2295 พระอุบาลีใหการ

อุปสมบทแกสามเณรศรีลังกาซึ่งเปนผูใหญแลวจํานวน 6 รูป นําโดย

สามเณรสรณังกร ซึ่งขณะนั้นมีอายุ 54 ป

ระยะเวลาอีก 3 ปตอมา คือระหวาง พ.ศ.2295-2298 คณะ

ของพระอุบาลีไดอุปสมบทบรรพชาชาวศรีลังกาเปนพระภิกษุรวม 

700 รูป สามเณรอีก 3,000 รูป พระสรณังกรไดรับการแตงตั้งเปน

สมเด็จพระสังฆราช และคณะสงฆนิกายสยามวงศก็ไดถือกําเนิดขึ้น

ในศรีลังกา

พระอุบาลีไดทําการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาในศรีลังกาครั้ง

ใหญ สั่งใหพระสงฆเลิกงมงายในความเช� อและการปฏิบัตินอกหลัก

พุทธศาสนา โดยเฉพาะการเขาไปเกี่ยวของกับโหราศาสตร อีกทั้งทาน

ยังปฏิวัติพิธีแหพระเขี้ยวแกว หรือ “เอสาละ เปราเหระ” โดยรูปแบบ

ที่ดําเนินมาจนถึงปจจุบันนี้ถือวาดําเนินตามรอยของทาน กอนหนานั้น

ขบวนแหมีขึ้นในลักษณะบูชาองคเทพในศาสนาฮินดูมากจนเกินงาม 

พระอุบาลีเห็นวาเปนสิ่งไมเหมาะสมสําหรับชาติที่นับถือศาสนาพุทธ 

สงผลใหพระเจากีรติศรีราชสิงหะทรงประกาศวา “แตนี้ ไป ทั้งมนุษย

และเทวดาตองเดินตามรอยพระพุทธเจา”

พระอุบาลีมรณภาพดวยโรคหูอักเสบเม� อ พ.ศ.2299 พระเจา

กีรติศรีราชสิงหะทรงจัดพิธีถวายเพลิงศพอยางยิ่งใหญที่สุสานหลวง 

ปจจุบันคือวัดอัศคีรีมหาวิหาร อัฐิของทานถูกบรรจุไวในเจดียอัศคีรี

มหาเสยะ ตั้งอยูหางจากวัดพระเขี้ยวแกวไปทางทิศตะวันตกเฉียง

เหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร

สวนวัดมัลวัตตะที่ผมกําลังเดินเขาไป ทราบวากุฏิของพระอุ

บาลีไดรับการอนุรักษไวอยางดี เปนหองเล็กๆ มีเตียง โตะ เกาอี้ และ

เคร� องอัฐบริขารที่ทานเคยใชสอย

ผมเดินขึ้นเนินไปเผชิญหนากับทหารยามถือปน เขาพูดภาษา

อังกฤษไมได คนหนุมศรีลังกาสามสี่คนเดินขึ้นมาพอดี พวกเขาอธิบาย

วาชวงนี้วัดปดเพราะการแพรระบาดของโควิด-19 รวมทั้งทางการยัง

คงหวั่นๆ ในเร� องความปลอดภัยหลังจากเหตุระเบิดโจมตีชาวคริสตใน

โคลัมโบและนีกัมโบเม� อ 2 ปกอน แตพวกเขาก็สามารถเดินเขาไปใน

วัดโดยทหารยามไมวาอะไร ผมถามไลหลัง “แลวทําไมพวกคุณเขาไป

ได” คนหนึ่งตอบวา “ออฟฟศของพวกเราอยูในนั้น”

ผมเดินกลับลงมาอยางงงๆ.

จํากัดบริเวณอยูอาศัยของพวกมัน รวมไปถึงการตองอยูรวมกับสัตว

ประเภทอ� นๆ 

ฮอร โมนแหงความรักชนิดนี้จะชวยควบคุมความเครียดจาก

การไมคุนเคยสถานที่ หรือความขัดแยงตามสัญชาตญาณตอสัตว

ปาชนิดอ� นได รวมถึงหวาดกลัวตอมนุษยผูดูแลนอยลง นอกจากนี้

ยังชวยใหสิงโตที่ไดรับฮอร โมนแหงความรัก สามารถปรับตัวกับการ

ยายถิ่นฐานไปอยูในปาไดอีกครั้ง หลังออกจากเขตรักษาพันธุสัตว

หรือพื้นที่กักกันพิเศษ.

ออกซิโทซิน-ฮอร โมนแหงความรัก ที่เปนโมเลกุลหลักในการเสริม

สรางความผูกพันทางสังคมของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หรือสามารถ

เรียกวา “สารเคมีแหงการกอด” ไดเชนกัน โดยการทดสอบนี้อาจ

มีประโยชนอยางมากสําหรับความพยายามในการอนุรักษสิงโต ซึ่ง

ถูกจํากัดสัญชาตญาณตามธรรมชาติเม� อตองมาอยูรวมกันในพื้นที่ที่

แคบกวาปา

สิงโตที่ถูกทดสอบดวยการพนฮอร โมนออกซิโทซินใสจมูก จะ

มีความอดทนตอสิงโตตัวอ� นที่อยูใกลๆ ไดดีขึ้น และไมคํารามเม� อ

ไดยินเสียงที่ไมคุนเคยหรือพบการรุกล้ําพื้นที่สวนตัว รวมถึงการ

ยอมใหมนุษยเขาใกลตัวมัน แตกตางจากสิงโตอีกกลุมที่ถูกทดสอบ

ดวยการฉีดพนน้ําเกลือใสจมูกหรือไมไดฉีดอะไรเลย

ประโยชนดานการอนุรักษที่ไดจากการทดสอบนี้ สามารถ

ชวยใหสิงโตไดรับการชวยเหลือจากสถานการณที่ไมเหมาะสม เชน 

จากคณะละครสัตว หรือสวนสัตวในเขตสงคราม จากนั้นจะนํา

สิงโตไปปลอยไวในเขตรักษาพันธุสัตว หรือพื้นที่กักกันพิเศษที่อาจ

สิงโตตัวหนึ่งนอนอยูใตตนไมในแอฟริกาใต ถายเม� อวันที่ 30 มีนาคม 2565 หลังงานวิจัยระบุวา 

ออกซิโทซินหรือฮอร โมนแหงความรัก สามารถทําใหสิงโตลดความดุรายลงได

บรรดาสิงโตในศูนยชวยเหลือสัตวในซูดาน ที่เคยปวยใกลตายและ

หายกลับมาเปนปกติไดอีกครั้งดวยความชวยเหลือของมนุษย 

งโตถูกทดสอบดวยการฉีดฮอร โมนแหงความรักใสจมูก 

และผลที่ไดคือความเปนมิตรและเช� องดั่งลูกแมว

เอเอฟพีรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร iScience 

เม� อสัปดาหที่แลว กลาววา นักวิทยาศาสตรใชเวลาหลายปในการ

พนฮอร โมน “ออกซิโท

ซิน” ไปที่จมูกของสิงโต 

และพบวามันทําตัวเปน

มิตรกับเพ� อนๆ รอบตัว

มากขึ้น และมีแนวโนม

ที่จะคํารามใสคนแปลก

หนานอยลงเม� อไดรับ

ฮอร โมนแหงความรัก

ชนิดนี้เขาไป

โดยทั่วไปแลว 

แมวมีช� อเสียงในเร� อง

การใชชีวิตอยางอิสระ 

ตางกับสิงโตที่มักอยูรวม

กันเปนฝูง ใชชีวิตรวม

กัน ออกลาอาหารและ

ปกปองอาณาเขตดวยกัน

พฤติกรรมประเภท

นี้บงชี้วา สิงโตถูกกําหนด

ทางชีววิทยาใหเขาสังคม

ในบางสถานการณ ทําให

พวกมันเปนสายพันธุที่

น�าสนใจในการทดสอบดวย

สิ

รีลังกามีประวัติความเปนชาติยาวนานมากกวา 2,600 ป ที่ราบแคบๆ บานเรือนผูคนปลูกกันทั้งในหุบเขา บริเวณเชิงเขา และ

ทะเลสาบแคนดีและพระอุบาลีเถระ

ทะเลสาบแคนดีและสวนกลางน้ํา

Queen’s Hotel ตัวแทนสถาปตยกรรมเมืองแคนดีในยุคอาณานิคม

หนึ่งในอาคารโบราณบนถนน Brownrigg St.

พิธีแหพระเขี้ยวแกว จิตรกรรมบนกําแพงริมถนน

 Rajapihilla Mawatha

ถนนริมทะเลสาบแคนดีฝงทิศใต
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5ตางประเทศ

ประเด็นสําคัญคือ หากเยอรมันยกเลิกนําเขาพลังงานรัสเซีย

สิ้นเชิง ผลรายแรงที่ตามมาคือราคาพลังงานในประเทศจะสูงขึ้น

มาก ตนทุนการผลิตทุกอยางพุงพรวด อีกทั้งบางคนชี้วาการคว่ํา

บาตรรัสเซียไปซื้อจากตะวันออกกลางแทน ก็เหมือนคว่ําบาตร

อํานาจนิยมประเทศหนึ่งแลวไปสนับสนุนอํานาจนิยมอีกประเทศ

รัฐบาลโชลซเขาใจเร� องนี้เปนอยางดีแตจําตองเดินหนาตอไป 

อยางนอยในระยะนี้

ประการที่ 3 มุมมองภาพใหญ สงครามเย็นใหม

นายกฯ โชลซกลาววา รัสเซียบุกยูเครนสงผลตอระบบความ

มั่นคงของยุโรป จึงไมใชเร� องระหวางยูเครน-รัสเซียเทานั้น รัสเซีย

กําลังโดดเดี่ยวตัวเอง จําตองหยุดรัสเซียผูกอสงคราม

ดาน Margrethe Vestager รองประธานคณะกรรมาธิการ

ยุโรป (European Commission) แสดงความเห็นวา ผลจากรัสเซีย

บุกยูเครนทําใหคิดวาโลกเขาสูยุคใหมแลว รัฐบาลปูตินเปนภัย

ตอประชาธิปไตย ตอเสรีภาพของคนยุโรป เปนสงครามเย็นแหง

ศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะบางอยางตางจากสงครามเย็นใน

อดีต โลกาภิวัตนยังอยู โลกยังตองรวมมือกัน เชน รวมแกปญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อียูตองการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต

มก่ีวันหลังกองทัพรัสเซียบุกยูเครน รัฐบาลของโอลาฟ โชลซ 

(Olaf Scholz) ประกาศนโยบายปองกันประเทศใหมทันที 

สรุปจุดยืนและการเปลี่ยนแปลงบางประการ ดังนี้

ประการแรก ปกปองเสรีภาพ ประชาธิปไตย และการอยูดี

กินดี

จุดยืนหลักคือ ปกปองเสรีภาพ ประชาธิปไตยและการอยูดี

กินดี ดังเชนชาวยุโรปทั่วไป 

นายกฯ โชลซกลาววา คนยูเครนกําลังตอสูเพ� อเสรีภาพและ

ประชาธิปไตยของเขา ลําพังขอนี้เพียงพอใหเยอรมันอยูฝายยูเครน 

สงความชวยเหลือแกประชาชนกองทัพยูเครนหลายรอบ ในอีก

ดานหนึ่งคือคว่ําบาตรรัสเซีย ทั้งระดับกวางกับเจาะจงรายบุคคล 

โดยเฉพาะพวกนายทุนผูกขาด (oligarchs) เชน ระงับใชทอสงกาซ 

Nord Stream 2 ที่สรางเสร็จแลว ประกาศแผนลดนําเขาพลังงาน

รัสเซีย ลดนําเขาสินคา คว่ําบาตรธนาคารรัสเซียหลายแหง 

ประการที่ 2 ซื้อกาซธรรมชาติทดแทนรัสเซีย

เดิมเยอรมันนําเขากาซธรรมชาติจากรัสเซียถึง 55% ของ

ปริมาณความตองการ และนําเขาน้ํามันรัสเซีย 1 ใน 3 ที่ใชทั้ง

ประเทศ

นโยบายใหมใหเรงสรางทาเรือรองรับเรือบรรทุกกาซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ Brunsbüttel กับ Wilhelmshaven เพ� อลด

พึ่งกาซจากรัสเซีย อาจแลวเสร็จในป 2026 รองรับความตองการ

กาซ 10% ของปริมาณใชทั้งประเทศ

มีขอมูลวา แนวคิดกอสรางทาเรือรองรับ LNG เริ่มตั้งแต

ป 2015 แตเน� องจากนักอนุรักษสิ่งแวดลอมกับนักการเมืองบาง

คนไมเห็นดวยโครงการนี้จึงลมพับไป และกลายเปนที่มาของทอสง

กาซ Nord Stream 2 ในสมัยรัฐบาลของอังเกลา แมรเคิล (Angela 

Merkel) มาวันนี้สถานการณกลับกลายเปนวาไมเปดใช Nord 

Stream 2 หันมาเรงสรางทาเรือรับรอง LNG แทน

ประเด็นลดการนําเขาพลังงานรัสเซียน�าจะเปนที่ถกเถียงใน

อนาคต ระหวางฝายอนุรักษสิ่งแวดลอม ใชเชื้อเพลิงราคาถูก กับ

อีกฝายที่ตองการคว่ําบาตรรัสเซีย

สงครามยูเครนสงผลตอนโยบายพลังงานเยอรมันอยาง

หนัก ตองซื้อแพงขึ้นมาก งบประมาณประเทศ เงินในกระเปาคน

เยอรมันแทนที่จะนําไปใชจายในกิจกรรมอ� นกลับตองมาจายราคา

เพ� อคว่ําบาตรรัสเซีย ซ้ํารายในระยะสั้นอาจถึงขั้นไมพอใช เม� อ

รัสเซียตอบโตดวยการประกาศวาเยอรมันตองซื้อดวยเงินรูเบิล 

(ลาสุดยังสามารถซื้อใชตามปกติ)

วิพากษนโยบายโชลซเยอรมันตอสงครามยูเครน

มก่ีวันหลังกองทัพรัสเซียบุกยูเครน รัฐบาลของโอลาฟ โชลซ 

www.chanchaivision.com

พัฒนารวมกับชาติยุโรปอ� นๆ เชน ฝรั่งเศส

ในอดีตมีขอวิพากษมากมายวากองทัพเยอรมันออนแอ

ลง ขาดการเตรียมพรอม รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนา

ประเทศดานอ� นๆ มากกวา กองทัพรัสเซียบุกยูเครนเปน

จุดเปลี่ยนสําคัญ การตั้งงบกลาโหม 2% ของจีดีพีเปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและเปนไปตามความตองการของรัฐบาล

สหรัฐที่เรียกรองเร� อยมา

หากรัฐบาลเยอรมันยึดมั่นนโยบายงบกลาโหม 2% ของจีดีพี

ในอีก 4-5 ปขางหนาจะเห็นกองทัพเยอรมันที่เขมแข็งขึ้นมาก และ

เปนแรงกดดันใหชาตินาโตฝงยุโรปที่เหลือตองปฏิบัติตาม

ในอดีตเยอรมันคิดวาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศจะสงเสริมความสัมพันธ ปองกันสงคราม จึงทําขอตกลงทาง

เศรษฐกิจกับจีนหลายฉบับ นําเขาพลังงานเช้ือเพลิงจากรัสเซียมากข้ึน 

แตสงครามยูเครนทําใหความคิดเชนน้ีเปล่ียนไป กลับสูแนวคิดวาตอง

ยืนบนขาตัวเองใหได ตองสรางกองทัพใหเขมแข็งพอท่ีจะปองกันตัว

เอง ไมคิดหวังแตนาโตในแงมีกองทัพสหรัฐอีกตอไป 

แมกระทั่งขาวซื้อเคร� องบิน F-35 เพ� อทดแทนเคร� องบินติด

อาวุธนิวเคลียรเคร� องเกา เกิดคําถามวาทําไมยุโรปไมพัฒนาเคร� อง

บินของตนเอง การใชเคร� องบินสหรัฐบั่นทอนอุตสาหกรรมการบิน

ยุโรปที่กําลังพัฒนาเคร� องบินรุนใหม FCAS 

ไมเพียงเทานั้น มีขอเสนอวาเยอรมันไมอาจคิดถึงแตความ

มั่นคงของตน ยังตองรวมบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกนาโต ที่

ชาติสมาชิกอ� นๆ คาดหวังทั้งในมุมนาโตภาพรวมกับนาโตที่เนนฝง

ยุโรป ถึงเวลาแลวที่จะฟนกองทัพเยอรมัน เปนเวลาที่บริบทรับรอง 

รัฐบาลสหรัฐสนับสนุน 

Margrethe Vestager รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

เอยถึง “strategic autonomy” วายุโรปตองตัดสินอนาคตดวยตัว

เอง เร� องนี้เปนประเด็นที่หลายประเทศยุโรปเอยถึงเปนระยะ

ความเปนไปของยูเครนเปนเร� องเฉพาะหนา เปนการมองใน

กรอบแคบ เยอรมันมียุทธศาสตรภาพใหญและยุทธศาสตรระยะ

ยาวที่ตองดําเนินไป ที่สุดแลวยุโรปจําตองรวมตัวกันตอไป ไมวา

จะในนามนาโตหรือนาโตยุโรปหรืออ� นๆ เปนยุโรปที่ตองอยูรวมกับ

ชาติมหาอํานาจทั้งหลาย บทบาทเยอรมันในฐานะพี่ใหญเปนเร� อง

น�าติดตาม.

ไ

สงครามยูเครนถูกตีความวาเปนความขัดแยงระดับ

ภูมิภาค ความขัดแยงระหวางฝายประชาธิปไตยกับ

ทรราชย แตเยอรมันมองภาพท่ีลึกกวาน้ัน น่ันคือ

ยุโรปท่ีเยอรมันมีบทบาทสําคัญ

ทุงทิวลิป • ความสวยงามของทุงดอกทิวลิปที่เมืองศรีนคร แควนแคชเมียรของอินเดีย เม� อวันที่ 31 มี.ค. ที่ปลูกตนทิวลิปไวมากกวา 2 

ลานตน (Getty Images)

ไปดวยกัน • อาเลนา ปซาเรนโก เด็กหญิงชาวยูเครนกับเรอิซี สุนัขของเธอ เดินทาง

จากเมืองมาริอูโปลมาถึงสถานีรถไฟหลักของเมืองลวิว เม� อวันที่ 31 มี.ค. แมของเธอ

เผยตองการเดินทางไปกรุงปารีสเพราะมีญาติคนหนึ่งอยูที่นั่น (Getty Images)

ทองอวกาศ • จรวดนิวเชิพเพิรดของบลูออริจินขณะ

ปลอยขึ้นจากฐานปลอยจรวดที่เมืองแวนฮอรน รัฐเทกซัส 

เม� อวันที่ 31 มี.ค. ในการทดสอบทองอวกาศครั้งลาสุด 

(AFP)

หมึกยักษ • ภาพถายทางอากาศระหวางการชุมนุมตอตานการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่เมืองบินนิช จังหวัดอิดลิบของซีเรีย เม� อวันที่ 

1 เม.ย. ผูชุมนุมวาดภาพประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูติน ของรัสเซียเปนหมึกยักษที่หนวดมวนจับประเทศจอรเจีย, ซีเรีย, ยูเครนและโลก 

(AFP)

ฮ.ขึ้นบิน • เฮลิคอปเตอรซีเอช 53 ของนาวิกโยธินสหรัฐกําลังขึ้นบินเม� อวันที่ 31 มี.ค. ระหวางการรวมซอมรบประจําป 

“บาลิกาตัน” ของทหารสหรัฐและฟลิปปนส (Getty Images)

รถถังไม • เจ� อง วัน ดาว กับลูกชาย กําลังขับรถถังไมที่เขาสรางขึ้นเองโดย

ดัดแปลงจากรถมินิบัสที่จังหวัดบั๊กนิญ เวียดนาม เม� อวันที่ 28 มี.ค. (AFP)

อยากลงทุนในประเทศที่เปนมิตรมากกวา 

การสงออกทําใหคนอยูดีกินดี เพิ่มการจาง

งานหลายลานตําแหน�ง ทุกวันนี้อียูมีคูคา

เกือบ 80 ประเทศ (กับดินแดน) ชวยใหอียูมี

อิทธิพลตอประเทศตางๆ อยางไรก็ตามภาค

เอกชนจะเปนผูตัดสินใจมากกวาที่รัฐบาลจะ

ชี้นิ้วใหทําอยางนั้นอยางนี้

ประการที่ 4 โดดเดี่ยวรัสเซีย เขา

ใกลอเมริกา 

ในสมัยรัฐบาลที่แลวความสัมพันธ

ระหวางรัฐบาลทรัมปกับแมรเคิลไมดี

นัก นโยบายสหรัฐบางอยางบั่นทอนผล

ประโยชนเยอรมัน ไฮโค มาส (Heiko Maas) รัฐมนตรีกระทรวง

การตางประเทศเยอรมันถึงกับกลาววา ถึงเวลาแลวที่ตองทบทวน

ความสัมพันธกับสหรัฐ พรอมกับสรางระบบชําระเงินของอียูที่เปน

อิสระจากอเมริกาหากสหรัฐกาวขามเสนตองหาม 

รัฐมนตรีมาสสรุปวา เปาหมายหลักคือสรางนโยบายตาง

ประเทศที่ตั้งอยูบนอธิปไตย ยุโรปที่เขมแข็ง ยุโรปยังตองการรวม

มือกับสหรัฐแตตองไมเบียดบังผลประโยชนยุโรปโดยไมปรึกษา

กอน

กองทัพรัสเซียบุกยูเครนกลายเปนเหตุใหชาตินาโตประสาน

งานใกลชิด มองวาตนถูกคุกคาม ออกมาตรการตอบโตหลายอยาง 

เปนเหตุใหเยอรมันกลับมาใกลชิดอเมริกา เยอรมันเปนหนึ่งในฝาย

ประชาธิปไตย อยางไรก็ตามนาโตไมไดเปนเอกภาพโดยสมบูรณ 

สมาชิกแตละประเทศยังพยายามรักษาผลประโยชนตนเอง ไมได

ตามใจรัฐบาลสหรัฐทั้งหมด แตไมอาจปฏิเสธวาสหรัฐไดประโยชน

จากยุโรป จากเหตุการณนี้

ประการที่ 5 สรางกองทัพใหเขมแข็ง

นายกฯ โชลซกลาววารัฐบาลมองสถานการณ โลกตามที่เปน

จริง จึงมุงมั่นพัฒนากองทัพ ใหมีอาวุธที่ดีขึ้น ใชเทคโนโลยีสมัย

ใหมและเพิ่มกําลังพล ทั้งหมดนี้ใชงบประมาณจํานวนมาก เฉพาะ

ป 2022 จะเพิ่มงบกลาโหมอีก 100,000,000,000 ลานยูโร (100 

billion euro) และปหนาจะกําหนดงบกลาโหมเทากับ 2% ของจีดีพี 

มีโครงการพัฒนาเคร� องบินรบ โดรน รถถังรุนใหม บางโครงการจะ

ภาพ: โอลาฟ โชลซ (Olaf Scholz) นายกรัฐมนตรีเยอรมัน

เครดิตภาพ: https://www.facebook.com/olafscholz/photos

/a.10160398644654311/10160450123829311/
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อาร์ทีบีฯ จับมือ SteelSeries จัดโปรโมชั่น

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำากัด ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ยสินค�้ 

Gadget ร�ยใหญ่ในประเทศไทย ฉลองก�รกลับม�ของ COMMART 

THAILAND ด้วยก�รจับมือ SteelSeries จัดหนักจัดเต็มกับโปรโมชั่นต่�งๆ 

ม�กม�ย พร้อมรับของสมน�คุณสุดพิเศษที่จัดม�เพื่อคอเกมโดยเฉพ�ะ 

นอกจ�กนี้ยังมอบส่วนลดสูงสุด 34% ภ�ยในง�น COMMART COMVERSE  

ตั้งแต่วันนี้–3 เมษ�ยน 2565 โดยพบกันได้ที่ 7 บูธ ได้แก่ JIB, บูธใหญ่ 

Steelseries บูธใหญ่, Banana IT, Ace Gamer, IT City, Advice และ 

Speed Gaming ณ ศูนย์ก�รประชุมไบเทค บ�งน� ฮอลล์ EH 98-99 เวล� 

10.00-20.00 น.

ภ�ยใน

ง�นจะได้พบ

กับอุปกรณ์เกม

มิ่งจ�กแบรนด์ 

SteelSeries 

อ�ทิ หูฟัง, 

เม�ส์, คีย์บอร์ด 

แผ่นรองเม�ส์ 

ฯลฯ ที่ยกขบวน

ม�ลดแลกแจก

แถมอย่�งเต็ม

ที่ ด้วยส่วนลด

สูงสุด 34% 

สำ�หรับลูกค�้

ที่ซื้อสินค�้ 

SteelSeries 

ภ�ยใต้เงื่อนไขที่กำ�หนดของแคมเปญ “ซื้อครบ...รับฟรี” จะได้รับของ

สมน�คุณ ได้แก่ ซื้อมูลค่�รวม 3,000 บ�ท รับฟรีร่ม SteelSeries 1 คัน 

,ซื้อมูลค่�รวม 5,000 บ�ท รับฟรีเสื้อ SteelSeries 1 ตัว, ซื้อมูลค�่รวม 

7,000 บ�ท รับฟรีแก้วน้ำ�เก็บคว�มเย็น SteelSeries, ซื้อ Arctis 7P+ รับ

ฟรี KontrolFreek รุ่น OMNI สำ�หรับเล่นกับ PS5 หรือ PS4 สำ�หรับผู้สนใจ

ส�ม�รถติดต�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/

SteelSeriesThai

ซัมซุงเผยโฉมไลน์อัปทีวีปี 2022

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ เปิดตัวไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ล�่สุดของปี 2022 

นำ�โดย ทีวี Neo QLED 8K, ซ�วด์บ�ร์, อุปกรณ์เสริมอื่นๆ และนวัตกรรม

เพื่อคว�มยั่งยืน ในง�น Unbox & Discover ในรูปแบบออนไลน์ โดยในปี

นี้ ซัมซุงตั้งใจปฏิวัติประสบก�รณ์ทีวีแบบเดิมด้วยสุดยอดเทคโนโลยีจอภ�พ

ที่ล้ำ�สมัยและออกแบบขึ้นอย�่งพิถีพิถัน เพื่อส่งมอบประสบก�รณ์สู่อีกระดับ

ที่ม�กกว�่คว�มบันเทิง เปรียบเสมือนศูนย์กล�งของบ�้นที่รวบรวมทั้งคว�ม

บันเทิง ก�รเชื่อมต่อ ก�รทำ�ง�น และอื่นๆ อีกม�กม�ย

สำ�หรับทีวี Neo QLED 8K รุ่นปี 2022 ได้รับก�รอัปเกรดเพื่อยกระดับ

ประสบก�รณ์หน�้จอขน�ดใหญ่สู่อีกขั้น โดยมีหัวใจสำ�คัญอย�่งเทคโนโลยี 

Neutral Quantum Processor 8K ใหม่ล�่สุด ซึ่งม�พร้อมระบบเครือข�่ย 

Neural AI ที่ขับเคลื่อนอย�่งอิสระถึง 20 หน่วย ทำ�หน้�ที่ในก�รประมวลผล

ลักษณะของคอนเทนต์และคุณภ�พเพื่อก�รรับชมที่เหม�ะสมที่สุด.

มื่อหัวใจหลักในการทำาตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล 

คือคว�มส�ม�รถในก�รนำ� Data ม�ใช้ง�นต่อ

เพื่อเพิ่มศักยภ�พท�งธุรกิจ แต่วันนี้เมื่อบริบทท�ง

ธุรกิจเปลี่ยนไป ก�รใช้ง�นด�ต้�มีคว�มย�กขึ้น กล�ยเป็น

คว�มท้�ท�ยของผู้ประกอบก�รทั่วโลกรวมถึงไทย ทั้งใน

ด้�นของคว�มรู้ คว�มเข�้ใจ ตั้งแต่ก�รเก็บข้อมูล ก�รนำ�

ไปใช้ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ง�น THAILAND NOW 

AND NEXT: PREPARING FOR THE CHANGING 

WORLD จัดโดย LINE ประเทศไทย ได้เปิดเวทีให้ผู้

เชี่ยวช�ญที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ง�นด�ต้�ในธุรกิจ ม�ช่วย

ไขคำ�ตอบนี้อย�่งละเอียด

ดาต้าเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่

แดน ศรมณี กรรมการผู้จัดการ ADA Digital 

(Thailand) เอเยนซีชั้นนำ�ผู้เชี่ยวช�ญเรื่อง Data 

Marketing ได้ให้ข้อมูลในหัวข้อ ‘Data as a Driver of 

Business Growth’ ว่� ทุกวันนี้เส้นท�งก�รตัดสินใจซื้อ

ของลูกค้�ต�่งไปจ�กในอดีตม�ก ลูกค้�รับข้อมูลเกี่ยว

กับแบรนด์จ�กหล�ยช่องท�ง ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 

เมื่อไหร่ก็ต�ม

ที่แบรนด์ได้รับ

ก�รตอบรับจ�ก

ลูกค้�ผ่�นช่อง

ท�งดิจิทัล ข้อมูล

เหล�่นั้นจะกล�ย

เป็น Digital 

Footprint ที่

แบรนด์ควรเริ่ม

เก็บรวบรวม นำ�

ม�บริห�รจัดก�ร

ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดย

แบรนด์ที่มีคว�มพร้อมในเรื่องก�รเก็บและบริห�รข้อมูล

ก่อนจะได้เปรียบกว่� เพร�ะก�รเก็บข้อมูลตั้งแต่ธุรกิจยัง

อยู่ในช่วงเริ่มต้น จะใช้ต้นทุนในก�รจัดก�รที่ต่ำ�กว่�และ

ส�ม�รถขย�ยเพิ่มประสิทธิภ�พไปได้เรื่อยๆ

ในก�รเก็บข้อมูล แบรนด์ควรว�งโครงสร้�ง ลำ�ดับ

ขั้นตอนในก�รจัดก�รข้อมูลให้ดี จ�กด�ต้�เบื้องต้นที่

กระจัดกระจ�ย ควรนำ�ม�จัดเรียง จำ�แนกแบ่งกลุ่ม 

ตีคว�ม และวิเคร�ะห์ต่อยอดให้เกิดเป็นอินไซด์ และ

ว�งแผนก�รนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์ม�กที่สุด 

ก�รนำ�ด�ต�้ม�ทำ�ก�รตล�ดให้เกิดผล จะเกิดขึ้นได้จ�ก

ก�รจัดก�รข้อมูลอย่�งมีประสิทธิภ�พเท่�นั้น

สิ่งที่น�่กังวลสำ�หรับแบรนด์ในก�รทำ�ก�รตล�ด

ดิจิทัล คือ ก�รให้คว�มสนใจกับคว�มสำ�เร็จในเรื่องยอด

ข�ย จนลืมที่จะ

หันกลับม�สนใจ

ด�ต้�ที่ได้ม� 

อ�ทิ กลุ่มคนที่

เข้�ถึงโฆษณ�แต่

ยังไม่ตัดสินใจซื้อ 

ซึง่ถอืเปน็ขอ้มลูที่

มีค่� เพร�ะห�ก

นำ�ข้อมูลส่วน

นั้นม�วิเคร�ะห์

ต่อ อ�จนำ�ไปสู่

แคมเปญใหม่ๆ 

ที่ส�ม�รถทำ�ให้

ลูกค้�กลุ่มนี้กลับม�ซื้อสินค�้ได้ โดยข้อมูลของ Boston 

Consulting Group ชี้ให้เห็นว�่ ห�กแบรนด์นำ�ข้อมูล

เหล�่นี้ม�วิเคร�ะห์และใช้ง�นต่อ จะมีโอก�สเพิ่มยอด

ข�ยได้เร็วขึ้น 2-3 เท่�

ท้ังน้ี ต้องยอมรับว่�ตอนน้ีไม่มีเครื่องมือใดท่ีจะตอบ

โจทย์ได้ 100% แบรนด์ต้องเลือกใช้อย่�งเหม�ะสม และ

แบรนด์ไม่จำ�เป็นต้องเก็บข้อมูล First Party Data เองท้ังหมด 

แต่ส�ม�รถนำ�ข้อมูลท่ีมีอยู่บ�งส่วนไปผสมผส�นกับข้อมูล 

Third Party Data ท่ีได้จ�กแพลตฟอร์มหรือเอเยนซี เพื่อให้

ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนม�กท่ีสุด ท้ังน้ี ไม่ว่�เทคโนโลยี

จะไปไกลแค่ไหน แต่ก็เป็นเพียงเครื่องมือในก�รช้ีเป้� ส่ิงท่ี

สำ�คัญคือ ก�รสื่อส�รของแบรนด์ ท้ังภ�ยในองค์กรให้เข้�ใจ

ตรงกันถึงเป้�หม�ย ส่ิงท่ีต้องก�รร่วมกัน และภ�ยนอกองค์กร

เพื่อมัดใจลูกค้� ทำ�ให้แบรนด์เข้มแข็งและเติบโตต่อไปได้

กฎหมายที่ทุกธุรกิจจำาเป็นต้องรู้

เมื่อด�ต้�กล�ยเป็นอ�วุธหลักของธุรกิจยุคใหม่นี้ 

การนำา ‘Data’ มาใช้งานการตลาดยุคดิจิทัล

การนำา ‘Data’ มาใช้งาน

Waymo เริ่มบริการแท็กซี่ ไร้คนขับในซานฟรานซิสโก

Waymo บริษัทรถยนต์ไร้คนขับในเครือ  Alphabet เริ่มทดลองให้บริก�ร

แท็กซี่ไร้คนขับ Waymo One ในเมืองซ�นฟร�นซิสโก หลังเริ่มทดสอบในวงจำ�กัด

ม�ตั้งแต่กล�งปี 2021 โดยรถยนต์ที่ให้บริก�รเป็นรุ่น Jaguar I-PACE โดยไม่มี

คนขับ ทั้งนี้ซ�นฟร�นซิสโกถือเป็นเมืองที่สองของ Waymo หลังเริ่มให้บริก�รเชิง

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะเริ่มบังคับ

ใช้ในวันที่ 1 มิถุน�ยน 2565 จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ทุกธุรกิจ

ต้องรู้และให้คว�มสำ�คัญ โดยกฎหม�ยฉบับนี้เน้นไปที่

ก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ทั้งที่เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อ�ทิ ชื่อ ที่อยู่ หม�ยเลขบัตร

เครดิต รูปภ�พโปรไฟล์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคว�ม

อ่อนไหว (Sensitive data) อ�ทิ ข้อมูลสุขภ�พ ข้อมูล

ด้�นพันธุกรรม ล�ยนิ้วมือ ใบหน้� คว�มคิดเห็นท�งก�ร

เมือง ศ�สน� ข้อมูลด�้นรสนิยมท�งเพศ (LGBT) เป็นต้น 

ซึ่งข้อมูลเหล�่นี้ กฎหม�ยไม่ได้ห้�มนำ�ไปใช้ แต่คุ้มครอง

ในส่วนก�รนำ�ไปใช้ว�่เหม�ะสมหรือไม่ อย�่งไร มีก�ร

ยินยอมของเจ�้ของข้อมูลแล้วหรือไม่ สิ่งเหล่�นี้เป็นสิ่งที่

ธุรกิจต้องเรียนรู้และศึกษ�ให้รอบด�้น

กฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ พาร์ตเนอร์จาก Baker 

& Mckenzie บริษัทที่ปรึกษ�ด้�นกฎหม�ยและธุรกิจ

ระดับโลก ชี้ให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�ภ�ยใต้

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทั้งในเรื่องก�รเก็บและใช้ข้อมูลลูกค้� ได้แก่ 

(1) ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้จะต้องอยู่ภ�ยใต้ผลประโยชน์ โดย

ชอบท�งกฎหม�ยของลูกค้� (2) ต้องขอคว�มยินยอมใน

ก�รเก็บและ

นำ�ข้อมูลไปใช้

ในแบบเฉพ�ะ

เจ�ะจงม�กขึ้น 

และ (3) ต้องมี

ก�รแจ้งนโยบ�ย

ก�รเก็บข้อมูล

และก�รนำ�ไปใช้

ให้ลูกค้�ทร�บให้

ชัดเจน อย่�งไร

ก็ต�ม ข้อมูล

ส่วนตัวที่ธุรกิจ

ได้รับม�ส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ได้อย่�งอิสระห�กเป็นสิ่งที่ลูกค้�ค�ดไว้อยู่แล้ว 

และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐ�นของลูกค้�

กฎหม�ยฉบับนี้ยังให้สิทธิ์ลูกค้�ในก�รถอนคว�ม

ยินยอมต่�งๆ ที่เคยให้ไว้กับแบรนด์ เช่น สิทธิ์ในก�รนำ�

ข้อมูลไปใช้ สิทธิ์ในก�รลบข้อมูล สิทธิ์ในก�รติดต่อห�

ลูกค้� เป็นต้น และเมื่อไหร่ก็ต�มที่ธุรกิจรับรู้ถึงก�รรั่วไหล

ของข้อมูลลูกค้�ไม่ว�่ด้วยเหตุใดก็ต�ม จะต้องแจ้งให้คณะ

กรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือลูกค�้ทร�บ

ภ�ยใน 72 ชม. โดยกฎหม�ยฉบับนี้ ห�กมีก�รละเมิด จะ

มีโทษทั้งท�งปกครอง อ�ญ�และท�งแพ่ง และกฎหม�ย

ยังเปิดโอก�สให้ดำ�เนินคดีแบบกลุ่มด้วย

LINE Solutions ตัวช่วยธุรกิจในโลกยุคใหม่

วีระ 

เกษตรสิน ผู้

อำานวยการ

ฝ่ายวิศวกรรม

และหัวหน้า

ฝ่ายจัดการ

ผลิตภัณฑ์ LINE 

ประเทศไทย ได้

ให้มุมมองเก่ียว

กับก�รทำ�ก�ร

ตล�ดในโลกยุค

ใหม่ว่� จ�กน้ีไป 

หัวใจสำ�คัญของ

ก�รสื่อส�ร ก�รตล�ด อยู่ท่ีก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจระหว่�ง

แบรนด์กับผู้บริโภค แบรนด์ต้องทำ�ให้ผู้บริโภคเชื่อว่�ก�รให้

ข้อมูลส่วนตัวจะทำ�ให้พวกเข�ได้รับประโยชน์ นักก�รตล�ด

ต้องใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์ ปรับรูปแบบก�รสื่อส�ร ก�ร

โฆษณ�ให้เป็นเสมือนคอนเทนต์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ 

ด้วยคว�มถ่ีท่ีเพียงพอและมีคุณภ�พ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกไว้

ว�งใจ เปิดโอก�สให้แบรนด์เข้�ถึงพวกเข�ได้ม�กข้ึน และ

ท่ีสำ�คัญ แบรนด์ต้องมีคว�มโปร่งใสในก�รขอใช้ข้อมูลและ

แจ้งให้ผู้บริโภคทร�บว่�จะนำ�ข้อมูลไปใช้อย่�งไร

อย่�งไรก็ดี กลยุทธ์ก�รตล�ดแบบ Personalization 

ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภ�พสูงสุด แต่เมื่อก�รติดต�ม

ข้อมูลแบบเฉพ�ะเจ�ะจงของผู้บริโภค ทำ�ไม่ได้ โดยง่�ยอีก

ต่อไป เทคโนโลยี AI จะเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญช่วยธุรกิจ

ในก�รเก็บและแยกแยะข้อมูลพฤติกรรมของลูกค�้แต่ละ

คน แต่ก�รลงทุนใน AI มีต้นทุนที่สูง ไม่ใช่ว่�ทุกธุรกิจจะ

ทำ�ได้ ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องมองห�พันธมิตรที่มีเทคโนโลยี

ทันสมัย ตอบโจทย์ต�มบริบทท�งธุรกิจที่เปลี่ยนไป.

  

• ดีแทค ร่วมกับ บริษัท ทูน ประกันภัย 

จำากัด (มหาชน) หรือ Tune Protect ประเทศไทย 

ต้อนรับนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติเข้�ไทยช่วง

สงกร�นต์ มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้�ที่ซื้อประกัน 

Tune iPass แผนประกันเดินท�งเข�้ประเทศไทย

คุ้มครองโควิด-19 หรือ iPass COVID-19 แผน

ประกันคุ้มครองโควิด-19 รับซิมเติมเงิน Easy 

Holiday จ�กดีแทคอินเทอร์เน็ต 6GB เป็นเวล� 3 

วัน พร้อมของที่ระลึกจ�กดีแทคฟรี ส�ม�รถรับสิทธิ

พิเศษนี้ ได้ที่เค�น์เตอร์ดีแทค ที่สน�มบินสุวรรณภูมิ

และสน�มบินภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้–31 สิงห�คม 2565 

• บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) ผู้นำ�ธุรกิจ

ด�วเทียมแห่งเอเชีย และผู้ให้บริก�รด�้นสื่อส�รผ่�น

ด�วเทียมครบวงจรแก่ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม

บรอดค�สต์ โทรคมน�คม ทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

ประก�ศคว�มร่วมมือกับอะเมซอน เว็บ เซอร์วิส

เซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ 

Amazon.com, Inc. เพื่อเสริมศักยภ�พและบริก�ร

แก่ลูกค้�ไทยคมในก�รผลิตและจัดส่งข้อมูลดิจิทัล

ได้อย่�งสะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยประสิทธิภ�พ

ระบบคล�วด์ของ AWS รวมถึงเทคโนโลยีด้�นวิดีโอ

ที่ล้ำ�สมัย และระบบก�รคิดค�่บริก�รต�มที่ใช้ง�น

จริง (pay-as-you-go) จะช่วยต่อยอดก�รผลิตวิดี

โอสตรีมมิ่งคุณภ�พสูง สร�้งประโยชน์ให้แก่ลูกค้�

ทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยภ�ยใต้ข้อตกลงคว�ม

ร่วมมือดังกล่�ว ไทยคมและ AWS จะร่วมกันพัฒน�

แพลตฟอร์มก�รออกอ�ก�ศทีวีด�วเทียมบนระบบ

คล�วด์เป็นครั้งแรกของไทยคม เพื่อเผยแพร่ใน

ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก

• บริษัท ทวิน แพลนเน็ต จำากัด ผู้ให้บริก�ร

ด้�นก�รออกแบบและจัดทำ�ระบบโลกเสมือนจริง 

เปิดตัว “เมต�เวิร์ส” ผลง�นม�สเตอร์พีซเฟสแรก 

ป�รีส-ฌ็องเอลิเซ เป็นก�รนำ�ร่อง ภ�ยใต้ชื่อ “ทวิน                                         

แพลนเน็ต” Life Style Metaverse ที่สร้�งสรรค์

สภ�พแวดล้อม 3 มิติ ผสมจินตน�ก�รที่แตกต่�ง

เป็น Virtual Reality Platform เพื่อใช้ชีวิตและทำ�

ธุรกิจบนโลกเสมือนจริง มีจุดเด่น ครอบคลุมทุกไลฟ์

สไตล์ พร้อมเปิดโอก�สให้กับผู้ประกอบก�รเข้�ม�

ศึกษ� เพื่อเป็นท�งรอดของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

จ�ก Digital Disruption ค�ดหวังเป็นพื้นที่สร้�งสังคม

ใหม่ ให้ผู้คนได้ท่องเที่ยวรับประสบก�รณ์และคว�ม

บันเทิงในมิติที่แตกต่�ง มุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

และคว�มบันเทิง ตั้งเป้�มีผู้เข�้ใช้ง�น 1 ล้�นคน 

ภ�ยในสิ้นปี 2565

• เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป 

เปิดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย “Smart handy”  

อุโมงค์ฆ�่เชื้อโรคด้วยรังสี UVC ผลง�นคว�มร่วมมือ

ระหว�่งภ�คเอกชน คณะวิศวกรรมศ�สตร์และสห

เวชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ชูก�รออกแบบที่

ทนัสมยัทล�ยกำ�แพงขอ้จำ�กดันวตักรรมไทยหวงัแจ้งเกดิ

ทั้งในและต่�งประเทศ ยกระดับม�ตรฐ�นก�รคัดกรอง

เชื้อโรค โดยจะนำ�ร่องผุดโมเดลจับตล�ดเชิงพ�ณิชย์ 

องค์กรขน�ดใหญ่ ท่�อ�ก�ศย�น หน่วยง�นร�ชก�ร 

โรงแรม ห�้งสรรพสินค้� โรงพย�บ�ล โรงเรียนและ

สถ�บันก�รศึกษ� พร้อมตั้งเป�้ผลักดันนวัตกรรมไทยให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่�งประเทศ.

พ�ณิชย์ในเมืองฟีนิกซ์ เป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2020 แต่น่�สนใจตรงที่ซ�นฟร�น   

ซิสโกเป็นเมืองใหญ่กว่� มีประช�กรม�กกว่� มีคว�มซับซ้อนกว�่ม�ก Waymo ยัง

บอกว่�จะขย�ยบริก�รไปยังย่�นกล�งเมืองของฟีนิกซ์ในเร็วๆ นี้ โดยเบื้องต้นจะยัง

มีพนักง�นนั่งไปหลังพวงม�ลัยด้วย ก่อนที่จะเป็นระบบไร้มนุษย์อย�่งสมบูรณ์เมื่อ

เปิดให้บริก�รเต็มรูปแบบแล้ว

Dyson โชว์ล้ำาเปิดตัวหูฟังพ่วงเครื่องฟอกอากาศ

Dyson เปิดตัวหูฟังตัดเสียงรบกวนแบบบลูทูธรุ่นแรกของบริษัท ชื่อ Dyson 

Zone โชว์คอนเซ็ปต์คว�มล้ำ�ด้�นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับอ�ก�ศ เพร�ะเป็นหูฟัง over-

ear ท่ีส�ม�รถกรองอ�ก�ศได้ โดยจะดูดอ�ก�ศม�กรองท�งหูฟัง และปล่อยออกม�ท่ี

ด้�นหน้�ของผู้ใช้ ท่ีจะไม่ได้สัมผัสกับใบหน้�โดยตรง แต่จะปล่อยอ�ก�ศบริสุทธ์ิออก

ม�บริเวณใกล้ป�กและจมูก เพื่อให้ห�ยใจเข้�ไปได้แทน ส่วนตัวช่วยในก�รห�ยใจและ

อุปกรณ์ต่�งๆ ใช้ระบบแม่เหล็กยึด ส�ม�รถถอดออกได้ห�กต้องก�รใช้แค่หูฟัง ตัวหูฟัง

เองมี Active Noise Canceling มีโหมด Transparency และช�ร์จผ่�น USB-C เชื่อม

ต่อผ่�น Dyson Link แต่ยังไม่ระบุคว�มจุแบตเตอร่ี ช่ัวโมงก�รใช้ง�น รวมไปถึงยังไม่

เปิดเผยร�ค� เปิดเผยแค่ว�งจำ�หน่�ยฤดูใบ้ไม้ผลิ หรือเดือนกันย�ยน-พฤศจิก�ยนปีน้ี

ไมโครซอฟต์เปิดทดลองใช้งาน PC Game Pass

ไมโครซอฟต์เริ่มเปิดทดลองใช้ง�น PC Game Pass แล้ว ในกลุ่มประเทศ

อ�เซียน ทั้งไทย อินโดนีเซีย ม�เลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดน�ม โดยจะเปิดให้

บริก�รอย่�งเป็นท�งก�รช่วงปล�ยปี สำ�หรับช่วงนี้ ผู้ใช้ต้องเข�้ร่วมโครงก�ร

ผ�่นแอป Xbox Insider ของ  Microsoft Store สนนร�ค�เดือนแรกอยู่ที่ 3 บ�ท

เท่�นั้น แต่จะตัดบัตรอัตโนมัติเดือนถัดไปในร�ค� 99 บ�ท โดยผู้เล่นส�ม�รถเข้�

ถึงบริก�รเกมฟรีให้เล่นเพียบ

ไอที6

เ



พร้อมขยายผลลงพื้นที่ให้ครอบคลุม

ทั้ง 152 หมู่บ้านภายใน 1-2 ปีนับ

จากนี้ โดยร่วมสนับสนุนใน 3 ด้าน 

คือ 1.ทีมดีแทค เน็ตทำากิน ติดอาวุธ

ทักษะทางดิจิทัลให้กับชุมชนหมู่บ้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยทีม

งานผู้สอนจะลงพื้นที่สอนและ

เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการ ให้

เข้าใจและสามารถนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ในการ

จัดการธุรกิจ

2.สัญญาณอิน 

เทอร์เน็ตครอบคลุม

ทุกหมู่บ้านอุตสาห      

กรรมสร้างสรรค์    

ดีแทคติดตั้งคลื่น 

700 MHz แล้วมาก 

กว่า 12,700 สถานี

ฐาน ขยายสัญญาณ

ครบ 77 จังหวัด 

ครอบคลุมแล้ว 923 

อำาเภอทั่วไทย รวมถึง

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 3. #ดีทั่ว

ดีถึง รีวอร์ด ครั้งแรกเชื่อมต่อ

ผู้ประกอบการซีไอวีกับ dtac 

reward สู่ฐานผู้ใช้งานดีแทค 

กว่า 20 ล้านราย เพิ่มช่องทาง

ออนไลน์ในการทำาตลาดให้กับ

ชุมชน

นอกจากนี้ ในระหว่างวัน

ที่ 21-22 มี.ค.ที่ผ่านมา วรวรรณ

ก็ยังได้ลงพื้นที่หมู่บ้านซีไอวีภาค

เหนือ โดยจะนำาร่องที่บ้านออนใต้ 

อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

รวมถึงบ้านแป้นใต้ อำาเภอแจ้ห่ม 

จังหวัดลำาปาง ซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจ

พอเพียง ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและ

ภาคเอกชน โดยจุดเด่นของชุมชนจึงเห็น

ว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทคได้ช่วย

เสริมศักยภาพการทำาการตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำาตลาด

ออนไลน์ในยุคดิจิทัล การทำาคอนเทนต์เพื่อเล่าเรื่องของชุมชน ซึ่ง

นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้ว 

ยังจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำาหน่าย เพิ่มรายได้มากขึ้นจากเดิม

อีกด้วย.

ากสถานการณ์ ไม่สู้ดีของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เดิมก็ได้

รับผลกระทบจากโควิด-19 มาแล้วนานกว่า 2 ปี และ

ทุกวันนี้ยังได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากปัญหาสงคราม

ระหว่างรัสเซียและยูเครนซ้ำาเติมเข้าไปอีก แน่นอนว่าใน

ประเทศไทย กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคงหนีไม่พ้นกลุ่มผู้ประกอบการ

รายย่อย ชาวบ้าน และเกษตรกร ที่แม้จะเร่งปรับตัวแล้วแต่ก็ยัง

ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะพยุงธุรกิจไว้ได้นาน ขณะที่การใช้ศักยภาพ

ของพื้นที่หรือฝีมือที่เคยทำาก็อาจจะไม่สะดวกเช่นเคย

ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เปราะบางอย่างมากท่ามกลาง

สถานการณ์ดังกล่าว แต่ใช่ว่า “อาทิตย์เอกเขนก” ฉบับนี้จะพาไป

ดูความแร้นแค้นหรือหดหู่ใดๆ เพราะท่ามกลางวิกฤตต่างๆ ก็มัก

จะมีโอกาสที่สวยงามอยู่เสมอ ซึ่งเราจะพาไปดูโอกาสนั้นพร้อมๆ 

กับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่นำาโดย วรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ถือว่าเป็นแม่งานในการหยิบยกศักยภาพ

ของพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือซีไอวี ที่อยู่ภาย

ใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม 

มาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนให้ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรง                                                                                   

จุด

โดยที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมลงนาม

บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม                       

มูนิเคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือดีแทค เพื่อพัฒนาโครงการ “ดีแทค 

เน็ตทำากิน” ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถหมู่บ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (ซีไอวี) ที่ได้เริ่มฝึกทักษะ 20 หมู่บ้านในเดือน ก.พ.-

มี.ค.ที่ผ่านมา และตั้งเป้าขยายพื้นที่นำาร่องครอบคลุม 152 หมู่บ้าน

ที่มีศักยภาพ สร้างรายได้ 250 ล้านบาท จากทั้งหมดที่มี 250 

หมู่บ้าน ผ่าน

การพัฒนาผู้

ประกอบการ

ชุมชนและ

ปัจจัยสนับสนุน

การท่องเที่ยว 

สร้างและ

พัฒนาไกด์

ชุมชน สร้าง

และพัฒนานัก

ขายชุมชน

วรวรรณ

เล่าว่า ปัจจุบัน

จากสถานการณ์

การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 

ส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจการค้า การผลิต อุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะจำานวนนักท่องเที่ยวลด

ลง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับรายได้ของหมู่บ้านที่ลดลงมากกว่า 70% 

และหากถูกกระทบอีกระลอกจะเป็นความเสี่ยงต่อเนื่อง ภาครัฐจึง

ควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพและ

กระจายรายได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

และการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อ

เนื่องจนถึงปัจจุบัน ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่ม

กระแสหลักเท่านั้น แต่ยังสะเทือนถึงรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่มชุมชน

และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่

ลดลง กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบของการระบาด

ที่มีต่อผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงได้ทำาการคัดเลือก

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ซีไอวี) ที่มีศักยภาพ จำานวน 152 ) ที่มีศักยภาพ จำานวน 152 152 

หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคสำาหรับเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน

โดยการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ใน

พื้นที่ นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและ

การตลาดรองรับการท่องเที่ยวระดับชุมชน งานฟื้นฟูการท่องเที่ยว

และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และการเข้าสู่ยุคเน็กซ์นอร์มอล (Next 

Normal) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดดังกล่าว 

โดยร่วมมือกับดีแทคในโครงการ “ดีแทค เน็ตทำากิน” ที่มุ่งเสริม ที่มุ่งเสริม

ความรู้การทำาธุรกิจในยุคดิจิทัล

ด้าน  ประเทศ ตันกุรานันท์ รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี  

ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเห็นในศักยภาพ

ที่โดดเด่นของภูมิปัญญา

ชุมชนที่ตกผลึก

ถ่ายทอดมาจาก

รุ่นสู่รุ่น โดย

หมู่บ้านซีไอวีมี

อัตลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์และ

มีเรื่องราวที่น่า

สนใจ เมื่อนำา

ภูมิปัญญาของ

ชุมชนผสานกับ

ดิจิทัลจะติดปีก

ให้กับชุมชน

อย่างยั่งยืน 

และที่ผ่านมา

พบว่าผู้ประกอบ

การที่ร่วมโครงการดี

แทค เน็ตทำากิน มีรายได้

เพิ่มขึ้นถึง 40-50% และ

เพื่อสร้างโอกาสหาเลี้ยง

ชีพใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้

อย่างมั่นใจ

สำาหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทีมดีแทค 

เน็ตทำ�กิน จะเริ่มฝึกทักษะให้กับ 20 หมู่บ้าน

นำาร่อง จาก 152 หมู่บ้าน ในเดือน ก.พ.และ มี.ค.นี้ 
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7เศรษฐกิจ

ามปกติ ถ้าหากใครติดตามคนแดนไกลออกมาพูดจา

ให้ลิ่วล้อที่เป็นสาวกผู้ภักดีฟัง เราจะเห็นอาการของ

คนที่มั่นใจว่าเขาคงใกล้จะประสบกับชัยชนะ สามารถ

กลับบ้านได้อย่างคนที่ไร้มลทิน ไม่ต้องติดคุกติดตะราง 

เพราะว่าปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้ ทำาให้

เขามองว่าเขากำาลังได้เปรียบ ถ้าหากมีการเลือกตั้งในเร็ววัน

นี้ ผลการเลือกตั้งน่าจะทำาให้พรรคการเมืองที่เขาพูดเต็มปาก

เต็มคำาว่า “พรรคของผม” น่าจะมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง

แบบ Landslide ที่เปิดโอกาสให้ “พรรคของเขา” สามารถ

ตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียว ไม่ต้องอาศัยคะแนนจากพรรค

อื่น โดยมีบุคคลที่สืบทอดพันธุกรรมและมี DNA เดียวกับเขา 

ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาฝ่ายบริหาร แม้ว่าหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จะมีอาการแบ่งรับแบ่งสู้ก็ตาม รายหนึ่งบอกว่า “แล้วแต่

ประชาชน” อีกรายหนึ่งบอกว่า “ยุบสภาเมื่อไหร่ ค่อยว่ากัน” 

อีกรายหนึ่งบอกว่า “แล้วแต่การตัดสินใจของลูก”

ปรากฏการณ์ที่ทำาให้เขามั่นใจก็คือ มีคนพยายามจะ

ล้มพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้พ้นจากตำาแหน่งรัฐมนตรี 

มี ส.ส.จำานวนหนึ่งออกจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำา

จัดตั้งรัฐบาล การเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวได้รับการขานรับ

เป็นอย่างดีจากคนในพรรค แม้แต่คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ยัง

ต้องโค้งคำานับด้วยความอ่อนน้อม และที่สำาคัญก็คือ พวกเขา

และแนวร่วมสามารถเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มี

การเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ ที่เขาคิดว่าพรรคของเขาน่าจะได้

เปรียบเพราะเคยมีประสบการณ์มาแล้วในอดีต ทั้งหมดนี้เป็น

ปรากฏการณ์ที่ทำาให้เขาสามารถพูดกับสาวกว่าเขาจะได้กลับ

บ้านแน่ๆ แต่เมื่อไหร่นั้นเขาจะกระซิบบอกกับคนที่เขาเชื่อ

ว่าจะเป็นคนที่ทำาให้เขาได้กลับบ้านโดยปราศจากมลทิน ไม่

ต้องติดคุก ความดีใจของเขาครั้งนี้ทำาให้เกิดกระแสบางอย่าง

ที่ทำาให้เขาเริ่มไม่มั่นใจเรื่อง Landslide ทำาให้น้ำาเสียง สีหน้า 

แววตาของเขาไม่เปล่งประกายความสดใสอย่างที่เคยเป็น 

แต่กลับเป็นลีลาทั้งเกรี้ยวกราดและละห้อยระคนกัน

ความเกร้ียวกราดน่าจะเกิดจากความริษยาท่ีพลเอก

ประยุทธ์มีผลงานท่ีสามารถเล่าได้เป็นความจริงเชิงประจักษ์

อย่างชัดเจน ท้ังเรื่องการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 การจัดการฉีดวัคซีนได้เร็วกว่าท่ีกำาหนด การสามารถ

เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเท่ียวเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจได้สำาเร็จ 

และท่ีสำาคัญก็คือสามารถฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศ

ซาอุดีอาระเบียได้ ส่งผลดีกับประเทศมากมาย ท้ังด้านการส่ง

แรงงานไปทำางานท่ีซาอุดีอาระเบีย การท่องเท่ียว พลังงาน 

การศึกษา ฯลฯ ทำาให้เขาออกมาต้ังคำาถามกับประชาชนว่า 16 

ปี ช้ำาพอแล้วหรือยัง โดยต้ังใจจะกล่าวหาว่ารัฐประหารต้ังแต่

ปี 2549 และปี 2557 มาจนถึงปัจจุบันปี 2565 ทำาให้ประเทศ

ชาติเกิดปัญหามากมาย แต่ประชาชนจำานวนหน่ึงมองว่า 16 ปี

ท่ีประเทศไทยและคนไทยต้องช้ำาน้ัน เป็นเพราะการกระทำาของ

คนในตระกูลหน่ึงท่ีมีปรากฏการณ์ให้เห็นว่าเป็นตระกูลท่ีโกง

บ้านโกงเมือง (ตามคำาพิพากษาของศาลในหลายคดี) ความช้ำา

ของคนไทยไม่ได้เกิดจากรัฐประหาร หลังจากการรัฐประหารก็

มีท้ังการแก้ไขและการพัฒนา ส่วนการเป็นนายกรัฐมนตรีของ

พลเอกประยุทธ์เวลาน้ี ก็เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือก

ต้ัง ไม่ได้มาจาการทำารัฐประหารแต่อย่างใด และเป็นนายก

รัฐมนตรีท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นท้ังการแก้ปัญหาและการ

พัฒนา ส่วนวาทกรรมท่ีบอกว่า “ทำาประเทศชาติเสียหาย” น้ัน 

ก็ไม่มีความจริงเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 

สังเกตได้จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคร้ังท่ีผ่านมา

นอกจากความเกรี้ยวกราดที่เกิดจากความริษยาใน

ผลงานของพลเอกประยุทธ์ในหลายๆ ด้านแล้ว ยังมีท่าที

ของความสลดหดหู่และความกังวลอยู่ด้วย ทั้งนี้เพราะมี

เหตุการณ์หลายอย่างทำาให้กังวล

• พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีที่มี

ผลงานที่จับต้องได้

• การฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย

สร้างโอกาสให้คนไทยได้ไปทำางานที่ประเทศซาอุฯ น่าจะเป็น

ที่พอใจของคนจำานวนมาก เพราะรอบนี้ทางซาอุฯ ต้องการ

คนงานหลายตำาแหน่ง ทั้งแรงงานระดับปฏิบัติการและระดับ

การจัดการ ความพอใจครั้งนี้อาจจะก่อให้เกิดกระแสความ

นิยมพลเอกประยุทธ์ให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนการเลือก

ตั้งในปี 2562 ก็ได้

• หมู่บ้านเสื้อแดงกลายเป็นหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน 

คงทำาให้คะแนนหายไปไม่น้อย

• ลูกน้องที่เคยเป็นมือขวาแตกหักด้วยและตั้งพรรค

ใหม่ แย่งคะแนนในพื้นที่ กทม.และภาคอีสานได้

• มีประชาชนที่เคยหลงรักโครงการประชานิยม บัดนี้

ตาสว่างกันเป็นจำานวนมากแล้ว

• การส่งทายาทมานั้นมีกระแสการต่อต้านพอสมควร 

ดังนั้นอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ

• มีเสียงขู่จากประชาชนบางกลุ่มว่าหากพรรคของเขา

ได้ตั้งรัฐบาลจริง แล้วขยับเรื่องนิรโทษกรรม พยายามจะให้

เขาได้กลับบ้านอย่างไร้มลทินนั้น รับรองว่าเจอดีแน่ จนเขา

ต้องออกมาพูดด้วยท่าทีของการเย้ยหยันว่าเขาไม่กลัว เขา

พร้อมที่จะปกป้องลูก เพราะเขามีเครื่องบินส่วนตัวพร้อม มี

บ้านพร้อมหลายหลังอยู่ในหลายประเทศ

ท้ังหมดน้ีทำาให้ความสดใสกระด๊ีกระด๊าท่ีเคยเกิดข้ึนเวลา

ท่ีพูดคุยกับสาวกน้ัน ดูเหมือนว่าจะหายไป กลายเป็นท่าทีของ

คนท่ีเป็นกังวลและไม่ค่อยจะมีความหวังเท่าใดนัก การต่อต้าน

ทายาทน้ันเร่ิมต้ังแต่การขุดวีรกรรมอันเลวร้ายในอดีตมาเตือน

ความจำาของประชาชนกันเลยทีเดียว และต้ังคำาถามว่าคนท่ีเคย

มีอดีตอย่างท่ีรู้ๆ กันอยู่เช่นน้ีแล้ว เหมาะท่ีจะเป็นผู้นำาประเทศ

หรือ ล่ิวล้อบางคนออกมาต้ังคำาถามว่า เป็นอะไรถึง “กลัว” 

เด็กสาวอายุเพียง 30 กว่าๆ ทำาให้มีเสียงกระห่ึมออกมาว่าไม่ได้

กลัว แต่ “รังเกียจ” เพราะได้ยินคำาว่า “พันธุกรรม” บ้าง หรือ 

“DNA” บ้าง แค่น้ีก็สยองแล้ว เพราะเคยมีประสบการณ์ “พ่ี

คิด น้องทำา” แล้วจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ “พ่อคิด ลูกทำา” 

อีกหรือ แรงต่อต้านจึงเข้มจนเกิดอาการสลดและเกร้ียวกราด

อย่างท่ีเห็น. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ออกอาการหวั่นไหวใจหาย

ตจ

ามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อผลักดัน

ให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

บรรลุผลตามเป้าหมาย และสอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดย

มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่

สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ด้วย

การนำาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

การมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้

ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มผู้

ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนที่กระทรวง

อุตสาหกรรมต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้า

และการบริการให้มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น

ให้แก่ผู้บริโภคได้

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ใน

ฐานะองค์กรที่กำากับดูแลด้านมาตรฐาน ได้จัดกิจกรรมลงพื้น

ที่ในส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบ

การขนาดใหญ่ SMEs ผู้ผลิตชุมชน และร้านจำาหน่าย บรรจง สุ

กรีฑา เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ.ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อ

บูรณาการกิจกรรมหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการ

ดำาเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. โดยให้ความรู้ในเรื่อง

มาตรฐานต่างๆ กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย “มอก.9999 

นำาอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ

การนำามาตรฐาน มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค

อุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภายในองค์กร ซึ่ง

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ต้องการให้

ภาคอุตสาหกรรมดำาเนินธุรกิจอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 

สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนและชุมชนรอบข้างได้อย่างสันติและ

มีความสุข

รวมถึงยังจัดสัมมนาเรื่อง “ร้าน มอก.” จำาหน่ายสินค้า

อย่างไรให้ถูกกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” โดยการ

ให้ความรู้เรื่องการมาตรฐานแก่ร้านจำาหน่าย ตลอดจนภารกิจ

การตรวจติดตามการจำาหน่ายสินค้าในท้องตลาดของ สมอ. และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร้านจำาหน่ายมีองค์ความรู้ สามารถ

เลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานเข้ามาจำาหน่ายในร้านของตนเองได้

นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์

ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน การตรวจ

ควบคุมตามกฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงสถาน

ท่ีจำาหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ให้มีความรู้

ท้ังด้านวิชาการและข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง เพื่อกำากับดูแลและป้อง

ปรามผู้กระทำาผิด เป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่างๆ ของ 

สมอ.ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และตรวจประเมินผู้ประกอบการ

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัด

สุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง มอก.เอส.

 

ต

สมอ.ยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน

สร้างคุณภาพความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

รัฐร่วมเอกชนชูโมเดลซี ไอวี

พัฒนาความสำาเร็จท่ามกลางวิกฤต
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8 Life and City

ลัง กกต.เคาะวันท่ี 22 พ.ค.65 เป็นวันเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เปิดฉาก  ขณะ

นี้มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 27 คน เดินหน้าหาเสียงตามเขต

ต่างๆ ชี้แจงนโยบายเด่น คู่ขนานกันไป มีการพูดถึงโจทย์ใหญ่ที่จะ

ท้าทายผู้ว่าฯ คนใหม่ ในการแก้ปัญหาทั้งน้ำาท่วม มลพิษอากาศ รถ

ติด รวมถึงเรื่องนโยบายพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเมืองใหญ่ให้เป็น

เมืองน่าอยู่ของทุกคนกันอย่างคึกคักอีกครั้ง ซึ่งสนามเลือกตั้งท้อง

ถิ่นนี้ว่างเว้นไปนาน 9 ปีเต็ม  

ในส่วนภาคพลเมือง มีการเคลื่อนไหวสำาหรับการเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้ โดยเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ที่เกิดจากภาคี

เครือข่ายกว่า 70 องค์กร จัดเวที “Bangkok Active” ที่หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา เปิดพื้นที่ให้

ภาคประชาชนสะท้อนภาพฝันที่อยากเห็น และผลักดันพลังพลเมือง

กำาหนดทิศทางการพัฒนา  ไม่ใช่มีหน้าที่แค่ไปคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

เวทีนี้ส่งเสียงถึงผู้ว่าฯ คนใหม่ ในการพัฒนากรุงเทพฯ ใน

ฝันผ่าน 6 ทิศทาง ได้แก่ เมืองปลอดภัย ทั้งจากการเดินทางและ

บริการทางสาธารณสุขและแพทย์, เมืองทันสมัย ด้วยการเดินทาง

เชื่อมต่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาเมือง และสร้างโอกาสเข้า

ถึงข้อมูลและบริการของ กทม., เมืองน่าอยู่ ไร้ปัญหาน้ำาท่วม น้ำา

เสีย คุณภาพอากาศ ขยะล้นเมือง 

อีกภาพฝันขาดไม่ได้ เมืองเป็นธรรม   เป็นเมืองที่คนทุกเพศ

ทุกวัยมีสิทธิอยู่ร่วมกันในเมือง, เมืองสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับการ

เพิ่มพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สีเขียว ให้กับคนทุกกลุ่ม

ในเมืองใหญ่  ส่วนเมืองมีส่วนร่วม ต้องพัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาล 

สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของคน กทม. สามารถติดตาม

ตรวจสอบการทำางานในอีก 4 ปีข้างหน้าอีกด้วย 

สติธร ธนานิธิโชต ิผอ.สำานักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย 

สถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การเลือกตั้ง กทม. คนสนใจตัวผู้สมัคร

มากกว่าพรรคที่สังกัด ทุกครั้งจะมีสีสันผู้สมัครจากพรรคใหญ่ 2-3 

คน มีผู้สมัครอิสระที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้ง เพิ่งมาปี 56 การโหวต

เหลือ 2 คน ได้ล้านคะแนนกว่าๆ อันดับที่เหลือไม่มีใครจดจำาได้ การ

เลือกตั้งรอบนี้น่าจับตา ผลเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนการ

เปลี่ยนแปลง เพราะสัญญาณเห็นตั้งแต่เลือกตั้งระดับชาติปี 62 แล้ว

“ถ้าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ยังทำาการบ้านแบบดั้งเดิม ลืมมองว่า 

Citizen ในกรุงเทพฯ เปลี่ยนไปเยอะ รอบนี้จะผิดหวังเยอะ ลงทุน

มาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย  ถ้าเดาทาง Citizen ในกรุงเทพฯ ไม่

ถูก หลักฐานต้องรอวันที่ 22 พ.ค.นี้ ถ้าพลังของประชาชนถูก

แสดงออกและชัดเจน ใครก็ตามที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ว่าฯ ใคร

ก็ตามมาเป็น ส.ก. 4 ปีข้างหน้าต้องทำางานร่วมกับประชาชน 

เหมือนที่ประชาชนระดมความคิด เราไม่รอเรียกร้อง แต่ขอให้มา

ทำางานร่วมกับเรา” สติธรกล่าว

ผศ.ทวิดา กมลเวชช คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ภาคประชาชนอยากเห็นเมืองสร้างสรรค์และ

ทันสมัยควบคู่กัน เมืองสุขภาพดีน่าอยู่  ปลอดภัย และเมืองที่เป็น

ธรรม ทั้งสวัสดิการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  กลุ่มคนเปราะ

บางสามารถอยู่ในเมืองใหญ่อย่างเท่าเทียมกัน อีกประเด็นการมี

ส่วนร่วม การรู้ความเคลื่อนไหวของเมือง ซึ่งต้องอยู่เป็นกลไกการ

จัดการของ กทม. ทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลและแพลตฟอร์มบ้านๆ ผู้นำา

ชุมชนเดินพูดคุย รวมถึงระบบกำากับติดตามประเมินผล ที่ผ่านมา ไม่

ถูกทำาให้เห็นความก้าวหน้าในการแก้ปัญหา กทม. หรือติดขัดตรง

ไหน บางทีความติดขัดที่มาเป็นข้ออ้างของ กทม.ว่า ทำาไม่ได้ อาจ

เป็นธรรม มีสุนทรียภาพ ปลอดภัย เข้าถึงสิทธิสวัสดิการเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน สุดท้ายภาครัฐต้องยอมรับความ

เข้มแข็งของ Active Citizen และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค

พลเมืองด้วย ไม่แสดงออกถึงการต่อต้านเหมือนที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ   จะมีเวทีสาธารณะ

อีกอย่างน้อย 6 เวทีในเดือน เม.ย.-พ.ค. จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม. โดยจะเชิญผู้สมัครมาประชันวิสัยทัศน์พัฒนาเมืองหลวง

อนาคตมหานครกรุงเทพฯ ยังฉายภาพผ่านเวที

เสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 8 “นโยบายว่าที่ผู้ว่าฯ   กทม.

กับการบริหารจัดการขยะ น้ำา และอากาศ” ซึ่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาค

วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาฯ และเครือข่าย

คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยจัดขึ้นขานรับ

ศึกเลือกตั้ง 

ผศ.ดร.รณชัย ติยะ

รัตนาชัย รักษาการแทนผู้

ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

บุคคลและอบรม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) กล่าวถึงข้อเสนอ

การพัฒนาเมืองอย่าง

ยั่งยืนว่า กรุงเทพฯ เป็น

หนึ่งในมหานครของโลก 

มีหน้าที่ช่วยให้สังคมโลก

มุ่งไปสู่ความยั่งยืน อยาก

เห็นทิศทางพัฒนาการ

สนับสนุนอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำาหรับเด็กนักเรียนอย่างต่อ

เนื่อง และขยายความช่วยเหลือไปสู่คนด้อยโอกาสผ่านเครือข่ายชุมชน

ต่างๆ  จากรายงานมีเด็ก 3.5 ล้านคนในไทยประสบปัญหาขาดแคลน

อาหาร และในช่วงโควิดมีเด็กอีก 7-8 แสนคนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น 

เพราะโรงเรียนปิดจากโควิด ส่งผลกระทบ ผู้ว่าฯ ต้องพัฒนาระบบนี้ 

ปัญหาใหญ่ผลกระทบมลภาวะสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM 2.5 

ผศ.ดร.รณชัยเผยผลศึกษารถยนต์ในกรุงเทพฯ ปล่อยควันดำา 

18% ปล่อยก๊าซคาร์บอนเกินค่ามาตรฐาน แม้แต่เหตุการณ์หมิงตี้ 

จ.สมุทรปราการ ผลกระทบข้ามมาถึงกรุงเทพฯ เสนอให้มีนโยบาย

สำารวจและป้องกันภัยอันตรายจากสารพิษและสารปนเปื้อนเชิงรุก 

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ มีเครือข่ายบริการสาธารณสุขกว่า 100 

แห่ง แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่นึกถึงเป็นอันดับแรก อยากให้ผู้ว่าฯ 

กทม.ใช้ประโยชน์และพัฒนาบริการเครือข่ายสาธารณสุขของ กทม. 

ให้ครอบคลุม เข้าถึง และมั่นใจ ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ โค

วิด-19 ช่วงวิกฤต เราเห็นศักยภาพบริการเหล่านี้ 

รวมถึงมีวิสัยทัศน์ให้ความสำาคัญกับการให้การศึกษาด้านสิ่ง

แวดล้อมและความยั่งยืน ปลูกจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตั้งแต่เด็ก รวมถึงเด็กข้ามชาติ เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นประชากรที่มี

คุณภาพ เป็นกองทัพช่วยพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่

 “เสนอให้ กทม.ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับอาชีวะ ในการ upskill Reskill  ทักษะที่

จำาเป็นในการประกอบอาชีพสำาหรับประชาชนทุกช่วงวัย แม้แต่คน

สูงวัย ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาชีพที่ดี”  

ผศ.ดร.รณชัยกล่าวต่อว่า เมืองใหญ่ต่างประเทศน้ำาประปา

ดื่มได้ แต่ในกรุงเทพฯ จุดบริการน้ำาดื่มฟรีหายไป หรือไม่ปลอดภัย 

คนรายได้น้อยต้องซื้อน้ำาขวดดื่ม อยากให้สร้างหลักประกันว่า คน

กรุงเทพฯ จะมีน้ำาดื่มที่สะอาดปลอดภัยผ่านระบบประปา และเข้า

ถึงได้ฟรีสำาหรับผู้ยากไร้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ

ทิศทางต่อมาการเปลี่ยนและจัดหาให้รถของหน่วยงาน

ภายใต้กำากับของ กทม. รวมถึงประสานกับ ขสมก.ให้ใช้ระบบ 

EV 100% ภายใน 4 ปี และให้มีการติดตั้ง EVCharge Station 

สาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนไทยมีการเดินทางที่สะอาด และลด

ปล่อยก๊าซคาร์บอน 

การจัดระเบียบทางเท้าเป็นเรื่องที่ดี จากการสำารวจของนิด้า 

พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่า 60% อยากให้มีร้านค้าบนทางเท้าอยู่ เป็น

เรื่องปากท้อง แต่เพื่อความยุติธรรม นอกจากช่วยร้านค้าให้มีที่ทำา

กิน แต่ต้องส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและแผงลอยให้มีพื้นที่

ประกอบการกิจการที่เหมาะสม พร้อมสร้างจิตสำานึกที่ดีและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม

ขาดไม่ได้นโยบายพัฒนาชุมชนแออัดให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ลดการบุกรุกที่สาธารณะ และที่สำาคัญเพิ่มการเข้าถึง

พื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น จัดให้มี pocket Garden ในทุกชุมชน 

สุดท้ายกรุงเทพฯ มีปัญหาขยะทางด้านอาหารถึง 50% นัก

วิชาการ สจล.เสนอให้ประสานตลาดและห้างร้านให้มีการหมุนเวียน

อาหารที่มีคุณภาพดีและบริโภคได้ไปสู่ผู้ยากไร้ และลดการเกิดขยะ

ทางด้านอาหาร (Food Waste) อีกทั้งประสานให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่าง กทม. ชุมชน หน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษา ให้มี

ส่วนร่วมและค่านิยมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน.

เฝ้าระวังลอบทิ้งขยะอันตราย 12 พื้นที่เสี่ยง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากปัญหา

ลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย  คพ.ได้เตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายจัดทำาทำาเนียบ

เครือข่าย คู่มือ และจะอบรม

เพิ่มและทบทวนสร้างองค์

ความรู้ให้กับเครือข่ายเป็น

ระยะ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง 

12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

ปราจีนบุรี สระบุรี สระแก้ว 

นครราชสีมา ลพบุรี เพชรบุรี 

และราชบุรี การทำางานเน้นกรณี

เกิดเหตุการณ์สถานการณ์มลพิษ

ต้องหยุดยั้งมลพิษให้รวดเร็ว 

สืบสวนหาผู้กระทำาความผิดมา

ลงโทษ ผู้ได้รับผลกระทบต้องได้

รับการเยียวยา มีการเรียกร้องค่าเสียหาย จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการขนส่งกากของเสียกับ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลติดตามผู้กระทำาความผิด และ คพ.อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีอำานาจ

และกฎหมายรองรับ ส่วนข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคประชาชน ขอให้หน่วยงานรัฐ

ตรวจสอบ เร่งสอบสวนดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิด จัดการกับกากของเสียและฟื้นฟูให้

รวดเร็วลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

29 องค์กรลุยต่อ ‘ถนนวิภาวดีไม่มีขยะ’

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ

พันธมิตรเปิดโครงการ “ถนนวิภา

วดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วม

ขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความ

ยั่งยืน” โดยมีภาคธุรกิจไทยเข้า

ร่วม 29 องค์กรจาก 19 อาคารหลัก

ที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีฯ ให้ความ

สำาคัญการบริหารจัดการขยะภายใน

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ

เป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันและเสริม

สร้างจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำาเนินงานธุรกิจที่รับผิดชอบ

ต่อสังคม สอดคล้องวาระแห่งชาต ิBCG และการมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย

ประเทศ ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรและถนนเส้นอื่นๆ 

เปิดตัวสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การเปิดสถาบันการเรียนรู้การ

สร้างเสริมสุขภาพ หรือ ThaiHealth Academy” หน่วยงานลักษณะพิเศษใน สสส. ที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำาไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย สสส. 

ที่เคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศ และขยายฐานผู้รับประโยชน์ไปยังกลุ่มบุคคล 

หน่วยงาน และองค์กรภาคสังคม ตลอดจนภาคเอกชนในการสร้างนักสร้างเสริมสุขภาพมือ

อาชีพเป็นกำาลังสำาคัญก่อเกิดสังคมสุขภาวะ ปีนี้มีการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะหลักที่

จำาเป็นในการเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ประชุมวิชาการ ตลอด

จนการสร้างพันธมิตรความร่วมมือเพื่อขยายหลักสูตร โดยเกิดหลักสูตรงานพัฒนาศักยภาพ

ภาคี 21 หลักสูตร งานพัฒนาหลักสูตร หน่วยงานภายนอก 30 หลักสูตร มีผู้อบรมจำานวน 

2,600 ราย สสส.มุ่งหวังจะเห็นสถาบันแห่งนี้พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

มอบอากาศสะอาดให้คน

กรุงในขบวนรถไฟฟ้า

ยกระดับการใช้ชีวิตของ

คนเมืองให้มีความมั่นใจขึ้น 

ท่ามกลางสถานการณ์ระบาด

โควิด-19 และค่าฝุ่น PM 2.5 

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได

กิ้น (Daikin) ร่วมกับรถไฟ

ฟ้าบีทีเอส (BTS) ติดตั้ง “ได

กิ้นสตรีมเมอร์” เทคโนโลยี

เอกสิทธิ์เฉพาะไดกิ้นที่มีผลการ

ทดสอบรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำาในประเทศไทยและญี่ปุ่น ว่ามีคุณสมบัติช่วยยับยั้ง

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99.9% ภายในรถไฟฟ้าขบวน

พิเศษจำานวน 5 ขบวน เพื่อให้คน กทม.ได้สัมผัสกับอากาศสะอาดตลอดการเดินทาง ตั้งแต่

วันที่ 1 เม.ย.65 นี้.

ห

โจทย์ใหญ่ผู้ว่าฯคนใหม่ เปลี่ยนอนาคต‘กรุงเทพฯ’

แก้ได้ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชน จากการติดตาม

นโยบายผู้สมัคร เหมือนเริ่มจะมองเห็นปัญหาเดียวกันแล้ว หัวใจมี

ไม่กี่เรื่อง นี่คือความเจ็บปวดร่วมกัน และต้องแก้ไขให้ทันกับวิกฤต 

เวทีนี้มีการประกาศเจตนารมณ์ “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” 

จะจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง อยาก

เห็นการเลือกตั้งรอบนี้เปลี่ยนวัฒนธรรมการแข่งขันทางการเมือง 

เป็นความร่วมมืออย่างสมานฉันท์ของผู้สมัครทุกคนสู่การส่งเสริม

การเมืองระดับชาติอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขยายความขัดแย้งทางสังคม 

นอกจากนี้ นโยบายต้องให้ความสำาคัญกับคนทุกกลุ่มอย่าง สีสันป้ายหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในกรุงเทพฯ

จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในมหานครเมืองปลอดภัยภาพที่ภาคประชาสังคมอยากเห็น

การจราจรติดขัดในกรุงเทพฯ ปัญหาใหญ่ สร้างมลพิษ

นโยบายเปลี่ยนกรุงเทพฯ ที่ผู้สมัครชูในศึกเลือกตั้ง
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9กีฬา

โดฮา • เยอรมนีและสเปนต้องอยู่ร่วม

สายกันในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบ

สุดท้าย หลังการจับสลากแบ่งสายที่ โดฮา 

เอ็กซิบิชัน แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 

หรือดีอีซีซี ประเทศกาตาร์ ขณะที่คู่ขัด

แย้งทางการเมืองอย่างสหรัฐอเมริกาและ

อิหร่านก็ต้องมาอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกัน

เยอรมนี แชมป์โลก 4 สมัยนั้นถูก

จัดอยู่ในโถ 2 ก่อนที่การจับสลากอย่าง

เป็นทางการที่โดฮา เอ็กซิบิชัน แอนด์ 

คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ หรือดีอีซีซี ในเมือง

หลวงของกาตาร์ ทำาให้พวกเขาเป็นทีมที่

บรรดาทีมเต็งต่างไม่อยากอยู่ร่วมสาย โดย

ทั้งเยอรมนีและสเปนต่างตกรอบแรกใน

เวิลด์คัพ 2018 ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพ

เยอรมนีและสเปน แชมป์โลก 2010 

อยู่ในกลุ่มอี ร่วมกับญี่ปุ่น ตัวแทนจากทวีป

เอเชีย ส่วนอีกทีมนั้นต้องรอผลอินเตอร์

คอนติเนนตัลเพลย์ออฟระหว่างคอสตาริกา

และนิวซีแลนด์ในเดือนมิถุนายนนี้

คู่นี้เจอกันครั้งหลังสุดเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2020 ซึ่งสเปนเป็นฝ่ายถล่มไป

ขาดลอย 6-0 แต่ “อินทรีเหล็ก” เยอรมนีก็

พัฒนาขึ้นจากเดิมมากหลัง ฮันซี ฟลิก เข้า

มาคุมทีมแทนโยคิม เลิฟ

“เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นทีม

ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งอยู่ในโถที่ 2 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขามีการ

เปลี่ยนแปลงโค้ช” หลุยส์ เอ็นริเก กุนซือ

ทีมชาติสเปนกล่าวถึงการมาอยู่ร่วมสายกับ

เยอรมนี

“ตอนนี้ขอให้พวกเราสนุกกับมันและ

พยายามมองโลกในแง่ดีไว้”

“พวกเราค่อนข้างมั่นใจ พวกเราเชื่อ

ว่าจะเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่ดีของเรา” 

มานูเอล นอยเออร์ ผู้รักษาประตูกัปตันทีม

อินทรีเหล็ก กล่าว

ส่วนอิหร่านและสหรัฐอเมริกาที่ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ

มาตั้งแต่ปี 1980 เคยเจอกันครั้งหลังสุด

ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อปี 1998 ที่

ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ โดยเกมนั้นที่ลิยง 

อิหร่านเป็นฝ่ายชนะไป 2-1

“ฟุตบอลเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเรื่อง

การเมือง และพวกเราสามารถเป็นเพื่อน

กันได้ยามอยู่ในสนามฟุตบอล” เกร็กก์ 

เบอร์ฮัลเทอร์ โค้ชทีมสหรัฐอเมริกายืน

กราน

“สิงโตคำาราม” ทีมชาติอังกฤษก็

เป็นอีกทีมที่อยู่ในกลุ่มบี โดยแมตช์แรกใน

เวิลด์คัพ 2022 ของพวกเขาจะประเดิมกับ

อิหร่าน

อีกทีมที่จะมาร่วมกลุ่มเดียวกับลูก

ทีมของแกเรธ เซาท์เกต มีโอกาสที่จะ

เป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงอย่างเวลส์ หรือ

สกอตแลนด์ และอีกทีมที่ยังมีลุ้นจะร่วม

กลุ่มนี้คือยูเครน ซึ่งทั้ง 3 ทีมจะต้องเล่น

เกมตัดสินในรอบยูโรเปียนเพลย์ออฟใน

เดือนมิถุนายนนี้

ส่วนเจ้าภาพ กาตาร์ อยู่ในกลุ่ม

เอ ร่วมกับเอกวาดอร์, เซเนกัล และ

เนเธอร์แลนด์ ทว่าที่ต่างจากที่ผ่านมา กา

ตาร์จะไม่ได้เป็นคู่แรกที่เล่นในฟุตบอลโลก

ครั้งนี้ โดยคู่แรกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 

จะเป็นเซเนกัลเจอกับเนเธอร์แลนด์ ส่วนกา

ตาร์จะเล่นในคู่ดึกในคืนวันเดียวกัน เจอกับ

เอกวาดอร์

“แชมป์เก่า” ฝรั่งเศส จะพบกับ

คู่ปรับที่คุ้นเคยอย่างเดนมาร์ก และ

ตูนิเซีย ในกลุ่มดี ส่วนอีกทีมต้องรอผลผู้

ชนะระหว่างออสเตรเลีย, เปรู หรือสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี จากอินเตอร์

คอนติเนนตัลเพลย์ออฟ

ฝรั่งเศสและอังกฤษมีโอกาสที่จะ

โคจรมาเจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ 

หากพวกเขาสามารถเข้ารอบในฐานะทีม

อันดับหนึ่งของกลุ่มด้วยกันทั้งสองทีม

บราซิล แชมป์โลก 5 สมัย อยู่ใน

กลุ่มจี ร่วมกับเซอร์เบีย และสวิตเซอร์

แลนด์ สองทีมที่เคยอยู่ร่วมกลุ่มกันใน

ฟุตบอลโลกเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ส่วนอีกทีม

เป็นแคเมอรูน

แชมป์โลก 2 สมัยอย่าง

อาร์เจนตินา อยู่ร่วมกลุ่มซี กับ

ซาอุดีอาระเบีย, เม็กซิโก และ

โปแลนด์ ที่มีตัวทีเด็ดอย่าง 

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี 

ครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาส

สุดท้ายของลิโอเนล เมสซี ที่มี

โอกาสจะคว้าแชมป์ฟีฟ่า เวิลด์

คัพ โดยเมสซีกำาลังจะอายุครบ 

35 ปีในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

เช่นเดียวกับคริสเตียโน โรนัลโด ซึ่ง

กำาลังจะอายุครบ 38 ปี โดย โปรตุเกสของ

โรนัลโดอยู่ในกลุ่มเอช ร่วมสายกับกานา,  

อุรุกวัย และเกาหลีใต้

โครเอเชีย รองแชมป์โลกเมื่อปี 

2018 อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับเบลเยียม 

และโมร็อกโก และอีกทีมคือ แคนาดา ที่

กลับมาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็น

ครั้งแรกในรอบ 36 ปี

ฟีฟ่า เวิลด์คัพ 2022 จะเป็นฟุตบอล

โลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ที่จัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤศจิกายน

ถึงธันวาคม แทนที่จะเป็นมิถุนายนถึง

กรกฎาคม ตามปกติ เนื่องมาจาก

สภาพอากาศที่ร้อนเกินไปในกา

ตาร์ในช่วงเวลาปรกติของเวิลด์

คัพไทม์

สรุปการแบ่งสาย

ฟุตบอลโลก 2022 รอบ

สุดท้ายมีดังนี้

กลุ่มเอ: กาตาร์, 

เอกวาดอร์, เซเนกัล และ

เนเธอร์แลนด์

กลุ่มบี: อังกฤษ, อิหร่าน, 

สหรัฐอเมริกา และเวลส์/

สกอตแลนด์/ยูเครน

กลุ่มซี: อาร์เจนตินา, 

ซาอุดีอาระเบีย, เม็กซิโก และโปแลนด์

กลุ่มดี: ฝรั่งเศส, เปรู/ออสเตรีย/ยู

เออี, เดนมาร์ก และตูนิเซีย

กลุ่มอี: สเปน, คอสตาริกา/

นิวซีแลนด์, เยอรมนี และญี่ปุ่น

กลุ่มเอฟ: เบลเยียม, แคนาดา, 

โมร็อกโก และโครเอเชีย

กลุ่มจี: บราซิล, เซอร์เบีย, สวิตเซอร์

แลนด์ และแคเมอรูน

กลุ่มเอช: โปรตุเกส, กานา, อุรุกวัย 

และเกาหลีใต้.

เปิดตัวสวิงชุดลุยซีเกมส์เวียดนาม

นายกสมาคมฯตั้งเป้ากวาด4ทอง

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประ

เทศไทยฯ หรือ สกท. เปิดตัว 7 นักกอล์ฟ

ตัวแทนทีมชาติไทยชุดลุยกีฬาซีเกมส์ครั้ง

ที่ 31 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย

แบ่งเป็นนักกีฬากอล์ฟชาย 4 คน และ

หญิง 3 คน ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ 

คลับ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์

ที่ 2 เม.ย.2565 “บิ๊กรัง” นายรังสฤษดิ์ ลัก

ษิตานนท์ นายกสมาคมฯ ให้ โอวาทนักกีฬา 

หวังกวาดเรียบครบ 4 เหรียญทอง

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อ

นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ 

ที่มาจากการคัดเลือกและเก็บตัวจากสมาคม 

นักกีฬาชาย 4 คน ประกอบด้วย อาศิษฐ์ 

อารีพันธ์ นักกอล์ฟวัย 19 ปี จากเชียงราย, 

พงศภัค เหล่าภักดี เจ้าของแชมป์ถ้วย

พระราชทาน ร.7 สองสมัยวัย 17 ปี จาก

ชลบุรี, วีรวิชญ์ นาคประชา แชมป์การ

แข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ 

ทัวร์ (ทีดีที) ที่สนามพลูตาหลวง วัย 18 

ปี จากกรุงเทพฯ และรัชชานนท์ ฉันทนา

นุวัฒน์ นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย 15 ปีที่สร้าง

ชื่อเสียงในศึกเอเชียน ทัวร์ และออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ ขณะที่นักกีฬาหญิง 3 

คนประกอบด้วย ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 

นักกอล์ฟวัย 20 ปี เจ้าของแชมป์ไทย

แอลพีจีเอทัวร์ 3 รายการ, พิมพ์ขวัญ ชู

แก้ว สวิงสาววัย 18 ปี เจ้าของแชมป์ถ้วย

พระราชทาน ร.7 และแอลล่า แกลิทสกี้ 

นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย 15 ปี จากเชียงใหม่

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายก

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เดิน

ทางมาเยี่ยมชมการซ้อมของนักกีฬา พร้อม

ทั้งให้ โอวาทกับ 7 นักกีฬาทั้งชาย-หญิงที่จะ

เป็นตัวแทนซีเกมส์ในครั้งนี้ ภายใต้การนำา

ทีมโดย “โปรสานิต” นิธินันท์ เห็นสิริสกุล 

รับหน้าที่เฮดโค้ชคุมทีมชุดนี้ พร้อมด้วย 

“โปรปุ๋ย” ปรีชา เสนาพรหม และ “โปรพี” 

พีรวัชร เวียงคำา รับหน้าที่โค้ชให้กับนักกีฬา

นายรังสฤษดิ์เผยถึงความพร้อมใน

การเตรียมทีมชาติครั้งนี้ว่า “เป้าหมายของ

เราก็น่าจะมีทั้งสิงค์ โปร์ ที่เก็บตัวเงียบมา

โดยตลอด ทีมอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ที่

มีนักกีฬาซึ่งเล่นในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐมา

ร่วมแข่งขัน แต่เชื่อมั่นว่าทีมของเราพร้อม

สู้กับทุกทีมได้แบบไม่มีปัญหา”

“น้องทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุ

วัฒน์ สวิงดาวรุ่งวัย 15 ปี กล่าวว่า “ตอน

นี้ความพร้อมมีอยู่ราวๆ 70-80 เปอร์เซ็นต์ 

และคิดว่ายังมีอีกเล็กน้อยที่จะต้องทำากับ

เวลาที่เหลืออีก 1 เดือน สำาหรับการแข่งขัน

ครั้งนี้พยายามไม่ประมาทคู่แข่งทุกทีม โดย

เฉพาะครั้งนี้ที่แข่งขันเพียงแค่ 3 วัน กุญแจ

สำาคัญที่สุดคือความสม่ำาเสมอ และหวังว่า

จะสร้างผลงานได้ดีและนำาเหรียญทองให้

กับประเทศไทย” 

ด้าน “น้องซิม” ณัฐกฤตา วงศ์ทวี

ลาภ นักกอล์ฟวัย 20 ปี เผยว่า “ถึงตรงนี้

เรียกว่าเรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่

ยังไม่ถึงกับ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เชื่อว่าเมื่อ

ถึงเวลาเราจะพร้อมกันเต็มที่แน่นอน และ

หวังว่าครั้งนี้จะคว้าเหรียญทองให้กับทีม

ไทยได้แน่นอน”

การแข่งขันซีเกมส์คร้ังท่ี 31 มีการ

แข่งขันท้ังส้ิน 40 ชนิดกีฬา ระหว่างวันท่ี 12-

23 พ.ค.น้ี ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 

และกีฬากอล์ฟเป็นหน่ึงในชนิดกีฬาท่ีชิงชัยใน

รายการนี้ โดยเป็นการชิง 4 เหรียญทอง 

จากประเภททีม และบุคคล ชาย-หญิง ณ 

สนามฮารอง เลก กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ รี

สอร์ต ที่ตั้งอยู่ชานเมืองฮานอย.

สมาคมก็ยังคงเป็นการกวาดทั้ง 4 เหรียญ

ทองเช่นเดิม เนื่องจากมองถึงศักยภาพของ

ทีมเราเมื่อเทียบกับทุกๆ ทีมในอาเซียนเรา

มีความพร้อมมากที่สุด และนักกีฬาหลาย

คนก็ผ่านประสบการณ์แข่งขันทั้งในระดับ

สมัครเล่นและอาชีพมาอย่างมากมาย รวม

ถึงนักกีฬาชุดนี้อายุยังน้อย มีฝีมือดีๆ กัน

หลายคน ครั้งนี้เราได้ผ่านการเก็บตัวกัน

มานาน แม้ว่าจะไม่ได้ส่งนักกีฬาออกไป

แข่งขันยังต่างประเทศ แต่ก็ยังคงส่งนักกีฬา

แข่งขันในแมตช์ต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ และ

หลายคนก็ทำาผลงานได้ดี ปีนี้เราดึงตัว 

“น้องทีเค” รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ที่

สร้างผลงานได้ดีทั้งในศึกเอเชียน ทัวร์ และ

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เข้ามาช่วยทีม 

แถมยังมี “น้องซิม” ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 

ที่ล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์ 

รายการที่ 3 มาหมาดๆ ที่ลพบุรีอีก ดังนั้น

มั่นใจว่าเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะสู้กับ

บรรดาชาติในอาเซียนได้”

นอกจากนั้น “นายรังสฤษดิ์” ยัง

กล่าวต่อด้วยว่า “ที่ผ่านมาเราได้มีการเก็บ

ตัวทีมชาติกันมาโดยตลอด และวางแผนไว้

พร้อมในการเผชิญหน้ากับสภาพสนามทุก

รูปแบบ รวมถึงฟอร์แมตการแข่งขันในรูป

แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแมตช์เพลย์ หรือ

สโตรกเพลย์ พร้อมกันนั้นเรากำาลังจะส่ง

นักกีฬาไปทำาการทดสอบสนามแข่งขันจริง

ที่เวียดนามเพื่อกลับมาวางแผนเมื่อถึงการ

แข่งขันจริงต่อไป ตอนนี้คู่แข่งที่น่ากลัวของ

สกลนคร • รัชชานนท์ เยาวรัตน์ นัก

ปั่นทีมชาติไทย คว้าตำาแหน่งนักปั่นยอด

เยี่ยมอาเซียนประจำาสเตจที่ 2 ในศึกสอง

ล้อทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทย

แลนด์ 2022” ขณะที่ ส.ท.สราวุฒิ สิริ

รณชัย จากทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล 

ไซคลิง ได้รางวัลเจ้าความเร็ว 

การแข่งขันจักรยานทางไกลนา 

นาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทาง

จังหวัดมุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม 

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน เป็นการแข่งขัน

ประเภททีมชาย สเตจที่ 2 เส้นทาง

จากจังหวัดมุกดาหารไปเข้าเส้นชัยที่

ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ระยะ

ทาง 183.50 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติ

จากนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมกับ “เสธ.

หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายก

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ที่บริเวณหน้าหอแก้ว

มุกดาหาร

ผลการแข่งขันปรากฏว่า แชมป์

ประจำาสเตจที่ 2 เป็นของ อลัน บานาส

แซ็ก จากทีมเอชอาร์อี มาโซว์เซ่ ของ

โปแลนด์, อันดับที่ 2 เรย์มอนด์ ครีเดอร์       

จากทีมอูเกียว ของญี่ปุ่น, อันดับที่ 3 ไซ

รัส มองค์ จากทีมไมโย ซีซีเอ็น ของ

ไต้หวัน ทำาเวลา 4.15.11 ชั่วโมงเท่ากัน 

โดยตำาแหน่งผู้นำาเวลารวมเปลี่ยนมือเป็น

ของ อลัน บานาสแซ็ก ได้ “เสื้อเหลือง” 

ไปครอง ด้วยเวลารวม 7.43.35 ชั่วโมง 

ขณะที่นักปั่นไทยที่ทำาผลงานดีที่สุดได้แก่ 

นายรัชชานนท์ เยาวรัตน์ จากทีมชาติ

ไทย ได้อันดับที่ 7 เวลา 4.15.11 ชั่วโมง 

คว้าตำาแหน่งนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน

ประจำาสเตจที่ 2

รางวัลเจ้าความเร็ว หรือ 

Intermadiate Sprint (IS) มีทั้งหมด 1 

จุด ตกเป็นของ สิบโทสราวุฒิ สิริรณชัย 

นักปั่นทีมไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซ

คลิง นอกจากนี้ จ่าอากาศโทปฐมภพ พล

อาจทัน จากทีมชาติไทย ได้อันดับที่ 4, 

รางวัลเจ้าภูเขา หรือ KOM มี 2 จุด ผล

ปรากฏว่า KOM1 ได้แก่ นาธาน เอิร์ล จาก

ทีมอูเกียว และ KOM2 ได้แก่ วาเลนติน ไม

ดีย์ จากทีมรู้ใจดอตคอม ของอินโดนีเซีย ขณะ

ท่ีตำาแหน่งนักกีฬาบู๊ยอดเย่ียมประจำาสเตจ

ได้แก่ มูฮาหมัด นูร์ ไอแมน โมฮัมหมัด ซาร์

รีฟ จากทีมตรังกานู โพลีกอน ของมาเลเซีย

รางวัลผู้นำาคะแนนรวมเจ้าความเร็ว 

ได้แก่ อลัน บานาสแซ็ก จากทีมเอชอาร์

อี มาโซว์เซ่ มี 32 คะแนน ได้ “เสื้อเขียว” 

ไปครอง, รางวัลผู้นำานักกีฬาอาเซียนยอด

เยี่ยม เป็นของ มูฮาหมัด นูร์ ไอแมน 

โมฮัมหมัด ซาร์รีฟ จากทีมตรังกานู โพลี

กอน ได้ “เสื้อม่วง” ไปครอง, รางวัลผู้นำา

คะแนนรวมเจ้าภูเขา เมตเค ไอยอบ จาก

ทีมตรังกานู โพลีกอน มี 6 คะแนน ได้ 

“เสื้อลายจุด” ไปครอง

เวลารวมประเภททีม ได้แก่ ทีม

ตรังกานู โพลีกอน จากมาเลเซีย เวลา

รวม 23.11.30 ชั่วโมง, ที่ 2 ทีมเอชอาร์

อี มาโซว์เซ่ ของโปแลนด์ เวลา 23.11.36 

ชั่วโมง, ที่ 3 ทีมเซนต์จอร์จ คอนติเนนตัล 

จากออสเตรเลีย เวลา 23.11.48 ชั่วโมง 

ส่วนเวลารวมประเภททีมอาเซียน ที่ 1 ทีม

ตรังกานู โพลีกอน ของมาเลเซีย เวลา 

23.11.30 ชั่วโมง, ที่ 2 ทีมโก ฟอร์ โกลด์ 

จากฟิลิปปินส์ เวลา 23.11.44 ชั่วโมง, 

ที่ 3 ทีมซาปูระ จากมาเลเซีย เวลา 

23.13.44 ชั่วโมง 

“โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ เปิดเผยว่า ทุก

ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เป็นทีม

ที่แข็งแกร่ง แต่ละทีมกระหายที่จะ

แข่งขันมาก ขนาดทีมจากโปแลนด์, 

ออสเตรเลีย, เยอรมนี ยังมาร่วมล่าแต้ม 

ส่วนทีมไทยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุด 

เส้นทางแต่ละสเตจก็แตกต่างกันไป เกม

ก็จะแตกต่างกัน เป้าหมายของเราต้อง

พยายามคว้ารางวัลแชมป์อาเซียนให้

ได้ วันนี้รัชชานนท์ก็ได้มา 1 สเตจ ส่วน

สราวุฒิก็ได้รางวัลเจ้าความเร็ว คาดว่า

รางวัลอื่นๆ ก็จะไหลมาเรื่อยๆ

สำาหรับการแข่งขันสเตจที่ 3 ใน

วันที่ 3 เมษายน โดยมี นางจุรีรัตน์ 

เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา 

เวลา 09.00 น. โดยเส้นทางแข่งขันเป็น

แบบเซอร์กิต ภายในจังหวัดสกลนคร 

เริ่มต้นจากศูนย์ราชการจังหวัด

สกลนคร-ผ่านอุทยานแห่งชาติภูพาน-

พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์-เขื่อนน้ำา

พุง-อุทยานแห่งชาติภูผายล-วัดพระธาตุ

เต่างอย-ชุมชนเลี้ยงโคเนื้อโพนยางคำา-

กลับมาเข้าเส้นชัยที่ศูนย์ราชการจังหวัด

สกลนคร ระยะทาง 117 กิโลเมตร.

รัชชานนท์คว้ายอดเยี่ยมอาเซียนสเตจ2

ยอดเยี่ยมอาเชียน • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศ

ไทยฯ แสดงความยินดีกับ รัชชานนท์ เยาวรัตน์ นักปั่นทีมชาติไทย ที่คว้านักปั่นยอด

เยี่ยมอาเซียนประจำาสเตจที่ 2 ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2022” สเตจที่ 2 เส้นทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดสกลนคร ระยะ

ทาง 183.50 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2565.

จับสลากบอลโลกเยอรมนีชนกระทิงดุ

คู่ปรับการเมืองสหรัฐร่วมกลุ่มอิหร่าน
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10 บันเทิง

นที่เติบโตผ่านการใช้ชีวิตจากยุคทศวรรษ 1960s มา

ถึงยุคทศวรรษ 1980s เชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนจอ

แก้วต้องคุ้นเคยดูหนังของผู้กำากับ มาร์วิน เจ. ชอมสกี 

(Marvin J. Chomsky) เขากำากับหนังได้ดีทุกแนว ตั้งแต่ดรามา แอก

ชัน คาวบอย สืบสวน สงคราม ผลงานที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่น หนัง

มินิซีรีส์ Roots (1977) สองตอน หนังทีวีอย่าง Holocaust และ 

Peter The Great หนังฉายตามโรงภาพยนตร์อย่าง Evel Knievel 

เขาเคยได้รับรางวัลเอมมี (รางวัลโทรทัศน์) 4 รางวัล ได้เข้าชิง 10 

ครั้ง มาร์วิน เจ. ชอมสกี ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกหนังทีวีมินิซีรีส์จนได้

รับความนิยม นำามาสร้างกันอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มาร์วิน เจ. 

ชอมสกี เสียชีวิตในปี 2022 วันนี้เรามาย้อนรำาลึกถึงหนังทีวีหลาย

เรื่องที่มาร์วิน เจ. ชอมสกี กำากับ และครั้งหนึ่งเคยผ่านเข้ามาใน

ชีวิตของเรา หลายเรื่องคุณคงยังจำาได้

มาร์วิน เจ. ชอมสกี เกิดเมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 1929 ที่นครนิวยอร์ก เขาจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย 

ซีราคิวส์ (Syracuse) ในปี 1950 จากนั้น

เข้าทำางานกับแวดวงผลิตหนังโทรทัศน์ เริ่ม

จากนักออกแบบฝ่ายศิลป์ นักออกแบบ

ฉาก จนกระทั่งมีโอกาสกำากับหนังทีวี

เรื่องแรก The Doctors and the Nurses 

(1964-1965) 3 ตอน หนังถ่ายทอดชีวิตใน

โรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้า

พยาบาล พยาบาลฝึกหัด และหมอ จาก

นั้นเขาก้าวสู่การทำาหนังทีวีทุนสูงถ่ายใน

อินเดียเรื่อง Maya (1967) กำากับอยู่ 5 

ตอน Maya เป็นเรื่องราวของเด็กน้อย                           

เทอร์รี โบเวน แสดงโดย เจย์ นอร์ธ แห่ง

เด็กน้อยจอมยุ่ง เดินทางมาอินเดียเพื่อ

ค้นหาพ่อที่หายสาบสูญ  โดยมีเด็กอินเดีย

กำาพร้าชื่อ ราจี แสดงโดย ซาจิด ข่าน ร่วม

เดินทาง คอยช่วยเหลือ บ้านเราฉายทาง

ช่อง 7 สนามเป้า หนังได้เรตติ้งสูง อีกทั้งทำาให้ซาจิด ข่าน  กลาย

เป็นดาราดัง ได้อัดแผ่นเสียงอีกด้วย ระหว่างปี 1967-1969 มาร์

วิน เจ. ชอมสกี กำากับหนังทีวีซีรีส์ The Wild Wild West (สายลับ

ลูกทุ่ง) อยู่ 11 ตอน ฉายทางช่อง 4 The Wild Wild West เล่าถึง

ปฏิบัติการของสายลับเจมส์ เวสต์ กับภารกิจปราบเหล่าร้ายที่เป็น

ปรปักษ์กับรัฐบาลของประธานาธิบดียูลิซิส แกรนต์ โดยมีอาร์ทิมุส 

กอร์ดอน สายลับมือเฉียบคอยช่วยเหลือ หนังทีวีไซไฟตะลุยจักรวาล 

Star Trek (1968-1969)กำากับอยู่ 3 ตอน หนังทีวีซีรีส์ Then came 

Bronson (1969) 3 ตอน เรื่องราวในอเมริกายุคบุปผาชน ยุค

สงครามเวียดนาม จิม บรอนสัน แสดงโดย ไมเคิล ปาร์กส์ นักข่าว

สายอินเดียนแดง หมดจากหนังยาวมากำากับหนังสืบสวนของนักสืบ 

Cannon (1971) กำากับอยู่ 1 ตอน แล้วเปลี่ยนมากำากับหนังสงคราม 

สร้างสำาหรับทีวีเรื่อง Fireball Forward (1972) นำาแสดงโดย เบน 

แกซซารา และริคาร์ โด มอลตัลบัน จากนั้นกลับมากำากับหนังทีวีซี

รีส์อย่าง Cade’s County (1971-1972) 3 ตอน,  Hawaii Five-O 

(1970-1972) 3 ตอน หนัง

ทีวีซีรีส์อย่าง The Bold 

Ones (1972), Mannix 

(1973), Police Story 

(1973), The Magician 

(1973) 

หนังทีวีหลายเรื่อง

ที่เขากำากับเรตติ้งสูงพอ

สมควร อย่างเช่น Victory 

at Entebbe (1976) หนัง

สร้างจากเรื่องจริงในปี 

1976 เมื่อผู้ก่อการร้ายไฮ

แจ็กผู้ โดยสารสายการบิน

แอร์ฟรานซ์ แล้วนำาเครื่องมาจอดที่ยูกันดา ขู่ให้ปล่อยตัวนักโทษ

ผู้ก่อการร้ายที่ถูกขังในคุกที่อิสราเอล แลกกับตัวประกันผู้ โดยสาร 

หนังลงทุนสูง จ้างนักแสดงอย่างเคิร์ก ดักลาส, เบิร์ต แลนแคส

เตอร์, ริชาร์ด ดรัยฟัส, เอลิซาเบธ เทย์เลอร์ ขณะเดียวกันเขามีหนัง

หลายเรื่องออกฉายตามโรงภาพยนตร์ อย่างเช่น Murph the Surf 

(1975) ซึ่งสร้างจากเรื่องจริงของตีนแมว นักโจรกรรมเข้าไปขโมย

เครื่องเพชรที่พิพิธภัณฑ์นิวยอร์กในปี 1964 ดารานำาได้แก่ โรเบิร์ต 

คอนราด 

ปี 1977 นับ

เป็นปีทองของวงการ

โทรทัศน์อเมริกัน เมื่อผู้

อำานวยการสร้างระดับ

คุณภาพ เดวิด เอล 

วอลเปอร์ นำานิยาย

เรื่อง Roots ของอเล็กซ์       

เฮเลย์ (Alex Haley) 

ซึ่งเขียนจากเค้าโครง

จริงของบรรพบุรุษ

มาสร้างเป็นมินิซีรีส์ 8 

ตอน โดยแต่ละตอน

ใช้ผู้กำากับแตกต่างกัน

ไป Roots ใช้ผู้กำากับถึง 

4 คน คนหนึ่งคือ มาร์

วิน เจ. ชอมสกี Roots 

ในซานฟรานซิสโก หลังจากเพื่อนสนิทฆ่าตัวตาย เขาเริ่มเบื่อหน่าย

ชีวิตสังคมเมืองใหญ่ ตัดสินใจออกจากงาน ขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อน

ที่เสียชีวิตไปตามเมืองต่างๆ เพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่มีความ

หมายกับชีวิต Then came Bronson เคยถูกนำาไปสร้างเป็นหนังใหญ่

อยู่ครั้งหนึ่ง ทำาให้ไมเคิล ปาร์กส์ กลายเป็นดาราโปรดของผู้เขียน

ตลอดกาลหลังจากหนังเรื่อง Wild Seed ที่เขาแสดง จากนั้นเปลี่ยน

มากำากับหนังคาวบอยทีวีซีรีส์คาวบอยตะวันตกเรื่อง Gunsmoke 

(ควันปืน) (1968-1969) กำากับอยู่ 3 ตอน, Lancer (1969) กำากับอยู่ 

1 ตอน เขาเปลี่ยนมากำากับรายการสำาหรับครอบครัว The World of 

Disney (1970) กำากับอยู่ 2 ตอน

หลังจากกำากับหนังทีวีซีรีส์จำานวนมาก เขาเปลี่ยนมากำากับ

หนังเรื่องยาวสำาหรับฉายออกอากาศทางทีวีเรื่อง Assault on the 

Wayne (1971) เรื่องราวในยุคสงครามเย็น เมื่อฝ่ายตรงข้ามขโมย

ขีปนาวุธทำาลายระยะไกลจากเรือดำาน้ำา

นิวเคลียร์ หนังใช้ดาราดังอย่างโจเซฟ คอต

เตน และเลนาร์ด นีมอย แสดงนำา จากนั้น

กลับมากำากับหนังทีวีซีรีส์ The Name of 

the Game (1970-1971) 3 ตอน ถ่ายทอด

เบื้องหลังในสื่อสิ่งพิมพ์ ต่อด้วยหนังซีรีส์

แพทย์ฝึกหัด The Interns (1970-1971) 

กำากับอยู่ 2 ตอน 

ปี 1971 มาร์วิน เจ. ชอมสกี กลับ

มากำากับหนังเรื่องยาวฉายในโรงภาพยนตร์

อีกครั้ง ในเรื่อง Evel Knievel (1971) สร้าง

จากชีวิตจริงของนักขี่ี่มอเตอร์ไซค์ผาดโผน 

อีเวล คเนเวล แสดงโดยจอร์จ แฮมิลตัน 

หนังประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง จาก

นั้นกลับมากำากับหนังทีวีซีรีส์อีกครั้ง เรื่อง 

Bearcats (1971) เรื่องราวปี 1916 ในดิน

แดนตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา ยุคที่

เกิดการค้นพบบ่อน้ำามันแหล่งใหม่ การก่อ

วินาศกรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง กำาเนิดคู่หูนัก

ผจญภัย แฮงก์ กับจอห์นนี แสดงโดยร็อด เทย์เลอร์ กับเดนนิส โคล 

รับจ้างแก้ปัญหา ชอมสกีกำากับแค่ 1 ตอน จากนั้นกลับไปกำากับหนัง

เรื่องยาวฉายทางทีวี เป็นหนังแก๊งสเตอร์เรื่อง Mongo’s back in 

town (1971) ดาราแสดงล้วนแล้วแต่คร่่ำาบท  กลายเป็นดาราดัง

ในเวลาต่อมา อย่างเช่น เทลลี ซัลวาลัส, แซลลี ฟิลด์, มาร์ติน ชีน, 

โจ ดอน เบเกอร์ จากนั้นมากำากับหนังทีวีซีรีส์ Mission Impossible 

(1970-1971) 4 ตอน ตามด้วยหนังทีวี Sam Cade (1972) ซึ่ง

ตัดตอนมาจากหนังทีวีซีรีส์ Cade’s County เรื่องราวของแซม เคด 

แสดงโดยเกลน ฟอร์ด นายอำาเภอในดินแดนทางภาคตะวันตกเฉียง

ใต้ของอเมริกาแถบนิวเม็กซิโก ในยุค 70s ผู้ช่วยเขาเป็นอเมริกันเชื้อ

เล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ กุนตา กินเต ยังเป็นเด็ก ถูกคน

ขาวจับขึ้นเรือมาจากแอฟริกา มาเป็นทาสอยู่ในอเมริกา  เหตุการณ์

ดำาเนินมาจนถึงยุคเลิกทาส คนดำาเป็นไท ในที่สุด Roots ประสบ

ความสำาเร็จ มีผู้ชมในอเมริกาล้นหลาม จนถึงปัจจุบันยังคงครอง

อันดับ 3 หนังมินิซีรีส์ที่คนอเมริกันดูมากที่สุด และจากผลงานกำากับ 

Roots สองตอน ทำาให้ มาร์วิน 

เจ. ชอมสกี ได้รับการเสนอชื่อชิง

รางวัลเอมมี

จากนี้ ไปงานไม่มีขาดมือ 

ปี 1978 เขาถูกตามตัวมากำากับ

หนังทีวีมินิซีรีส์เรื่อง Holocaust 

เรื่องราวในสมัยนาซีเยอรมัน

เรืองอำานาจ ครอบครัวเชื้อสาย

ยิวครอบครัวหนึ่งต้องเผชิญกับ

นโยบายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของฮิต

เลอร์ สมาชิกแต่ละคนถูกจับเข้า

ค่ายกักกันและถูกกำาจัดในที่สุด 

และจากผลงานการกำากับมินิซีรีส์ 

Holocaust ทำาให้มาร์วิน เจ. ชอมสกี ได้รับรางวัลเอมมีตัวแรก อีก

ทั้งทำาให้เมอริล สตรีป ดาราหน้าใหม่แจ้งเกิดจากเรื่องนี้ จากนั้น

มาถึงรางวัลเอมมีตัวที่ 2 มาจากผลงานกำากับหนังทีวีเรื่อง Attica 

(1980) สร้างจากเหตุจลาจลของนักโทษในคุกแอตติกา นิวยอร์ก ใน

ปี 1971 กินเวลา 4 วัน เหตุการณ์ถึงสงบ นอกจากรางวัลเอมมีมอบ

ให้กับมาร์วิน เจ. ชอมสกี แล้ว มอร์แกน ฟรีแมน ยังแจ้งเกิดจาก

เรื่องนี้ รางวัลเอมมีตัวที่ 3 มาจากหนังมินิซีรีส์ Inside the Third 

Reich (1982) หนังเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างอัลเบิร์ต สเปียร์  

สถาปนิกชาวเยอรมัน ซึ่งแสดงโดยรัตเกอร์ เฮาร์ กับผู้นำา อดอลฟ์ 

ฮิตเลอร์ ซึ่งแสดงโดยดิเรค จาโคบี และรางวัลเอมมีตัวที่ 4 ได้แก่ 

ผลงานกำากับมินิซีรีส์เรื่อง Peter the Great (1986) เล่าชีวิตของ

พระเจ้าปีเตอร์มหาราช จากวัยเด็กถึงช่วงทำาสงครามกับสวีเดนใน

ช่วงทศวรรษ 1700s ดารานำาได้แก่ แม็กซิมิเลียน  เชลล์ แสดงเป็น

พระเจ้าปีเตอร์มหาราช  ชาร์องค์แรกของรัสเซีย

ระยะหลัง มาร์วิน เจ. ชอมสกี หันมากำากับหนังมินิซีรีส์

แนวประวัติศาสตร์หลายเรื่อง อาทิ Evita Peron (1981) นำาแสดง

โดย เฟย์ ดันนาเวย์ Robert Kennedy and His Times (1989), 

Anastasia: The Mystery of Anna (1986), Strauss Dynasty 

(1991) เรื่องสุดท้ายที่กำากับได้แก่เรื่อง Catherine the Great (1995) 

แคทเธอรีน ซีตา โจนส์ แสดงเป็นพระราชินีแคทเธอรีน  

มาร์วิน เจ. ชอมสกี เสียชีวิตขณะนอนหลับท่ีบ้านพักในเมืองซาน

ตาโมนิกา แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2022 ขณะมีอายุ 92 ปี.

แล้วโดมี ฉี ผู้กำากับหญิงเจ้าของออสการ์สาขาแอน ิ                                                          

เมชันสั้นคนแรกก็มีหนังยาว...เช่นเดียวกับ เปา (Bao) ที่ได้

ออสการ์ Turning Red ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกใน

ครอบครัวชาวจีนอพยพในแคนาดา แต่เปลี่ยนลูกชายวัย

ทำางานมาเป็นลูกสาววัยทีน 

“ต้องเคารพพ่อแม่ พวกเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้กำาเนิด 

ยอมเหน็ดเหนื่อยและเสียสละเพื่อให้เรามีบ้านอยู่ มีอาหาร

กิน สิ่งที่เราตอบแทนพวกเขาได้คือ ทำาตามทุกอย่างที่พวก

เขาขอ” บทบรรยายเริ่มเรื่องที่ร่ายยาวกฎบ้านของน้องหนู

เมยหลิน บอกทิศบอกทางว่าจะมาแนวลูกขบถ ต่อต้าน ทำา

ผิดกฎบ้าน องก์แรกจึงให้หรือใช้เวลาไปกับการแนะนำาตัว

น้องหนูเมยหลิน ลูกสาวคนดูแลศาลเจ้าตระกลูลีแห่งเมือง

โทรอนโต แคนาดา ด้วยพฤติกรรมเด็กดี เรียนดี - เกรด A 

ทุกวิชา  กิจกรรมเด่น เล่นดนตรี เล่นกีฬา เลิกเรียนตรง

กลับบ้าน ช่วยแม่ดูแลศาลเจ้า ดูแลบ้าน กินข้าวเย็นและดู

ละครจีนกับแม่หมิงและพ่อจิน เด็กดีที่บ้านแต่เป็นเด็กซ่าที่

โรงเรียน มีเพื่อนร่วมซ่าอันประกอบไปด้วย  มิเรียม-ปรีญา-

แอ็บบี แก๊งสี่สหายเป็นติ่ง ‘4*Town’ บอยด์แบนด์ เช่นเดียว

กับติ่งที่เรียกตัวเองว่าโฟร์ทาวน์นี่ทั้งหลาย มีเป้าหมายอยู่ที่

คอนเสิร์ตวงขวัญใจ 

แนะนำาตัวครบถ้วน ก็เข้าสู่เรื่อง การพบพร (?) ที่เทพ

ซั่นหยี เทพผู้พิทักษ์แพนด้าแดงผู้เป็นเทพประจำาตระกูล

ลี มอบให้สาวๆ ตระกูลลี กลาย

ร่างเป็นแพนด้าแดง

เมื่อมีอารมณ์พลุ่ง

พล่าน พลังพิเศษจะ

มีเมื่อเวลานั้นคือช่วง

เปลี่ยนจากเด็กเป็น

หญิงสาว สาวตระกูล

ลีจึงต้องเข้าพิธีสะกด

วิญญาณแพนด้าแดง ใน

กรณีของเมยหลิน ฤกษ์ทำาพิธีคือวันพระจันทร์สีเลือด หนึ่งเดือนหลังพบ

พลังพิเศษ ทำาให้น้องหนูเมยหลินที่ควบคุมอารมณ์ ควบคุมการแปลง

ร่างได้ มีเวลาแปลงร่างเป็นแพนด้าแดงรับงานโชว์ตัวเพื่อหาเงินค่าตั๋ว

คอนเสิร์ต 4*Town ที่จะเปิดแสดงในโทรอนโตของตัวเองกับเพื่อนร่วม

แก๊ง แน่นอนเป็นความลับที่แม่หมิงรู้ไม่ได้ 

ตามสูตรแม่จับได้ แย่ยิ่งกว่าคือวันคอนเสิร์ตตรงกับวันทำาพิธี

สะกดวิญญาณแพนด้า   

เรื่องย่อและชัดเจนจากบทสัมภาษณ์ โดมี ฉี ผู้

กำากับควบเขียนบท วัตถุดิบของเรื่องแรกเรียกว่า Red 

มาจากครอบครัวตัวเอง จากประสบการณ์ตรงในฐาน

ลูกสาวครอบครัวจีน ผสมกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่าด้วยการ 

กลายร่าง อย่าง Sailor Moon, Ranma½ ไอ้หนุ่มกังฟู, 

Fruits Basket เสน่ห์สาวข้าวปั้น, Inuyasha - อินุ

ยาฉะ เทพอสูรจิ้งจอกเงิน และงานคลาสสิก My 

Neighbor Totoro - โทโทโร่ เพื่อนรัก และการกลาย

ร่างก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับแก่นของเรื่องที่ว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ ความแปรปรวนทาง

อารมณ์ ของผู้หญิงในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กหญิงเป็นหญิง

สาว และสีแดง - Red ในชื่อเรื่อง เป็นทั้งสีเลือดระดู และ

อารมณ์ ความแปรปรวนในอารมณ์ของผู้หญิง 

 นอกจากจะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

บทยังนำาเสนอวิถีชีวิตวัยทีน เริ่มสนใจผู้ ไปจนถึงการเป็นติ่ง

ศิลปิน อย่างหลังร่วมสมัยกับวงเคป๊อป ติ่งที่เป็นชนเผ่าที่มีชื่อ

เฉพาะ และอย่างที่นักวิจารณ์แถวหน้าบอก ไม่ได้เล่นกับเหล่า

ขี้แพ้ หรือพวกพิเศษเกินคน แต่เป็นเรื่องเด็กธรรมดาที่เรา

พบเจอในสังคม เป็นเด็กเรียน เรียนดีแต่ไม่มีปัญหา เพราะมี

เพื่อน...เพื่อนดี ที่เข้าใจคอยเป็นกำาลังใจ  

แก่นของเรื่องอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จาก

กฎบ้านสู่พฤติกรรมทำาให้เราเห็นว่า แม่ เป็นคนคุมกฎบ้าน 

และทำาให้เราเห็นว่าใหญ่สุดของบ้านคือ แม่ สำาหรับเรื่องนี้

แม่เป็นช้างเท้าหน้า ดูแลศาลเจ้า และครอบครัว จำาลองการ

เลี้ยงดูลูกตามวิถีคนจีน เลี้ยงลูกสาวให้เป็นกุลสตรี และจาก

กฎบ้านในบทนำา ทำาให้เห็นความตั้งใจ ความพยายามเป็นเด็ก

ดี เพื่อตอบแทนบุญคุณบุพการี แต่การเป็นเด็กดีที่แอบซ่า

เล็กๆ ที่โรงเรียน ก็กลายเป็นเก็บกด สะสม กลายเป็นปัญหา 

เป็นจุดเปลี่ยนในช่วงเปลี่ยนผ่านของเธอ 

ขณะท่ีเมยหลินเป็นตัวแทนท่ีทำาให้เข้าใจเด็กวัยทีน ท่ีพบ

ตัวเองในช่วงของการเปล่ียนผ่าน แม่หมิงเป็นตัวแทนของแม่ 

แม่คนจีนแบบท่ีเราเห็นในละครหลังข่าว รักลูก ปกป้องลูก โดย

ลืมประสบการณ์ในวันวานของตัวเอง ว่าความรัก การปกป้อง 

ในแบบท่ีมาเกินของตัวเอง เป็นภาระ ทำาให้ลูกสาวต้องแบกรับ

ความคาดหวัง ความฝันของตัวเองจนไม่เป็นตัวของตัวเอง  

ส่วนพ่อจิน แม้จะเป็นช้างเท้าหลัง แต่มีความสำาคัญ เพราะ

เป็นลมประคองปีกให้ภรรยา เป็นเสียงแห่งปัญญาให้ลูกสาว ด้วย

คำาแนะนำาอันชาญฉลาดท่ีว่า “คนเรามีด้านไม่ดีท้ังน้ัน ไม่ต้องผลักไส

ด้านท่ีไม่ดีออกไป แต่ต้องให้พ้ืนท่ี เรียนรู้จะอยู่กับมัน” 

ตามประสาหนังการ์ตูน มีครบ มิตรภาพระหว่างเพื่อน 

สามเพื่อนกลายเป็นกุญแจสำาคัญของการควบคุมอารมณ์พลุ่ง

พล่าน และอย่างที่บอก แก่นอยู่ที่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับ

ลูก กฎบ้านที่เข้มงวด การควบคุมภายใต้ด้วยข้ออ้างเพราะ

ความรัก อยากให้ได้ดี กลายเป็นตัวการสร้างความกดดัน 

ทำาให้ลูกไม่เป็นตัวของตัวเอง และที่ชอบมากสุดคือ ประเด็น

ลูกฉันเป็นเด็กดี ของคุณแม่หมิง ที่สะท้อนพฤติกรรมของ

มนุษย์แม่ ลูกไม่ผิด ที่ผิดคือเพื่อน ที่พาลูกไปทำาความผิด 

 Turning Red น่ารักด้วยบุคลิกและพฤติกรรมตัว

ละคร เป็นแอนิเมชันในกลุ่มบทเรียนสอนใจ สอนทั้งเด็กและ

ผู้ปกครองค่ะคุณที่รัก. 

รัชชพร เหล่าวานิช

ค

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Turning Red 

มาร์วิน เจ. ชอมสกี 
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11ดวง/อาหาร

นนี้ขอแนะนำ� 

“ครัวทะเล

ตรัง” ตั้งอยู่

ที่ริมถนนท่าน้ำานนท์-

วัดโบสถ์ ตำาบลบางกร่าง 

อำาเภอเมืองนนทบุรี 

ร้านนี้มีเมนูอาหาร

มากมายกว่า 200 

รายการ แต่จะขอนำา

เสนอเมนูยอดนิยมที่มี

ลูกค้าสั่งกันมาคือ “ข้าวผัดปู” ซึ่งเป็น

เมนูอาหารพื้นๆ แต่คงปฏิเสธไม่ได้เลย

ว่า การจะหาร้านที่ทำาข้าวผัดได้อร่อยๆ 

ถูกใจนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน หาก

ต้องการลิ้มรสข้าวผัดหอมอร่อยแตก

ต่างจากที่เคยกินมา 

ร้านครัวทะเลตรังมีรายการ

อาหารมากมาย ซึ่งล้วนจัดหนักแบบ

เต็มสูบ แต่ราคาสบายกระเป๋าระดับชาว

บ้านกินได้ สั่งเก็บเงินแล้วไม่เป็นลมหลับ

คาโต๊ะ เมนู “ข้าวผัดปู” ซึ่งนอกจากมี

รสชาติอร่อยแล้ว ยังผัดข้าวได้แห้ง ไม่

แฉะ เรียงเมล็ดสวยงาม หอมกลิ่นกระทะ 

และที่สำาคัญเนื้อปูสดๆ ใหม่ๆ เนื้อปู

เป็นก้อน กินเต็มคำา ไม่ใช่เป็นเศษเนื้อปู

เหมือนที่อื่น เคล็ดลับจานเด็ดคือ ใช้ข้าว

หอมมะลิผสมกับข้าวเสาไห้ หุงให้แห้ง 

เวลาผัดก็ใช้ไฟแรงเพื่อให้ข้าวทุกเมล็ดถึง

กระทะ และต้องทำาทีละจาน

หลังจากกินข้าวผัดปูอิ่มแล้วก็คุย

กับเจ้าของร้านคือ เฮียสมศักดิ์ สุทธิเมธา

กร อายุ 66 ปี พื้นเพเป็นคนย่านตาขาว 

จังหวัดตรัง ฝีมือการทำาอาหารของ

เฮียสมศักดิ์มีความโดดเด่นมาก แม้จะ

เรียนจบคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้า

ธนบุรี แต่สามารถ

ทำาอาหารได้อร่อย

จนลูกค้าติดเพียบ 

เพราะขายในราคา

ถูก คุ้มค่าผู้บริโภค

คุณสมศักดิ์

เปิดร้านมาได้กว่า 

15 ปี นอกเมนูข้าว

ผัดปูแล้ว “ราดหน้า

ทะเล” ยังถือเป็น

นางกวักประจำาร้าน 

โดยคิดค้นสูตรขึ้น

เอง พร้อมกับเผย

สูตรการทำาหัวเชื้อราดหน้าคือ ใช้เต้าเจี้ยว

และกระเทียมใส่เครื่องบดปั่นจนละเอียด 

นำาไปผัดน้ำามันให้หอมแล้วปรุงรสด้วย

ซอสหอยนางรม ซอสเห็ดหอม พริกไทย

ป่น น้ำาตาลและเกลืออีกเล็กน้อย จากนั้น

เทน้ำาเปล่าลงไปในอัตราส่วนเครื่องปรุง 1 

ถ้วยตวงมาตรฐานต่อน้ำา 1 ลิตรครึ่ง แล้ว

ต้มจนเดือดเพื่อเก็บไว้ทำาหัวเชื้อ

เมื่อจะทำาราดหน้า ก็นำาหัวเชื้อใส่

กระทะแล้วเติมแป้งข้าวโพด ซึ่งจะได้

น้ำาเหนียวข้นกำาลังดี จากนั้นก็ใส่วัตถุดิบ

ต่างๆ ทั้งกุ้งขาวตัวใหญ่ ปลาหมึกสด 

เนื้อปลากะพงหั่นเป็นชิ้น หอยแมลงภู่

นิวซีแลนด์และเกี๊ยวกุ้ง โดยใส่ผักบร็อกโค

ลี แล้วนำาไปราดเส้นก๋วยเตี๋ยว มีเทคนิค

ผัดเส้นให้หอมน่ากิน คือต้องใช้ไฟแรง 

โยกกระทะให้ตัวเส้นเข้าถึงความร้อนจน

ได้เส้นหอมกรุ่นกลิ่นกระทะ

นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ที่ไม่ควร

พลาด เช่น ผัดซีอิ๊วทะเล, ผัดสะตอกุ้ง, 

ฮ่อยจ๊อ และออส่วนหอยนางรม รับรอง

ว่าได้ชิมแล้วจะติดใจ ร้านครัวทะเลตรัง

เปิดทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึง 4-5 ทุ่ม โทร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 08-7326-

9163.

วั

รับผลหัวหน้าดาวดีย้ายจากกุมภ์เข้ามีน 1 ปี (ต่อ)

จักรร�ศีเมษ-มีน

พฤหัสบดีจร (5) ย�้ยจ�กร�ศีกุมภ์เข้�เดินในร�ศีมีนเริ่ม 

8 เมษ�ยน 2565-19 เมษ�ยน 2566

พฤหัสบดีจร (5) เดินผิดปกติในร�ศีมีนระหว�่ง 23 

กรกฎ�คม-3 ธันว�คม 2565

ตามที่ผู้เขียนได้บอกเค้าโครงชีวิตคนทุกลัคนาราศีตลอดปี 

2565 ไปแล้ว (สามารถย้อนกลับไปหาอ่านรายละเอียดได้ที่แม่

หมอสมัครเล่นตอนที่ 401-412) นั้น 

มาบัดนี้ ใกล้ถึงว�ระที่พระพฤหัสบดีจร (5) หัวหน�้ด�วดี 

หรือ ศุภเคร�ะห์ดวงใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นตัวแทนของ โชค-คว�ม

มั่งคั่ง-คว�มเจริญไพบูลย์-ก�รเดินท�งไกล-ศ�สน�-อุดมคติ-

หลักก�ร-กฎหม�ย-คว�มยุติธรรม-เป็นด�วที่คอยบันด�ลให้

มนุษย์มีแต่คว�มสุขสถ�พร ให้คว�มเห็นใจ เข้�ใจกันและกันใน

มวลหมู่มนุษยช�ติ จะจรจากราศีกุมภ์เดินเข้าไปในราศีมีนตั้งแต่ 

8 เมษายน 2565 และจะอยู่ที่มีนจนถึง 19 เมษายน 2566 เป็น

เวลา 1 ปีเต็ม แม้จะมีเดินผิดปกติบ้าง

จึง ในบรรด�เรื่องดี-ร�้ยที่จะเกิดกับคนทุกลัคน�ร�ศี ได้

ตลอดเวล� เพร�ะยังมีอิทธิพลของด�วอีกหล�ยดวงที่จะทำ�

มุมกับทุกดวงชะต�นั้น ต่อไปนี้ จะได้สกัดเฉพ�ะแนวโน้มถึงผล

ของพระพฤหัสบดีจร (5) ในร�ศีมีน ที่จะมีต่อคนทุกลัคน�ร�ศี

ม�นำ�เสนอต่อจ�กตอนที่แล้ว ดังนี้

ลัคน�สถิตร�ศีกันย์-เริ่มจบปัญห�หงุดหงิดกวนใจที่เป็น

ม�ก่อนหน�้นี้หนึ่งปีด้วยเรื่องบริว�รหรือลูกน้องหรือสุขภ�พ

อน�มัยหรือถูกใส่ร้�ยป้�ยสี (พฤหัสบดีจร 5 เข้�ภพอริ) เข้าสู่

ระยะที่ พวกท่�นส่วนใหญ่ดวงชะต�ฟื้น-แนวโน้มเรื่องร้ายลด

เกณฑ์นี้แต่จะมีบางระยะที่บางท่านอาจจะเจอเกณฑ์ร้าย 

(พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ที่ระวังเรื่องระเบียบกฎหมาย- ความ

เสี่ยง-โชคดีต่�งๆ ข้�งบนนี้จะผันแปรเป็นโชคร้�ยม�กกว�่ปกติ

สองเท�่

เน้นย้ำ�อีกครั้ง ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกส่วนใหญ่โดยพื้น

ฐานแล้วเริ่มอยู่ในกลุ่มที่ดาวจรทั้งดี-ร้ายสามดวงพร้อมใจกันให้

คุณงามความดี ทั้งพระเส�ร์จร-พระร�หูจร-พฤหัสบดีจร จึง ไม่

ว�่จะมีเรื่องร�้ยแทรก (จากเกณฑ์อื่น) แค่ไหนควรใช้ โอกาสนี้

สร้างความมั่นคงมั่งคั่ง ก่อนที่เกณฑ์บวกทั้งหลายนี้จะเริ่มเคลื่อน

ประมาณมีนาคม 2566

ลัคน�สถิตร�ศีธน-ูด�้นดีแทรกเข�้ม�ในชีวิตคือ เปิด

โอก�สให้พวกท่�นส่วนใหญ่เกิดคว�มร่มรื่นในครัวเรือนหรือวิถี

ชีวิตในบ�้นเริ่มลงตัว หรือเริ่มลงหลักปักฐ�นได้จนน�่จะเริ่ม

มั่นคง แม้จะมีร�ยจ่�ยให้ต้องดูแลเช่นภ�ษี (มรดก)-ก�รเจ็บไข้

ได้ป่วยของคนในครอบครัว หรือกิจก�รครอบครัวที่ทำ�อยู่ เช่น

ปรับปรุงบ้านใหม่-วางแผนเก็บเงินสร้างบ้านใหม่-ตัวท่าน

หรือสมาชิกครอบครัวเรียนต่อระดับสูง หรือบางบ้านมีคนป่วย

ก็เฉลี่ยค่าใช้จ่ายระหว่างสมาชิกครอบครัว หรือกลับภูมิลำาเนา

เดิม หรือกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือครอบครัวเดิม  หรือจัดการ

มรดกหรือทรัพย์ในดินสินในน้ำาของครอบครัว-บางท่านเริ่มวาง

ฐานชีวิตใหม่ที่อาจจะเป็นบ้าน-ที่ดิน-รถเก่ง-การเรียนเพื่อความ

มั่นคง เป็นต้น

แต่บางท่านเจอแนวร้าย (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร)

ระหว่างวุ่นวายในบ้าน-เกิดการฟ้องร้องหรือทะเลาะกันในครัว

เรือนหรือเรื่องในบ้าน-ที่เดิน-รถเก๋ง-การเรียนในระดับดูไม่จืด

วุ่นวายไปหมดจนกระทบฐานรากชีวิตของพวกท่านตามโฉลก..พี่

น้องหย�มจะทำ�คว�มด้วยริษย� (พฤหัสบดีจรที่ราศีมีนได้มาตร

ฐานเกษตรธิบดี-เป็นกาลกิณี-ออกอาการร้ายกว่าปกติสองเท่า) 

ที่เพิ่งเห็นแล้วผู้เขียนก็อึ้ง คือว�งแผนเตรียมก�รม�น�นแล้ว

ระยะนี้ล้มละล�ยเพื่อให้คนในครอบครัวสบ�ย

ลัคน�สถิตร�ศีมังกร-พวกท่านส่วนใหญ่ได้ อ�นิสงส์

จ�กบุญเก�่ น้อมนำาผลดีให้ เกิดโชค-ล�ภในชีวิต คนยำ�เกรง 

ม�กกว่�ปกติ สาดแสง ถึงคู่ครอง หรือ หุ้นส่วนชีวิต-เรื่องใน

บ้�นหรือท�งชีวิต-เกิดร�ยได้พิเศษหรือง�นพิเศษ-ได้มิตรออก

ความรุนแรงลงแล้ว เรื่องดีรอปรากฏคือ

 ชัดเจนโอก�สแต่งง�น หรือได้ผลดีจากการ

แต่งงาน หรือได้หุ้นส่วนชีวิตที่ดี หรือได้ผลดีใน

การเข้าหุ้นร่วมทุน หรือครอบครัวมั่นคง (ตัวอย่าง

ครอบครัวเพื่อไทยของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร) หรือ

โชคดีจากการเป็นนายหน้าติดต่อสื่อสาร หรือราย

ได้หรืออาชีพพิเศษ หรือวงสังคม ทั้งนี้ เป็นเพราะ

ความสามารถของท่านตามโฉลก….ล�ภโดยหม�ย

ได้ง�่ยด�ยด้วยปัญญ�..(พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินใน

ราศีมีนภพที่เจ็ด-ได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

มีบ�งท่�นอ�จโชคดีสองชั้นเพร�ะมีระยะที่

เกณฑ์นี้ให้คุณง�มคว�มดีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�จ�ก

ปกติ (พฤหัสบดีอยู่ในระยะเป็นศรีจร-เกษตราธิบดี) แต่ 

บ�งท่�นที่เจอแนวร้�ยเรื่องที่เกิดจะร�้ยแรงกว�่

ปกติถึงสองเท่� (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร-เกษตรา                                                          

ธิบดี)

 ลัคน�สถิตร�ศีตุล-เกณฑ์นี้สุขภ�พดีขึ้น ได้บริว�ร

ถูกใจ สู้ด้วยปัญญ�แล้วเอ�ชนะปัญห�อุปสรรคหนี้สินได้แต่

ระวังคนม�ย�ใส่ร้�ย (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในภพอริ-ได้มาตร

ฐานเกษตราธิบดี) 

ปกติแล้วพฤหัสบดีมักจะไม่ให้ โทษใคร แม้จะไปเดินในจุด

ที่เสียของดวงชะตา เช่นภพอริที่ทางโหรแปลว่าปัญหา-อุปสรรค-

หนี้สิน-สุขภาพที่พวกท่านกำาลังจะได้นี้ก็ยังไม่วายจะทำาให้พวก

ท่านมีโอกาสได้บริวาร หรือลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี-มี

ภูมิต้านทานไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย พอจะได้สู้ปัญห�อุปสรรคหนี้

สิน-ค่�ใช้จ่�ยที่จะถ�โถมเข�้ม� ในลีลา ห�ท�งพลิกด้วยปัญญ�

หรือวุฒิภ�วะได้ เช่นบางท่านเจรจาลดหนี้-ดอกเบี้ยกับสถาบัน

การเงินได้ เป็นต้น

เพียงแต่ต้องระวังการใส่ร้ายป้ายสีตามโฉลก…หญิงม�รย�

ใส่ โทษ�ให้วุ่นว�ย..และระวังพี่น้องป่วยหรือเดินทางใกล้ๆ อาจ

จะมีปัญหาอุปสรรคบ้างบางครั้ง

ลัคน�สถิตร�ศีพิจิก-คว�มเก่งของพวกท�่นจะทำ�ให้ได้

โชคล�ภแน่ๆ ต�มระดับว�สน�เน้นไปที่เงิน หรือไม่ลูกหล�นก็

เก่งจนได้อะไรดีๆ ต�มโฉลก…เพร�ะปรีช�ได้ล�ภ�โดยสบ�ย..

(พฤหัสบดีจร 5 เดินในราศีมีน-ภพที่ห้า-ปุตตะของดวงชะตา-ได้

มาตรฐานเกษตราธิบดี)

อีกตำ�ร�บอก จะเจริญรุ่งเรือง ได้ โชคเรื่องเงินจากรายได้

หรืองานพิเศษหรือเพื่อนฝูงวงสังคม ได้ลูกหรือลูกหลาน หรือมี

ความรักคนรัก

เกณฑ์น้ี ยังสาดแสงคุ้มครองลัคนาทำาให้เรื่องร้ายเข้ามาชีวิต

ลดความรุนแรงลง หรือหากไม่รุนแรงก็อาจจะเกิดแบบไม่รู้สึก

แนวดี-หรือ มีโอก�สชนะคดีคว�ม ในระดับ สั่นสะเทือนชีวิต

เป็นระยะๆ (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศีมีน-โยคหน้าลัคนา)

เช่นบางท่านได้เซ็นสัญญาใหญ่-ได้รายได้พิเศษมาลดค่าใช้

จ่าย-ได้งานพิเศษไม่คาดฝัน-คดีความพลิกแล้วพลิกอีกแต่ออกมาใน

ด้านดี-พลิกแล้วพลิกอีกเรื่องหุ้นส่วนชีวิต แต่สุดท้ายจะออกมาดี 

แต่มีบางท่านที่ออกแนวร้าย (พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) 

จากบุญเก่าจะกลายเป็นกรรมเก่าเพิ่มขึ้นสองเท่าที่ต้องระวังการ

ทรยศหักหลัง หรือระวังยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารลายเซ็นหรือ

เกิดเรื่องราวจากข้อความที่โพสต์หรือแต่ง หรือเรื่องผิดระเบียบ

กฎหมาย-เสียเปรียบคดีความเสียเงินทองและเดินทางใกล้หรือ

ไกลอาจไม่สะดวก

และในระยะนี้เกณฑ์แทรกเข�้ม�คือ ท่านที่ลัคนาสถิต

ราศีมังกร-เช่นพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอช�-มี โอก�สสั่นไหว

เป็นระยะๆ คล้�ยๆ แผ่นดินไหว หรือ ภูเข�ไฟระเบิด เกี่ยวข้อง

กับ ญ�ติพี่น้อง หรือ คนที่รักกันเหมือนพี่น้องกระทบถึงคู่ครอง 

หรือ หุ้นส่วนชีวิตทั้งหล�ยหรือวงเพื่อนๆ และ ง�นพิเศษหรือ

ร�ยได้พิเศษ เป็นระยะๆ ในระดับจะ เปลี่ยนภูมิทัศน์ชีวิตพวก

ท่�นม�กม�ยในเรื่องเหล่�นี้ (พระเสาร์จร 7 ที่ราศีมังกรทำามุม

ถึงพฤหัสบดีจร 5 ที่ราศีมีน) แต่สุดท้านส่วนใหญ่คาดผลออกมาดี

นี่คือจุดที่ผู้เขียนพูดผ่านช่อง 9 อสมท เมื่อต้นปี 2565 ว่า

ให้จับตาดูลีลาชีวิตพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่น้องหรือคนที่รักกันเหมือนพี่น้องร่วม

ทุกข์สุขกันมาคงจะมีการสั่นไหวมากมาย

ลัคน�สถิตร�ศีกุมภ-์แม้ร�ยจ่�ยจะยังระเบิดระเบ้อแต่

ว�ระหนึ่งปีนี้คือโอก�สสิบสองปีมีหนึ่งปีครั้งที่จะสร้�งคว�ม

มั่นคงท�งเศรษฐกิจจ�กทั้งร�ยได้ประจำ�และร�ยพิเศษ มีศัตรูก็

ม�ขอคืนดี ตามโฉลก…ศัตรูมีม�คืนดี โอนอ่อนเอง…(พฤหัสบดี

จร 5 เข้าเดินในราศีมีน)

ทางโหรถือว่าระยะนี้ พวกท่านได้ เกณฑ์ธนะโชค คือทั้ง

ได้เงินและรายได้พิเศษจากงานพิเศษมาเติมให้เศรษฐกิจของ

พวกท่านต่อยอด เพื่อคว�มมั่นคงท�งด้�นก�รเงิน-เศรษฐกิจ 

(พฤหัสบดีจร 5 เดินอยู่ในราศีมีนได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

ส่วนศัตรูมาขอคืนดีท่ีเคยเจอมา เช่นเป็นนักการเมืองแข่งกัน

อยู่ดีๆ ก็ชวน-ดึงกันร่วมพรรคก็มี หรือลูกหน้ีขอเจรจาผ่อนเงินก็มี

อย่�งไรก็ต�ม อาจจะมีบางช่วง-บางจังหวะที่ พวกท�่น

ส่วนน้อย เจอแนวร้าย (เช่นพฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) ระวังเงิน

ในกระเป๋า-เพื่อนแนวร้ายมาหลอกลวง-ความโลภ-กฎหมายที่

เกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างหนักกว่าปกติสองเท่า

ระยะที่ควรจะทบทวน-ปรับแผนท�งก�รเงิน-ร�ยได้หรือ

อ�ชีพพิเศษ สำาหรับพวกท่านในปี 2565 คือ 23 กรกฎาคม-3 

ธันวาคม 2565 (พฤหัสบดีจรเดินผิดปกติ).

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘ครัวทะเลตรัง’เมืองนนทบุรี

อิ่มอร่อย ประหยัด เมนูเพียบ



คดีถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำารวยผิดปกติ พวก

ค้ามนุษย์  ฟอกเงิน ฉ้อโกง พนัน พวกทุจริตเลือกตั้ง รวมถึงห้าม 

ส.ว. อดีต ส.ว.ที่พ้นจากตำาแหน่งไปยังไม่ถึง 2 ปี และตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในมาตราดังกล่าวยังห้ามผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือก

ตั้ง ผู้เคยจำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดยหมายศาล เป็นผู้ก่อตั้งพรรคและ

สมาชิกพรรคด้วย

ฉะนั้น วันที่ 7 เม.ย.ที่จะถึงนี ้ต้องคอยติดตามว่า กมธ.จะ

โหวตปลดล็อกบุคคลข้างต้นให้เข้ามาเป็นผู้ก่อตั้งพรรคและสมาชิก

พรรคได้หรือไม่ อย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไฟเขียวให้ ส.ว.และตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ อาจเกิดคำาถามถึงหน้าที่ที่ต้องทำาตัวเป็นกลางจะสูญสิ้น

ไปหรือไม่ จะลำาเอียงหรือไม่ อย่างไร

ประเด็นต่อมา ถ้า กมธ.ยกมือปลดล็อก กลุ่มถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ผู้เคยถูกจำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดยหมายศาล นั้น มีใคร

ได้รับอานิสงส์จากตรงนี้บ้าง???? ตอบได้เลยว่าทุกพรรคการเมือง 

จึงไม่แปลกที่จนถึงนาทีนี้จะไม่มี ส.ส.คนใดปริปากคัดค้าน  เพราะ

พลพรรคของตัวเองได้ประโยชน์ทั้งสิ้น ทั้งฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย 

พรรคก้าวไกล รวมถึงขาใหญ่แกนนำามวลมหาประชาชน กปปส. ที่มี

สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝั่งรัฐบาล

หาก กมธ.มีมติให้ปลดล็อกตามที่ว่านี้ นั่นหมายถึงการกลับมา

ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และถ้ายังจำาได้ภาพแกน

นำาแนวหน้าม็อบนกหวีดขึ้นศาล แล้วโดนตัดสินเข้าไปนอนในคุกอยู่

คืนสองคืน ก็จะหวนกลับสู่การเมืองแบบถูกกฎหมาย ในฐานะผู้ก่อตั้ง

พรรคก็ได้ หรือจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ย่อมได้เช่นกัน

บางทีข่าวลือที่ว่า “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” อดีตแกนนำา กปปส.

จะทำาพรรคใหม่ ชื่อ “พรรคไทยสร้างสรรค์” แต่ยังไม่ยอมเปิดตัวเสียที 

อาจเป็นเพราะ “ตั้น-ณัฏฐพล” ติดกฎหมายลูกพรรคการเมืองหรือไม่ 

เพราะอย่าลืมว่าศาลตัดสินให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งเจ้าตัวยัง

เป็นบุคคลที่ถูกจำาคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาลอยู่

ถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริง ก็คงต้องลุ้นกันหน่อยว่า  กมธ.

วิสามัญชุด “ตี๋-สาธิต” จะยกมือกำาหนดสเปกการเป็นผู้ก่อตั้งพรรค

และสมาชิกพรรคอย่างไรในวันพฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. นี.้

ยังคงเป็นปริศนากับการเสียชีวิตของดาราสาว แตงโม-นิดา 

พัชรวีระพงษ์ ถึงแม้เวลาล่วงเลยมาเดือนเศษ ใกล้ครบกำาหนด 60 

วันที่ต้องสรุปคดี แต่ตำารวจก็ยังไม่สามารถปิดสำานวนได้ ทั้งที่คดีนี้ 

บิ๊กปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ลงไปกำากับดูแลด้วยตัวเอง 

ระดมนักสืบสวนฝีมือดีจากนครบาลร่วมกับสืบสวนตำารวจภูธรภาค 1 

คดีนี้ ไม่ได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อนถ้าไม่มีการบิดเบือนข้อมูลหรือจงใจ

ตั้งธงตั้งแต่ต้น นับตั้งแต่ร่างของแตงโมจมหายกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา 

จุดพิกัด เวลา ถูกบิดบัง พยานบนเรือ 5 คน ไม่มีการตรวจหาสารเสพ

ติดหรือแอลกอฮอล์ใดๆ พยานหลักฐานหลายอย่างบนเรือถูกทำาลาย 

กว่าจะเข้าสู่กระบวนการทั้งพยานบุคคล พยานหลักฐาน ก็ผ่านไป

หลายสิบชั่วโมง 

คดีนี้สอบปากคำาพยานบุคคล 118 ปาก เป็นผู้กล่าวหา  3 ปาก 

ผู้ต้องหา 2 ปาก ประจักษ์พยาน 33 ปาก พยานแวดล้อม 92 ปาก 

พยานผู้เชี่ยวชาญ 18 ปาก วัตถุพยานวงจรปิด 70 ตัว 200 ไฟล์ มือ

ถือ 3 เครื่อง 14 คลิป วัตถุพยาน 40 รายการ 51 ชิ้น และรายงาน

จากกองพิสูจน์หลักฐาน 19  รายการ และผลการตรวจทางนิติเวช ยัง

เป็นแค่คดีอุบัติเหตุ ที่มี “ปอ” ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ และ “โรเบิร์ต” 

ไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ เป็นผู้ต้องหาคดีประมาทเท่านั้น ยังไม่มีการ

แจ้งข้อกล่าวหาใครเพิ่ม

ตอกลิ่มความเคลือบแคลง ที่ พญ.คุณหญิง พรทิพย์  โรจน

สุนันท ์สมาชิกวุฒิสภา และอดีต ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถูกดึง

ให้เข้ามาร่วมสางคดี นำาไปสู่การผ่าชันสูตรร่างแตงโมรอบ 2 กลับถูก 

นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน พร้อมทนายบุกร้อง ยื่นหนังสือขอถอดถอน

กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี ซึ่งตำารวจเอง

ก็รับลูกต่อเป็นคอหอยกับลูกกระเดือก ชี้ กมธ.ก้าวก่ายแทรกแซงการ

ทำางาน ทั้งที่จริงแล้วถ้ามีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยจะเป็นการดี ช่วย

คลี่ปมสงสัยหรือถ่วงดุลอำานาจตำารวจเพื่อความโปร่งใส 

หมอพรทิพย์เลยถึงบางอ้อ “เข้าใจทุกอย่างที่เป็นไป นี่คือ

การส่งสัญญาณล่วงหน้าผ่านทนายมาว่าจะต้อนหมอเข้ามุม ความ

จริงจึงถูกเปิดเผยว่าใครสั่งมา คดีแตงโมเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำาแข็ง 

หมอเพียงทำาความดีสะสมเพื่อรอจังหวะเปลี่ยนแปลง การให้แม๊มา

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
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12 ในประเทศ

าชญากรรมที่พบเห็นทั่วไป เช่น ลักทรัพย์   

ชิงทรัพย์  ยักยอก ฉ้อโกง ล้วนเห็นภาพ

ชัดเจนของการกระทำาและสร้างความเสีย

หายแก่ผู้เสียหายที่เด่นชัด แต่มีอาชญากรรมอีก

ประเภทหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จัก แต่ผลของอาชญากรรม

ประเภทนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและมี

ปริมาณมาก ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวง

คอร์รัปชันทุกชนิด ความผิดฐานโกงภาษี ความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด  ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่ง

ส่วนมากจะไม่ค่อยปรากฏตัวผู้เสียหายที่ชัดเจน แต่

ความเสียหายนั้นเกิดแก่ประเทศชาติและส่วนรวม

เป็นจำานวนมหาศาล ความผิดประเภทนี้รวมเรียกว่า 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White  Collar Crime/ 

Economic Crime)

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White Collar  

Crime/ Economic Crime) คือ อาชญากรรมที่ก่อให้

เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ ทำาให้ทำาลายความ

เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำาแนกได้เป็นประเภทความ

ผิด ดังนี้

1.ความผิดเกี่ยวกับคอร์รัปชัน เช่น การฉ้อ

ราษฎร์บังหลวง

2.ความผิดเกี่ยวกับภาษี เช่น โกงภาษีหรือสินค้า

หนีภาษี

3.ความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เช่น 

การปล่อยสินเชื่อเป็นเท็จ หรือการปั่นหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์

4.ความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชาชน เช่น แชร์

ลูกโซ่  หลอกคนไปทำางานต่างประเทศ

5.ความผิดเกี่ยวกับปลอมเงินตรา และบัตร

เครดิต

6.ความผิดเกี่ยวกับปลอมเครื่องหมายการค้า 

หรือสินค้าปลอม

7.ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอม         

พิวเตอร์ เช่น  โจรกรรมข้อมูลหรือสร้างข้อมูลเท็จ

8.ความผิดเกี่ยวกับเงินนอกระบบ เช่น แชร์ 

หรือทรัสต์เถื่อน

9.ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม เช่น  

อาชญากรรมที่มีการทำาเป็นขบวนการสั่งการเป็นเครือ

ข่าย

10.ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน เช่น นำาเงิน

ที่ได้จากการค้ายาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายไปทำา

ธุรกรรมอื่นบังหน้าเพื่อเปลี่ยนที่มาของเงินว่าได้มา

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

11.ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เช่น  ลักลอบตัดไม้ หรือกระทำาให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้มี

ความสลับซับซ้อนยากที่จะรวบรวมพยานหลักฐานไป

ถึงตัวผู้กระทำาผิดได้ จึงต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวน

พิเศษและใช้สหวิทยาการเข้าช่วยจึงจะสามารถบังคับ

กฎหมายได้ ซึ่งความซับซ้อนดังกล่าวนี้จะเปรียบ 

เทียบกับอาชญากรรมธรรมดามีความแตกต่างกัน 

ดังนี้

1.ในเรื่องสถานที่และพยานหลักฐาน 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะไม่ปรากฏเป็นรูป

ธรรมที่ชัดเจน ทั้งสถานที่และพยานหลักฐาน แต่

อาชญากรรมทั่วไปจะปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน

2.ในเรื่องเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจไม่เพ่งเล็งเหยื่อโดยเฉพาะเจาะจง แต่

อาชญากรรมธรรมดาจะเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลๆ ไป

3.ลักษณะการกระทำาความผิด อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจใช้ความรู้จักคุ้นเคย นุ่มนวลทำาร้ายเหยื่อ 

แต่อาชญากรรมธรรมดาใช้ความโหดร้ายทำาร้ายเหยื่อ

4.ความรู้สึกถึงผลความเสียหาย อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบที่ไม่ชัดเจนทันที แต่

อาชญากรรมธรรมดามีความชัดเจนทันที

5.ปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น อาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแต่

มองไม่ค่อยเห็นชัด แต่อาชญากรรมธรรมดามีความ

เสียหายน้อยกว่าและเห็นชัดเจน

ข้อแตกต่างดังกล่าวหากจะให้เห็นภาพชัดขึ้นก็

ขอยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานชิงทรัพย์ กับความ

ผิดฉ้อโกงประชาชน หรือคดีปั่นหุ้น หรือโกงภาษี จะ

เห็นว่าความผิดฐานแรกจะก่อความเสียหายแก่ผู้เสีย

หายเฉพาะราย และมีปริมาณความเสียหายจำานวน

หนึ่งเท่านั้น แต่คดีประเภทหลังความเสียหายจะก่อ

ความเสียหายต่อคนหมู่มากและมีมูลค่ามหาศาลอาจ

เป็นประมาณหลายร้อยล้าน หมื่นล้านบาทขึ้นไป                                                        

เป็นต้น

ที่ยกตัวอย่างมาก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุก

คนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของอาชญากรรมพิเศษ

ที่มองไม่ค่อยเห็นเด่นชัดนี้ จะได้ช่วยกันหาทางกำาจัด

และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทำาร้ายสังคมและประเทศชาติ

ของเราเพื่อที่ชาติจะได้มีความสงบสุขสืบไป.

 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ’

มหากาพย์แตงโม ตร.ต้องมีคำาตอบ

ถอดถอนแบบไม่เนียน เลยมองเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังชัดเจน ขอบคุณ

อีกครั้งสำาหรับมารชุดนี้”

อีกหน่วยราชการที่เข้ามาดูคดีนี้คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ

ดีเอสไอ นางภนิดาก็ตั้งการ์ดไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ก็เป็นไปตาม

กฎหมาย เมื่อมีผู้มาร้องก็ต้องรับเรื่องไว้ดำาเนินการ นอกจากหน่วย

งานรัฐก็ยังมีกลุ่มคนที่มาในฐานะ  พลเมืองดี อย่าง ทนายรัชพล ศิริ

สาคร เข้าแจ้งความให้ดำาเนินคดีกับคนบนเรือทั้งหมด ในข้อหาแจ้ง

ความเท็จ-ทำาลายหลักฐาน

เพราะอัตราโทษคดีประมาทท่ีตำารวจแจ้งข้อหา ไฮโซปอ-โรเบิร์ต 

โทษแค่นิดหน่อย ถ้าสืบสวนไปถึงการทำาลายหลักฐานโทษหนักถึง 5 

ปี เช่นเดียวกับ นายอัจริยะ เรืองรัตนพงศ ์ประธานชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรม ก็ชนตำารวจภูธรภาค 1 ไม่ยอมรับหลักฐาน แจ้ง

ความกองปราบฯ แทน เอาผิด แซน ให้การเท็จ แถมแฉมี นายพล 

ขอไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี 

คดีนี้สังคมกำาลังจับจ้องไปที่ตำารวจ แม่แตงโมและทนายมีการ

เกื้อกูลกันทางคดีปกป้องคนผิดหรือไม่ มีใครอยู่เบื้องหลังทำาให้คดี

บิดเบือนหรือไม่ ถึงแม้แม่ดาราสาวจะออกมายืนยันไม่มีใครสั่งได้ 

ต่างคนต่างทำางาน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่อย่าลืมว่า

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นคำาตอบที่ ไม่สามารถ

บิดเบือนได้ ไม่ว่าคดีจะไปในทิศทางใด ตำารวจต้องตอบข้อสงสัยให้

ได้ทุกประเด็น. 

   

สัปดาห์นี้งานรัฐสภาต้องจับตาเป็นพิเศษไปที่ คณะกรรมาธิ 

การ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ที่มี สาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุขเป็นประธาน กมธ. เพราะจะพิจารณาลักษณะต้องห้าม

ของผู้จัดตั้งพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งเป็นประเด็น

สำาคัญอีกประเด็นหนึ่ง

สืบเนื่องจากที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติรับหลักการของ อนันต์ 

ผลอำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ ที่

เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.

2561 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่าคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของเดิมมีความเข้มงวดมาก ต้องการให้ปลด

ล็อกสเปกลงมา เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาเป็นคนตั้งพรรคและเป็น

สมาชิกพรรคได้

ไฮไลต์ท่ี “อนันต์” เสนอคือ การยกเลิกรัฐธรรมนูญ  มาตรา 98 ว่า

ด้วยคุณสมบัติของ ส.ส. ซึ่งกฎหมายลูกพรรคการเมืองได้ไปยืมมาใช้

กับคุณสมบัติการเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมืองและสมาชิกพรรคการเมือง

เมื่อกางรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 ก็พบว่าห้ามบุคคลไว้หลาย

ประเภท อาทิ พวกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่กระบวนการผลิต

ยันขาย พวกล้มละลาย ติดคุกมาแล้วยังไม่พ้น 10 ปีนับถึงวันเลือก

ตั้ง โดนสั่งให้พ้นจากราชการเนื่องจากทุจริตประพฤติมิชอบในหน้าที่ 

ปดาห์นี้ยังอยู่ระหว่างการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่ง

ชาติ ครั้งที่ ๕๐ ที่สถานีกลางบางซื่อ มีหนังสือเล่มหนึ่งน่า

อ่านที่ขอแนะนำา หนังสือสุดสนามสำานวนไทย  ศาสตรา

ภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว สำานักพิมพ์พื้นภูมิเพชร นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 

บรรณาธิการ จัดพิมพ์ โดยโรงพิมพ์เดือนตุลา  จำากัด ฯลฯ บ้าน

เมืองไทยเราเป็นดินแดนที่ร่ำารวยด้วยภาษา  เรามีภาษาที่ใช้กัน

อย่างหลากหลายและฟุ่มเฟือยมาแต่ไหนแต่ไร สำานวนภาษาและ

คำาคมต่างๆ เราจึงมีใช้กันอย่างดกดื่น หนังสือ สุดสนามสำานวน

ไทย เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในหนังสือชุดอธิบายสำานวนไทย ซึ่ง

มีอยู่ ๗ เล่ม ได้แก่ ๑.ภาษาสยามสำานวนไทย ๒.เสนาะเสน่ห์

สำานวนไทย ๓.สนั่นสนามสำานวนไทย ๔.สืบสนองสำานวนไทย 

๕.สื่อสนุกสำานวนไทย ๖.สานเสน่ห์สำานวนไทย และ ๗.ได้แก่ สุด

สนามสำานวนไทย ที่หยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้ 

อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว ปราชญ์เอกแห่งเมืองเพชรบุรี ผู้เขียน

ได้เขียนไว้ในคำานำา เล่าท่ีมาท่ีไปของหนังสือเล่มน้ีเอาไว้ว่า “คุณ

สถาพร ล้ิมมณี มิตรรุ่นน้องได้มาเย่ียมผมท่ีบ้านเพชรบุรี เมื่อไถ่ถาม

ปรารภกันเรื่องสำานักพิมพ์และกิจการพิมพ์ในยุคท่ีคนรุ่นใหม่ไม่ชอบ

อ่านหนังสือ แต่หันไปนิยมสื่อท่ีใช้เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สำาเร็จ

ผล เป็นเหตุให้กิจการพิมพ์ถูกกระทบอย่างหนัก ถึงต้องปิดกิจการก็

มาก รวมไปถึงคนเขียนหนังสือก็รับผลกระทบน้ีด้วยอย่างมาก ก่อน

จะกลับกรุงเทพฯ คุณสถาพรถามว่า ขณะน้ีผมมีต้นฉบับพร้อมจะ

พิมพ์บ้างหรือไม่ หากมี ทางคุณสถาพร (สำานักพิมพ์สายธาร, โรง

พิมพ์เดือนตุลา) ใคร่จะดำาเนินการจัดพิมพ์ให้ เพื่อเป็นท่ีระลึกใน

วาระครบรอบอายุ ๘๕ ปีของผม ในวันท่ี ๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังเช่นท่ีเคยจัดพิมพ์หนังสือ ภูมิล้อมเพชร ของผมมอบให้เป็นท่ี

ระลึกในวาระอายุครบ ๘๐ ปีของผมมาแล้วในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดูเอาเถิด ทั้งที่รู้ว่าขณะนี้กิจการงานพิมพ์อยู่ในสภาวะ

อย่างไร คุณสถาพรก็ยังมีแก่ใจให้คนแก่อย่างผม (ขณะลงมือ

เขียนคำานำานี้ ผมมีอายุนับเป็นวันได้ ๓๑,๐๑๖ วัน) ผมจึงบอกว่า

ตอนนี้มีต้นฉบับเรื่องเกี่ยวกับสำานวนไทยอยู่อีก ๑ เล่มจะเป็นอัน

หมดชุดงานเขียนด้านนี้ คุณสถาพรได้ตกลงพร้อมตีพิมพ์ให้อย่าง

กระตือรือร้น ผมจึงตื้นตันใจในน้ำาใจที่คุณสถาพรมอบให้และขอ

ขอบคุณอย่างยิ่ง ให้ปรากฏไว้ในโอกาสนี้” 

ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว เกิดที่อำาเภอควนขนุน  

จังหวัดพัทลุง เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๙ พ่อแม่มี

อาชีพทำาสวน ทำานา เรียนชั้นประถมจากโรงเรียนประชาบาล บ้าน

ควนพลี สำาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนช่วยมิตร อำาเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง เดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อศึกษาต่อ โดยได้รับ

ทุนกระทรวงศึกษาธิการ  สำาเร็จประโยคครูมัธยมจากโรงเรียนฝึกหัด

ครูพระนคร  ปริญญาการศึกษาบัณฑิตจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมิตร เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี  พ.ศ.

๒๕๐๔ ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม พ.ศ.

๒๕๑๑ กลับมาเป็นครูที่วิทยาลัยครูเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ เกษียณ

อายุราชการในตำาแหน่งอาจารย์ระดับ ๙ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราภิชาน มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับปริญญาครุ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาภาษาไทย) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำา

ปี  พ.ศ.๒๕๖๔ จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย มาดูตัวอย่าง

สำานวนไทยที่อาจารย์ล้อมนำามาอธิบายไว้กันบ้าง  เช่น 

‘‘ข้าวใหม่ปลามัน” ข้าวเป็นธัญพืชที่เป็นอาหารหลักของคนไทย 

อยู่ในจำาพวกหญ้า เนื้อเมล็ดเป็นแป้ง มีอยู่หลายชนิด ที่คุ้นกับสังคม

ไทย คือข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า ....ในส่วนที่เป็นสำานวน เท่าที่นึกได้ เช่น 

ข้าวแดงแกงร้อน (หมายถึงบุญคุณที่อุ้มชูกันมา) ข้าวนอกหม้อ (คนที่

ประพฤตินอกเหนือคำาสั่ง หรือแบบอย่าง) ข้าวเหลือเกลืออิ่ม (บ้านเมือง

มีความอุดมสมบูรณ์) ข้าวยากหมากแพง (เกิดภาวะอดอยาก อาหาร

ขาดแคลน) และข้าวใหม่ปลามัน ซึ่งจะนำาเสนอในโอกาสนี้ ข้าวใหม่ 

คือข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในต้นฤดู  หากเป็นแต่ก่อนก็ตกประมาณเดือนยี่                 

เดือนสาม เมื่อสีและซ้อมได้ครั้งแรก ก็จะนำาไปฝากญาติผู้ใหญ่ก่อน 

จากนั้นก็จะได้กินเอง ถือเป็นข้าวที่กินอร่อยกว่าข้าวเก่าที่กินมาตลอดปี  

ส่วนปลามันนั้น เพราะฤดูเดือนยี่ เดือนสาม พ้นจากฤดูน้ำาหลากแล้ว 

ปลาจึงอ้วนและมีมันมาก เมื่อได้กินคู่กับข้าวใหม่ เป็นอาหารสุดยอด จึง

นำามาใช้เป็นสำานวนในความหมายว่า  อะไรๆ ที่เป็นของใหม่ก็กำาลังดี 

ดังเช่น สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ ก็ว่าอยู่ในระยะข้าวใหม่ปลา

มัน หรือหากเป็นฝรั่งก็ว่าอยู่ในระยะฮันนีมูน ตอนผมไปสอนหนังสือที่

อีสาน เมื่อคุยกันถึงเรื่องข้าวใหม่ปลามัน นักศึกษาบอกว่า  “ขี้ใหม่หมา

หอม” นับว่าใช้ในเชิงประเทียดได้อย่างแสบสันดีจริงๆ       

ขุดบ่อล่อปลา เป็นสำานวน พจนานุกรมฉบับมติชนให้ความ

หมายว่า “วางอุบายหลอกล่อให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อ เพื่อตัวจะได้

ประโยชน์” สำานวนนี้สะท้อนการทำามาหากินของสังคมไทยแต่ก่อน ที่

จะต้องพึ่งพาธรรมชาติ จึงต้องพยายามหาจับสัตว์มาประกอบเป็น

อาหาร โดยเฉพาะปลานั้น น่าจะเป็นอาหารยอดนิยม ดังมีคำาว่า “กิน

ข้าวกินปลา”  คู่กันอยู่ ที่เป็นสำานวนและเคยเขียนถึงมาแล้ว เช่น 

“ข้าวใหม่ปลามัน” และ “ตีปลาหน้าไซ” เป็นต้น 

ปลานั้นมีอยู่มาก และคนไทยก็มีวิธีจับอยู่หลายวิธี “ขุดบ่อล่อ” 

ก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่ใช้ไม่ได้กับทุกภูมิประเทศ ภูมิประเทศที่เหมาะแก่

การขุดบ่อล่อ คือพื้นที่ราบลุ่ม มีทางน้ำาไหลผ่าน หรือไม่ก็มีแหล่งน้ำา

อันเป็นที่อยู่ของปลา จะเป็นหนองเป็นบึงก็ได้ วิธีการก็คือ ไปขุด

บ่อตรงริมฝั่งมีท่อหรือทางน้ำาเล็กๆ ให้ต่อกับคลองหรือแหล่งน้ำาที่

มีปลา ในบ่อก็ปลูกพืชน้ำาที่เหมาะจะเป็นที่อยู่ของปลา หรืออาจให้

อาหารปลาด้วยก็ได้ เมื่อปลาเข้ามาอาศัยก็ปิดท่อหรือทางน้ำาเสีย  

กักให้ปลาอยู่ในบ่อ แล้วจึงหาทางจับเอาได้ตามต้องการ จะใช้แห 

อวน หรือวิดเอาก็ได้ เพราะบ่อมีเนื้อที่จำากัด ปลาไม่อาจหนีไปไหน

ได้ นับเป็นภูมิปัญญาไทยที่สร้างแหล่งอาหารไว้เอง ไม่ต้องไปหา

ไกลๆ การขุดบ่ออีกวิธีหนึ่ง คือขุดไว้กลางทุ่ง คอยให้ปลาที่มากับ

น้ำาหลาก (ซึ่งเป็นฤดูประจำาปี)  มาตกค้างอยู่ในบ่อ ถึงหน้าแล้งก็

วิดบ่อเสียทีหนึ่ง และบ่อแบบนี้จะได้ปลาจำานวนมาก 

การขุดบ่อล่อปลาตามธรรมชาติ ทุกวันนี้มีน้อย ส่วนใหญ่

จะขุดบ่อเลี้ยงปลาเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เลี้ยงปลาสลิด ปลา

นิล ปลาดุก เป็นต้น เป็นการพัฒนาจากปลาธรรมชาติมาสู่ปลา

เลี้ยง ซึ่งไม่ใช้วิธีล่อให้ปลามาอยู่อาศัย แต่เป็นการหาซื้อพันธุ์ปลา

มาเลี้ยง ซึ่งต่างจากที่เป็นธรรมชาติจนเกิดเป็นสำานวน 

ปลาหมอตายเพราะปาก คิดว่าทุกคนต่างรู้จักปลาหมอเป็น

อย่างดี ถิ่นอีสานเรียกปลาเข็ง นับเป็นปลาน้ำาจืดที่เนื้อแน่น ปรุง

อาหารได้อร่อย เช่น ทอด ฉู่ฉี่ หรือแกงส้มก็ได้  และนับเป็นปลา

ที่มีนิสัยแปลก ฝนตกห่าใหญ่เมื่อไรเป็นแถกขึ้นฝั่งเสมอไป ตอน

ผมพักอยู่ในบ้านพักราชการ วิทยาลัยครูเพชรบุรี หลังฝนก็เที่ยว

เดินจับเอาตามถนน นำามาปรุงกับข้าวได้ บัดนี้แม้ผมมาอยู่บ้านตัว

เอง หลังฝนเมื่อไรก็มีแถกขึ้นมาให้จับเสมอ อย่างฝนตกหนักตอน

ก่อนสงกรานต์ก็จับได้ตัวใหญ่ๆ ถึงสี่ตัว แต่การจับได้ตอนนี้ ผมให้

ลูกนำาไปปล่อยแม่น้ำา ที่มีปลาหมอแถกขึ้นมาให้จับ เพราะหลังบ้าน

ผมเป็นนาเก่า ทุกวันนี้กลายสภาพเป็นป่ากกธูป มีน้ำาเกือบตลอดปี 

และเป็นที่อยู่ของนานาสัตว์ให้ได้ชม 

นิสัยอีกอย่างหน่ึงของปลาหมอ คือ ชอบบ้วนให้สังเกตได้ (การ

บ้วนคือการข้ึนหายใจ) หนองน้ำาใดมีปลาหมอชุม จะสังเกตเห็นฟอง

อากาศท่ีเกิดจากการบ้วนบ่อยมาก ฉะน้ันหากต้องการจับปลาหมอ ก็

สามารถตกโดยเอาต๊ักแตนตัวเล็กมาเก่ียวเบ็ดเป็นเหยื่อล่อ หรือหากเป็น

หนองท่ีมีน้ำาน้อย ก็อาจวิดจับเอาได้ แต่การจับหรือปลดจากเบ็ดต้อง

ระมัดระวัง เพราะปลาหมอจะกางครีบและหูออก แล้วกระดิกสะบัดตัว

ไปมา ตรงครีบและหูจะมีเง่ียงแหลมยอกเอาได้ การจับปลาหมอจึงต้อง

มีความชำานาญและเทคนิคพิเศษ เป็นความสามารถเฉพาะตัว 

การบ้วนของปลาหมอนี่เอง ที่นำามาซึ่งความตายของปลา

หมอ คือถูกคนจับเอามาปรุงอาหาร สังคมไทยจึงผูกเป็นบทอุปมา

ว่า “ปลาหมอตายเพราะปาก” นำามาสื่อกันจนกลายเป็นสำานวน 

หมายถึงว่า พูดพล่อยจนเกิดอันตราย 

เสือซุ่ม เสือเป็นสัตว์กินเน้ือ ท่ีรู้จักกันดีได้แก่ เสือโคร่ง  เสือดาว 

และเสือดำาท่ีกำาลังเป็นข่าวใหญ่อยู่ในขณะน้ี เสือน้ันนอกจากหมายถึง

สัตว์แล้ว ในสังคมไทยยังใช้เป็นคำาอุปมาใช้เรียกคนดุ คนมีอำานาจ หรือ

เก่งกล้าสามารถอย่างใดอย่างหน่ึง และเป็นคำาท่ีใช้ประกอบคำาอื่นได้

มาก ดังเช่น เสือนอนกิน เสืออากาศ เสือตกถัง ฯลฯ เป็นต้น เสือซุ่ม 

และใช้เป็นสำานวนให้หมายถึงคนท่ีคอยจังหวะเพื่อแสดงตัว.    

อ่านสำานวนสนุก ใน ‘สุดสนามสำานวนไทย’

อ

สาธิต ปิตุเตชะ

สั

ปล่อยผี!!
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13สิ่งแวดล้อม

4

ป่าอุดมสมบูรณ์ต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคด้าน

ความหลากหลาย ระบบป่าเขตร้อน ประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบ

แล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าเขาหินปูน ป่าไผ่ จนถึง

ทุ่งหญ้า อย่างทุ่งกระมังที่เที่ยวยอดฮิต   

พื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวยังเป็นแหล่งความหลากหลายทาง

ธรณีวิทยา และลักษณะของถ้ำา เช่น ผาเทวดา ถ้ำาครอบ ถ้ำาใหญ่น้ำา

หนาว รวมถึงถ้ำาผาหงส์ ซึ่งตรงจุดชมวิวสามารถชมรอยชนกันของ

เปลือกโลก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน และขยายพันธุ์สัตว์

ป่าชนิดต่างๆ พบพันธุ์พืชหายาก เช่น จำาปีศรีเมืองไทย, กระโถนพระ

ฤาษี, สนสามพันปี, กฤษณา

พบสัตว์ป่า เช่น แมวลายหินอ่อน เลียงผา เนื้อทราย เสือลาย

เมฆ มีความสำาคัญต่อการอนุรักษ์อย่างสูง แม้เราไม่ใช่ประเทศที่มี

ขนาดใหญ่ แต่ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพราว 10% ของโลก  

“ป่าภูเขียว-น้ำาหนาว ยังเป็นป่าต้นน้ำาของแม่น้ำาชีที่ไหลไป

บรรจบกับแม่น้ำามูลและไหลลงแม่น้ำาโขง ที่อุบลราชธานี อยู่ในลุ่ม

น้ำาโขงตอนล่างครอบคลุมใน 4 ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา และ

เวียดนาม เป็นแหล่งน้ำา แหล่งพันธุ์ปลา พันธุ์พืชของอาเซียน”              

นายวราวุธย้ำาความสมบูรณ์ระบบนิเวศ

ทั้งนี้ หากพื้นที่คุ้มครองทั้ง 2 แห่ง ได้รับขึ้นทะเบียนเป็น

อุทยานมรดกแห่งอาเซียน รมว.ทส. มองว่า จะช่วยยกระดับ

มาตรฐานการบริหารจัดการให้สามารถบริหารทางระบบนิเวศได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตาม แผนการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 2 แห่ง เมื่อ

ยกฐานะเป็นมรดกอาเซียนแล้ว นายวราวุธยืนยันว่า นอกจากเน้น

การอนุรักษ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพเอาไว ้ยังส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนจัดการพื้นที่จะไม่ขัดแย้งกับสภาพความเป็นอยู่ ชุมชนโดยรอบยัง

คงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาต ิเก็บหาของป่าเพื่อเป็นอาหาร และ

ร่วมจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

“แผนจัดการภูกระดึงเรายังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและ

เอกลักษณ์เอาไว้อยู่ แต่จะมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ในช่วงเปิดการท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำาเสีย 

ขยะ ระหว่างอุทยานฯ กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขาย

ของที่ระลึก มีแผนงานเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน การทำาแนวกัน

ไฟ การปลูกป่า เพราะ 3 ปีก่อนเคยเกิดเหตุไฟป่าภูกระดึงส่งผลให้ป่า

ธรรมชาติเสียหายถึง 3 พันไร่ ส่วนโครงการกระเช้าขึ้นภูกระดึงจะ

ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ มีแผนงานกิจกรรมรองรับหากจะพัฒนากระเช้า” รมว.ทส.ให้

ความมั่นใจจะยังคงปกป้องคุณค่าภูกระดึง

ผลดีที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียน นายวราวุธบอกว่า พื้นที่

คุ้มครองทั้ง 2 พื้นที่จะได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างศักยภาพ

อนุรักษ์และจัดการพื้นที่ ภูกระดึง ป่าภูเขียว และน้ำาหนาว จะเป็น

ที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในระดับอาเซียน สามารถเสริมสร้างความร่วมมือ 

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

“ทั้ง 2 พื้นที่เป็นป่าต้นน้ำาที่สำาคัญควรค่าการอนุรักษ์อย่าง

สูง ต้องสงวนรักษาไว้ให้สมบูรณ์เป็นตัวแทนระบบนิเวศของอาเซียน 

ป้องกันการบุกรุกทำาลายป่า เพื่อให้ผืนป่าใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บ

คาร์บอน ช่วยลดภาวะโลกร้อน บรรเทาวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวน 

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ลดน้ำาท่วมและภัยพิบัติต่างๆ” รมว.ทส.กล่าว 

อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลักดันเพื่อไปสู่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน 

รมว.ชี้ยังมีอีกหลายขั้นตอน และใช้เวลา แต่ด้วยคุณค่าทั้งหมดมั่นใจ

จะผ่านเกณฑ์การพิจารณาแน่นอน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็น

อุทยานมรดกแห่งอาเซียนไปแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่, อุทยานแห่งชาติตะรุเตา, กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา, กลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วย              

อุทยานฯ แก่งกระจาน อุทยานฯ กุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แม่น้าภาชี, อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะ            

ลิบง, อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง และอุทยานแห่งชาติเขาสก.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอพื้นที่

คุ้มครอง 2 แห่งเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN 

Heritage Park) ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และ เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำาหนาว ซึ่งภูกระดึงมีความ

มหัศจรรย์ทางระบบนิเวศ เป็นที่เที่ยวยอดฮิต เป็นยอดเขาที่ใครๆ ก็

อยากไปพิชิต ส่วนป่าภูเขียวเป็นผืนป่าอีกแห่งที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไป

ด้วยสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2565 คณะรัฐมนตรีเห็น

ชอบการนำาเสนอสองพื้นที่ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ขั้นตอน

ต่อไปสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) จะจัดส่งเอกสารนำาเสนอพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนให้ศูนย์

อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเอกสารนำาเสนอ

ให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินพื้นที ่และเสนอคณะ

ทำางานอาเซียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพพิจารณา ก่อนนำาเข้าที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่ง

แวดล้อม และที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ให้การรับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

เหตุใดจึงควรได้รับการยกระดับเป็นอุทยานมรดกแห่ง

อาเซียน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บอกความโดดเด่นของภูกระดึง

ว่า ตั้งอยู่เทือกเขาเพชรบูรณ์ที่อยู่ต่อเนื่องจากเทือกเขาหลวงพระบาง 

ปกคลุมด้วยป่าตามธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 98 มีระบบนิเวศหลาก

หลาย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

ป่าหลายชนิดทำาให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและระบบ

นิเวศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชเฉพาะถิ่นและหายากในพื้นที่ 44 

ชนิด เช่น หญ้าดอกลำาโพง, ผักชีภูกระดึง, กุหลาบขาว, กุหลาบแดง 

และเปราะภู เป็นต้น ไม่รวมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์

นอกจากนี้ มีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 2 ชนิด คือ ลิ่นชวา

และเต่าเหลือง ส่วนสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ ์5 ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ่น

เหนือ, ชะนีมือขาว, หมาใน, ช้าง และเต่าปูลู ภูกระดึงเป็นแหล่ง

ต้นน้ำาลำาธารของอีสาน ก่อนจะไปบรรจบที่แม่น้ำาโขง แม่น้ำาสำาคัญของ

คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ทางธรณีวิทยาก็พิเศษ ภูกระดึงมีความงดงามตามสภาพ

ธรรมชาติ เป็นภูเขาหินทรายสูงใหญ่ และมีส่วนยอดตัด หรือภูเขา

ยอดราบคล้ายโต๊ะ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ลักษณะ

เป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่มีลักษณะโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาค

อาเซียน”    

ด้านการท่องเที่ยว ภูกระดึงมีกิจกรรมหลากหลายทั้งเดินทาง

ระยะใกล้ ระยะไกล 9 กม. ถึงบริเวณหลังแป ซึ่งต้องใช้ความอดทน 

แล้วยังมีกิจกรรมชมน้ำาตก ชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก มีค่าย

เยาวชน สร้างสำานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนพื้นที่เป้าหมาย ป่าภูเขียว-น้ำาหนาว จ.เพชรบูรณ์ รมว.ทส. 

บอกว่า ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ใจกลางกลุ่มป่าภูเขียวและน้ำาหนาว สภาพ

ใ

งค์กรไวลด์เอด (WildAid) และองค์การกองทุนสัตว์ป่า

โลกสากล สำานักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) 

เปิดตัวโครงการรณรงค์ ‘เหมียว ช่วย ฉลาม – Cats for 

Sharks’ ระดมพลังแมว 1 ในสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนไทยและ

ทั่วโลกมาร่วมขับเคลื่อนการปกป้องฉลามด้วยการโน้มน้าวให้ผู้

ที่รักและเลี้ยงแมว ผู้รักสัตว์เลี้ยง และคนทั่วไปเลิกบริโภค เพราะ

เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ฉลามทั่วโลกกำาลังมีจำานวนลด

ลงจนอาจกระทบความสมดุลของท้องทะเล เชิญชวนให้ทุกคน

อัปโหลดรูปแมวหรือสร้างสรรค์แมวในแบบของตัวเองที่ www.

catsforsharks.com พร้อมติดแฮชแท็ก #CatsForSharks #มานุด

จงหยุดกินฉลาม เพื่อบอกต่อเพื่อนและคนในครอบครัวให้ร่วมกัน

เลิกบริโภคเมนูจากฉลาม

นอกจากนี้ ทั้ง 2 องค์กรได้เผยแพร่ภาพยนตร์ โฆษณาที่มี

แมวเป็นตัวเอกของเรื่องเล่าให้ ‘มานุด’ ที่กำาลังกินหูฉลามฟังว่า หาก

ฉลามที่เป็นผู้คุมระบบนิเวศในทะเลหายไป ปลาและสัตว์ทะเลบาง

ชนิดอาจมีมากหรือน้อยเกินไป จนทำาให้ทะเลเสียสมดุลและอาจส่ง

ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่เป็นอาหารของมนุษย์และน้องแมวอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ ‘เหมียว ช่วย ฉลาม – Cats for Sharks’ ใช้

กลยุทธ์การสื่อสารผ่านแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์

เป็นผู้บอกเล่าเรื่องฉลามให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นเร็วๆ นี้ เหล่าน้อง

แมวจากเพจแมวที่มีชื่อเสียงช่วยบอกต่อถึงความสำาคัญและสถานภาพ

ที่น่าเป็นห่วงของฉลามไปยังผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย

จากผลสำารวจขององค์กรไวลด์เอดปี พ.ศ.2560 พบว่าคน

ไทยจำานวนมากยังคงมีความต้องการบริโภคหูฉลาม โดยคนไทยที่

อาศัยในเขตเมืองทั่วประเทศมากกว่าครึ่งเคยบริโภคหูฉลาม และ

มากกว่า 60% มีแนวโน้มจะบริโภคหูฉลามในอนาคต นอกจากนั้นใน

การประเมินสถานภาพทางการอนุรักษ์ของฉลามในน่านน้ำาไทย พ.ศ.

2563 โดยสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม (สผ.) พบว่าฉลามที่พบได้ในน่านน้ำาไทยกว่าครึ่ง หรือ 47 

‘เหมียว ช่วย ฉลาม’ รณรงค์มานุดหยุดกินหูฉลาม

อ

เปิดคุณค่า‘ภูกระดึง-ป่าภูเขียว-น้ำาหนาว’

พิชิตเป้าหมายอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

ชนิด จาก 87 ชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ไปจนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

จากการทำาประมงเกินขนาดและการถูกจับเป็นสัตว์น้ำาพลอยได้ ส่วนการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของปลาฉลามและปลากระเบนทั่วโลก

ครั้งใหม่ โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) 

ที่เผยแพร่ในเดือน ก.ย.ปีที่แล้วพบว่า 1 ใน 3 ของสายพันธุ์ฉลามและ

กระเบนทั่วโลกกำาลังเสี่ยงสูญพันธุ์จากการจับปลาเกินขนาดเพื่อนำาทุกชิ้น

ส่วนไปบริโภค หากฉลามหายไปอาจส่งผลเสียหายต่อระบบนิเวศ เพราะ

ฉลามมีบทบาทสำาคัญช่วยรักษาความสมดุลของท้องทะเล

“ฉลามยังคงเผชิญภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วง การรณรงค์เพื่อ

ลดการบริโภคยังคงมีความจำาเป็นต้องทำาอย่างต่อเนื่อง เราจึงหาวิธี

ใหม่ๆ เพื่อทำาให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจของสังคมอยู่เสมอ เราหวังว่า

โครงการ ‘เหมียว ช่วย ฉลาม’ จะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มคน

ใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเข้าถึงมาก่อน และโน้มน้าวผู้ที่บริโภคให้ปฏิเสธ

เมนูจากฉลามอย่างถาวร เพราะเราเชื่อว่าทุกคนอยากมีส่วนร่วม

ในการปกป้องท้องทะเลเช่นกัน” มร.จอห์น เบเกอร์ ผู้อำานวยการ

โครงการรณรงค์ องค์กรไวลด์เอดกล่าว

นอกจากโครงการ ‘เหมียว ช่วย ฉลาม’ ปีนี้สององค์กร

เตรียมเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อลดความต้องการบริโภคฉลามอย่าง

ต่อเนื่อง และจะร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนการ

มีส่วนร่วมและผลักดันการอนุรักษ์ฉลามต่อไป.

ธรรมชาติที่งดงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ต้นสนในอุทยานแห่งชาติน้ำาหนาวฝูงกระทิงสะท้อนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศภูเขียว

เลียงผาสัตว์ป่าหายากพบในป่าภูเขียวป่าภูเขียว ป่าต้นน้ำาและแหล่งอาศัยช้างป่า
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ิง กาอี

ป หาพี่นองประชาชน ถูกวิพาก วิจาร 

วาเปนการชวย พล.ต.อ.อัศวิน ขวั เมือง ผู

สมัครรับเลือกตั้งผูวา  กทม.หาเสียง

นายพนิต วิกิตเศร   ส.ส.บั ชี

รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย โพสตประเดน

นี้ผ่านโซเชียลมีเดียว่า เชื่อว่ามีคนตั้งคา 

ถามถึงทาทีของ พล.อ.ประยุทธ ในชวงไม

กี่วันมานี้ โดยเ พาะการลงพ้ืนท่ีและให

สัมภา กับสื่อมวลชน โดยเ พาะในวันท่ี 

 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ ใหสัมภา กับ

สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร แมจะระบุวาไมไดเชียรใคร 

แตคนสวนให ที่ไดยินไดอาน ตางตีความวา

หมายถึง พล.ต.อ.อัศวิน 

ะน้ัน ถาจะหาเสียง ลองถามตอไป

สิวาของเดิมที่ทามาแลวมีอะไรบาง เขารู

หรือยัง และจะทาอะไรตอตรงน้ัน หรือจะ

ทาอะไรใหม ถามารื้อทิ้งทั้งหมดถามวาจะ

ไปไดอยางไร  คาวา จะทาอะไรตอ  มัน

สอดรับกับสโลแกนของ พล.ต.อ.อัศวิน ท่ีวา 

กรุงเทพ  ตองไปตอ  อยางบังเอิ  อีกวัน

ตอมา ชวงเยน 1 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ

ควงแขน พล.อ.อนุพง  เผาจินดา รั มนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่คลองโอง

อาง รับฟงป หาพ่ีนองประชาชน โดยเปน

ภารกิจที่ไมไดอยูในกาหนดการอีกครั้ง

การลงพ้ืนที่ของ พล.อ.ประยุทธ ใน

านะนายกรั มนตรีของประเทศนี้คงไม

แปลกอะไร หากแตการเลือกลงพ้ืนท่ีคลอง

โองอางในชวงนี้ และวันเดียวกับท่ีมีการรับ

สมัครเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

วันแรก มันยิ่งทาใหคนปกใจเชอวา พล.อ.ประ 

ยุทธกาลังชวย พล.ต.อ.อัศวินหาเสียงทางออม 

แมไมไดมีประโยคไหนสอถึงกตามที

เพราะการปรับปรุงภูมิทัศนคลองโอง

อาง จนไดรับรางวัลตนแบบในการปรับปรุง

ภูมิทัศนในเขตเมืองของเอเชียประจาป ค.ศ.

2 2  (2 2    ) จาก

โครงการตั้งถิ่น านมนุ ยแหงสหประชาชาติ 

(     

 - ) ซึ่งประกาศ

รางวัลไปเมอวันที่ 16 ธันวาคม 256  เปนสิ่ง

ที่ พล.ต.อ.อัศวินใชเปนผลงานมาโดยตลอด 

และนามาหาเสียงในครั้งนี้ดวย

พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตั้งแต่วันแรกที่

รับสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มันจึง

สรางความหวาดระแวง และไมไววางใจเจา

หนาที่ของรั วา จะจัดการเลือกตั้งไดบริสุทธิ

ยุติธรรมจริงหรือไม และจะมีการใชกลไก าย

อานาจมาเอื้อใหกับผูสมัครคนใดคนหนึ่งเปน

พิเศ หรือไม ในเมอผูนายังทาตัวสองแงสอง

งามลับ  ลอ

ระวังคนจะไมเอา พล.ต.อ.อัศวิน 

เพราะกลัวจะได พล.อ.ประยุทธ ที่มีภาพของ

การสืบทอดอานาจนะครับ  นายพนิตระบุ

ดาน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจา

สานักเลขาธิการนายกรั มนตรี กลาววา เปน

เรื่องปกติที่ พล.อ.ประยุทธลงพ้ืนท่ีพบปะพ่ี

น้องประชาชน เพ่ือสัมผัสปั หาที่แท้จริง 

แลวนามาปรับปรุงแกไขมาตรการตาง  ให

ตอบโจทยพ่ีนองประชาชนทุกกลุมใหมาก

ที่สุด เปนหัวใจสาคั ของการบริหาร ในข ะ

ที่พี่นองประชาชนกไดมีโอกาสสัมผัสใกลชิด

นายกรั มนตรี สอบถามวิธีการแกไขป หา

ตาง  เพอที่จะไดเขาใจและรับรูขอมูลตาง  

ที่ถูกตอง จากมาตรการที่นายกรั มนตรีผลัก

ดันเพอพี่นองประชาชน

ายการเมืองไมควรหวาดระแวง หรือ

สรางเงอนไขเพอจากัดสิทธิในการบริหารงาน

ของผูนาประเทศ ในทางตรงกันขาม ควร

สนับสนุนใหนายก  ลงพ้ืนท่ี หากเหนแก

ประโยชนของพ่ีนองประชาชนอยางแทจริง 

เหนือประโยชนในทางการเมือง เพราะในข ะ

ท่ีนายก  มุงแกไขป หา ายคานไมควรขัด

แขงขัดขา การพบปะประชาชนและการพัฒนา

ประเทศ ซ่ึงจะสร้างความเบ่ือหน่ายให้กับพ่ี

นองประชาชน  น.ส.ทิพานันกลาว

วันเดียวกันนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวั

เมือง ผูสมัครผูวา  กทม. ในนามอิสระ 

กลุมรัก กรุงเทพ ลงพื้นที่หาเสียงในเขต

ประเวศและเขตบางนา โดยจุดแรกลงพื้น

ท่ีเขตประเวศ พรอมดวยนายอภิชาติ จรัส

โภคา ผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) เขตประเวศ เมอไปถึง พล.ต.อ.อัศวิน

ไดเขาไปนมัสการพระครูโสภ  เจาอาวาสวัด

กระทุมเสือปลา และสักการะศาลเจาพอเสือ

พล.ต.อ.อัศวินระบุวา หากไดรับเลือก

ใหเปนผูวา  กทม. กจะกลับมาสานงานตอ

ในโครงการที่ ไดเริ่มไว และพรอมตอยอด

ปรับปรุงป หาริมคลอง โดยในเขตประเวศ 

จะเสนอสงเสริมดานการทองเที่ยวริมคลอง 

และพัฒนาโครงการเรือโดยสารของเขต

ประเวศ เปนทางเลือกสาหรับการเดินทางใน

เขตเมืองที่ชวยประชาชนประหยัดเวลาเดิน

ทางไปยังรถไฟฟาในชวงเวลาเรงรีบ ซึ่งเปน

อีกทางเลือกท่ีจะชวยแกป หารถติดในถนน

ออนนุชได

ที่ ศาลเจ าแมทับทิม  นายวิ โรจน  

ลักข าอดิศร ผูสมัครผูวา  กทม. เบอร 

1 พรรคกาวไกล พรอมดวยกลุมนิสิตจุ า  

พิทัก ศาลเจาแมทับทิม เดินทางไปยังศาลเจา

แมทับทิม สะพานเหลือง เพอพูดคุยสอบถาม

และรับฟงเสียงสะทอนจากประชาชนที่ ไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน ซึ่งปจจุบันมี

การไลที่ประชาชนและพยายามยายศาลเจา

แมทับทิมไปไวที่สถานที่ใหม

โดยนายวิโรจนกลาววา  บริบททาง

ประวัติศาสตรของศาลเจาแมทับทิม สะพาน

เหลือง เปนศาลเจาที่มีอายุยาวนานกวารอย

ป เกิดขึ้นในชวงรัชกาลท่ี 5 โดยชุมชนชาว

จีนอพยพที่อาศัยอยูในพื้นที่ สะทอนใหเหนถึง

การดารงอยูอยางรวมสมัยผานกาลเวลา เมอ

มีการพัฒนาพื้นท่ีเปนยานธุรกิจ ทาใหตอง

มีการเคลื่อนย้ายศาลดั้งเดิมที่มีคุ ค่าด้าน

สถาปตยกรรมและคุ คาทางจิตใจ

การพัฒนาเมืองตองคานึงถึงหัวใจ

และจิตวิ า ของชุมชนดวย ไมใชเพียง

ตอบสนองผลประโยชนของทุนให   นาย

วิโรจนกลาว

สวนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัคร

ผูวา  กทม. หมายเลข  ลงพื้นที่ตลาด

ประชานิเวศน และตลาด อ.ต.ก. โดยระบุวา 

ตลาดประชานิเวศนเปนตลาดของ กทม. พบ

ป หาทับซอนท่ีตองใหความเปนธรรมกับผู

คา ซึ่งพอคาแมคาตองจายเงินเชาพื้นที่ ข ะ

เดียวกันยังเปดพื้นที่ใหผูคาภายนอกมาขาย

รายวัน คาเชาถูกกวา เรองเศร กิจปากทอง

เปนเรองให ที่ กทม.ตองมีบทบาทลดผลกระ

ทบใหประชาชน เพอหาแนวทางการพัฒนา

พ้ืนท่ีตลาดใหเปนประโยชนกับพอคาแมคา

รายยอย

นายชัชชาติชูแนวคิด ทากรุงเทพ  

ใหถูกลง  ชวยเหลือประชาชนในยามยาก

ลาบาก ปจจุบัน กทม.มีตลาดในการดูแลทั้ง

สิ้น 1  แหง รวมจานวนแผงคากระจายใน

เขตตาง  กวา 2  แผงคา กทม. สามารถ

พัฒนาตลาดใหเปนพื้นที่สรางโอกาสทางการ

คาได

ข ะที่คุ ห ิงสุดารัตน เกยุราพันธุ 

ประธานพรรคไทยสรางไทย และ น.ต.ศิธา 

ทิวารี ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายเลข 11 พรอมดวยนายวิศาล กองเงิน ผู

สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายเลข 

6 เขตจตุจักร พรรคไทยสรางไทย ลงพื้นท่ี

เดินตลาด อ.ต.ก.พบปะผูคา สอบถามป หา

การคาขาย

น.ต.ศิธาระบุวา พรรคไทยสรางไทย 

และทีมนโยบาย กทม.ของพรรคไดเตรียม 

กองทุนเครดิตประชาชนเพอคนตัวเลก หรือ 

กองทุนคนตัวเลก  ซึ่งตั้งใจสรางขึ้นมาเพอ

มอบเครดิตแกประชาชน ที่เขาไมถึงแหลงทุน

ในการทามาหากิน จนตองไปพึ่งพิงหนี้นอก

ระบบ และกองทุนนี้จะเปนเครดิตที่มอบให

ติดตัว สามารถเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่า 

ไมเกินรอยละ 1 ตอเดือน กูไดตั้งแต 5  

ถึง 5  บาท โดยไมตองมีหลักทรัพยค้า

ประกัน ดวยกระบวนการสินเชอที่แตกตาง

จากสถาบันการเงินทั่วไป จะชวยสรางพลัง

และปลดปลอยคนไทย หลุดพนจากอุปสรรค

ทางการเงิน ทาใหคนตัวเลกตั้งตัวได.

ควิด 

ใสเครองชวยหายใจ 5 ราย 

สวนยอดการตรวจ  วันที่ 2 เม.ย. 

65 ตามการรายงานของกระทรวงสาธาร สุข 

มียอดผูติดเชื้อเขาขายจานวน 1 229 ราย 

โดยจานวนนี้ ไมรวมในการรายงานยอดผูติด

เชื้อใหมซึ่งยืนยันผลดวย -  เมอรวม

กับยอดผูติดเชื้อรายใหมวันนี้ 2 29 ราย จะ

เทากับมีผูติดเชื้อ 2 25  ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 96 ราย เปนชาย 61 

ราย ห ิง 5 ราย อายุ 6  ปขึ้นไป  ราย 

มีโรคเรื้อรัง 15 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 1 

ราย ข ะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันต้ังแต

ป 256  จานวน 6 55 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 256  จานวน 6 2 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 256  

จานวน 25 1  ราย 

สวนยอด ีดวัคซีนวันที่  1 เม .ย . 

25 26 โดส ยอด ีดสะสมตั้งแตวันที่                                                                      

2  ก.พ.6  จานวน 129 92 โดส ข ะ                                                                  

ท่ีสถานการ โลกมีผูติดเช้ือสะสม 9 1 6 1 

ราย ผูเสียชีวิตสะสม 6 1 1 25 ราย

สาหรับ 1  จังหวัดที่ มี ผู ติ ด เชื้ อ

มากท่ีสุด ไดแก กทม.  ราย  ชลบุรี 

1 5  ราย  นครศรีธรรมราช 1 12  ราย   

สมุทรสาคร 9 6 ราย  สมุทรปราการ 9  

ราย  สงขลา 62 ราย  ะเชิงเทรา 5 ราย  

นครป ม 6  ราย  พระนครศรีอยุธยา 665 

ราย และขอนแกน 652 ราย

ภายหลังองคการอนามัยโลก ( ) 

ไดออกคาเตือนเกี่ยวกับโอมิครอนสายพันธุ

ลูกผสม  ที่แพรเชื้อติดตอไดงายและ

รวดเรวกวาไวรัสโคโรนา 2 19 ทุกสายพันธุที่

เราเคยประสบมา 

มีขอมูลยืนยันวา  เปนสายพันธุ

ลูกผสมระหวางโอมิครอนสายพันธุยอย 

.1  .2  ไมใช เดลตาครอน  ซึ่ง

เปนสายพันธูลูกผสมระหวาง เดลตา  โอ

ไมครอน   ยังไม่ตั้งชื่อให้อย่างเปน

ทางการจนกวา  จะแสดงอาการทาง

คลินิกท่ีรุนแรงแตกต่างไปจากสายพันธุอ่ืน

อยางมีนัยสาคั

สาหรับสายพันธุลูกผสม เดลตา                  

ครอน  หรือ   แจงวาไมพบการ                                                           

ระบาดที่รวดเรว ( ) และ

อาการที่รุนแรง ( ) แตประการใด

ลาสุด ศูนยจีโนมทางการแพทย รพ. 

รามาธิบดี ตรวจพบสายพันธุลูกผสม  

จากการถอดรหัสพันธุกรรม ท้ังจี โนมจาก

ตัวอยางสวอบจากผูติดเชื้อชาวไทย 1 ราย 

และจากการตรวจกรองดวยเทคโนโลยี  

  พบสายพันธุ

ลูกผสม เดลตาครอน (เดลตา  โอมิครอน)  

อีก 1 ราย ซึ่งตองยืนยันดวยการถอดรหัส

พันธุกรรมทั้งจีโนมอีกครั้งหนึ่ง

โอมิครอนสายพันธุลูกผสม  พบ

ครั้งแรกในสหราชอา าจักรเมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2565 โดยมีการถอดรหัสพันธุกรรม

ท้ังจีโนมและอัปโหลดขึ้นไปแชร ไวบน าน

ขอมูลโควิด-19 โลกแลวมากกวา 6  

ตัวอยาง

 ประเมินวาสายพันธุลูกผสม 

 มีอัตราการแพรระบาด (  

) เหนือกวา .2 ถึง 1  อยางไร

กตาม ยังตองรอขอมูลจากท่ัวโลกท่ีรวมดวย

ชวยกันถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมอีกระยะ

หนึ่งเพอการยืนยัน

ตามรายงานของสานักงานบริการ

สุขภาพแหงสหราชอา าจักร (   

 ) หรือ  ยืนยันเชน

เดียวกันวาสายพันธุลูกผสม  สามารถ

แพรระบาดไดรวดเรวกวา .2  ประมา  

1  และแพรไดรวดเรวกวาโอมิครอนสาย

พันธุดั้งเดิม ( .1.1.529) ถึง  คงตอง

อาศัยเวลาเปนเครองพิสูจนวาสายพันธุลูก 

ผสม  จะกลายเปนคลื่นระลอกใหม่ที่

ระบาดไปทั่วโลก และเขามาแทนที่ .2 ได

หรือไม.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นนทบุรี  ศาลนนทบุรีออกหมายจับ แซน-                

วิศาพัช  ขอหาประมาททาให แตงโม  ตกเรือ

จมเจาพระยาเสียชีวิต แจงขอหาเพ่ิม ปอ-โร

เบิรต  ใหการเทจและทาลายหลัก าน ทนาย

เดชา  เผยโท คุกถึง 15 ป 6 เดือน

เมอวันท่ี 2 เม ายน 2565 พนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี รวบรวมพยานหลัก

านยนคารองตอศาลจังหวัดนนทบุรี  พิจาร า

ออกหมายจับนายวิศาพัช มโนมัยรัตน หรือแซน 

อายุ 5 ป ซ่ึงเปน 1 ใน 5 บุคคลท่ีอยูบนเรือ  

สปดโบตจนกระท่ัง น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระ

พง  หรือแตงโม ดารานักแสดงสาวตกเรือสปด

โบตเสียชีวิต เหตุเกิดเมอวันท่ี 2  ก.พ.ท่ีผานมา

ศาลจังหวัดนนทบุรีพิจาร าคารองของ

พนักงานสอบสวน กอนพิเคราะหแลวเหนควร

วา มีคาส่ังใหออกหมายจับท่ี 162 2565 ลงวัน

ท่ี 2 เม.ย.2565 ใหจับนายวิศาพัช ในขอกลาว

หากระทาผิด าน กระทาโดยประมาท และ

การกระทาน้ันเปนเหตุใหผูอนถึงแกความตาย 

สาหรับพ ติการ แหงคดี ชุดสืบสวน

สอบสวนรวบรวมพยานหลัก าน รวมถึงการ                                                           

ใหถอยคาใน านะพยานของนายวิศาพัช ต้ัง 

แตหลังวันเกิดเหตุจนกระท่ังกอนท่ีพนักงาน

สอบสวนจะยนคารองตอศาล ซ่ึงพ ติการ 

แหงคดีของนายวิศาพัช เปนการกระทาผิดตาม

ประมวลก หมายอา า จึงยนคารองตอศาล

ใหพิจาร าจนกระท่ังไดรับการอนุมัติหมาย

จับเลขท่ีดังกลาว

ข ะท่ี พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิจิตร ผู

บั ชาการตารวจภูธรภาค 1 กลาวยืนยันวา 

ข ะน้ีแซน หน่ึงในบุคคลท่ีอยูบนเรือข ะเกิด

เหตุ ลาสุดศาลไดมีการออกหมายจับแลว ใน

ขอหาประมาทจนเปนเหตุใหผูอนถึงแกความ

ตาย โดยไดรับการยืนยันจากทนายเดชา กิตติ

วิทยานันท ประธานเครือขายทนายคลายทุกข 

ใน านะทนายความของแมแตงโม วาเปน

ความจริง

ท่ี สภ.เมืองนนทบุรี พ.ต.อ.จาตุรนต 

อนุรัก บั ติ ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี เปดเผย

ถึงความคืบหนาคดีการเสียชีวิตของดาราสาว

แตงโมวา วันน้ีเรียกสองผูตองหา ปอ-โรเบิรต  

นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย และนายไพบูลย ตรี

กา จนานันท มาสอบปากคาใน 2 ประเดน

ดวยกัน คือท้ัง 2 คนตองมารายงานตัวตามนัด                                                       

หมาย สวนนัดหมายคร้ังตอไปเปนวันเสารท่ี 

9 เม.ย.2565 ซ่ึงหลังจากน้ีขยับใหเปน  วัน 

เนองจากท้ัง 2 คนสึกมาแลว และท้ังคูไมมี

พ ติการ หลบหนี

สวนเรองท่ี 2 คือการแจงขอหาเพ่ิมเติม 

ประกอบดวยขอหาใหการเทจและขอหาทาลาย

หลัก าน ซ่ึงไมไดออกหมายจับ เพราะสามารถ

แจงหาขอเพ่ิมไดเลย สาหรับขอกลาวหาใหการ

เทจน้ัน เปนเรองการดมสุราท่ีมากกวา  ขวด 

แตไมสามารถบอกไดวาจานวนเทาไหร เพราะ

อยูในข้ันของการสอบสวน แตสวนอน  ยังไม

พบ ถาหากพบกจะดาเนินการตอไป การทาลาย

หลัก าน มีการท้ิงขวดท้ิงแกวตาง  ซ่ึงข ะน้ี

ยังไมทราบวาปอกับโรเบิรตรับสารภาพหรือไม 

เนองจากออกไปทาธุระขางนอกมา แตมีการ

แจงขอหาเพ่ิมไปแลว

ถามวาแอลกอฮอลท่ีวาน้ัน นอกจาก

เหลาเบียรแลวมีอยางอนดวยอยางเชน แชม 

เป  ไวนหรือไม พ.ต.อ.จาตุรนตบอกวา อยู

ในข้ันของการสอบสวน รวมถึงจานวนปริมา

ดวยวาก่ีขวด อยางไรกตามในสาหรับวันน้ีมี

เพียงปอกับโรเบิรตเทาน้ันท่ีเรียกมาสอบปากคา

เพ่ิมเติม ท้ังน้ีในสวนอน  อยูในข้ันตอนของ

การสืบสวน หากมีอะไรจะแจงใหทราบอีก                                                                           

คร้ัง

ท้ังน้ี ในชวงเชาปอและโรเบิรตเขาราย 

งานตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี 

โดยพนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหาเพ่ิมเติม

กับปอ 2 ขอหาคือ ใหการเทจ กับท้ิงขยะลง

แมน้าเจาพระยา

ข ะท่ีนายเดชา กิตติวิทยานันท  ประ                                                              

ธานเครือขายทนายคลายทุกข ใน านะทนาย 

ความของ แมแตงโม  นางภนิดา ศิระยุทธ

โยธิน กได โพสตขอความผานเพจเฟซบุกทนาย

คลายทุกขทันที หลังทราบขาวท่ีศาลอนุมัติ

หมายจับแซน และแจงขอหาปอกับโรเบิรต

เพ่ิม โดยระบุว่า ประมาทเปนเหตุให้ผู้อ่ืน

ถึงแกความตายจาคุก 1  ป ทาพยานหลัก าน

เทจจาคุก 5 ป ใหการเทจจาคุก 6 เดือน รวม 

15 ป 6 เดือน .

แ ง2ขอ า นัก แ น ปอ ท อว

ยะลา  เดง ผกก.สภ.บันนังสตา เซนโจร

ใตวางระเบิดบึ้ม ตร.เสียชีวิต 2 นาย ข ะ

ที่ ผบก.ภ.จว.ยะลาสั่งการให ผกก.และ รอง 

ผกก.หัวหนาทุกโรงพักคุมเขมการกอเหตุ

เชิงสั ลัก  ตอนรับเดือนรอม อน  เขต

เทศบาลนครยะลาระวงัเตมที ่หลงัขาวกรอง

ระบุกลุมผูกอเหตุเตรียมตัวลงมือ 

กร ทีีม่กีลุมผูกอความไมสงบลอบวาง

ระเบิดแสวงเครองบนถนนสายชนบทบาน

บาเจาะ-เขอนบางลาง หมู  ต.บางเจาะ 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา เปนเหตุใหรถยนต

ตราโลของเจาหนาที่ตารวจ สภ.บันนังสตา 

จ.ยะลา ข ะขับผานจุดดังกลาว ถูกแรง

ระเบิดทาใหกระเดนพลิกคว่าขางทาง สง

ผลใหเจาหนาท่ีตารวจ สภ.บันนังสตาเสีย

ชีวิต 2 นาย คือ ส.ต.อ.วิวัฒน รักชาติ และ 

ส.ต.ต. ัชพล พรหม ี ไดรับบาดเจบสาหัส

อีก 2 นายคือ ส.ต.ท.ซูฟรีย นอระพา และ 

ส.ต.ต.อัสราวุฒิ ราปอม เหตุเกิดเมอชวง

สายวันที่  มี.ค.ที่ผานมา ตามที่ไดเสนอ

ขาวไปแลวนั้น

มีรายงานวา พล.ต.ท.นันทเดช ยอย                                                            

นวล ผบช.ภ.9 ไดเซนหนังสือสั่งยาย พ.ต.อ. 

สายูตี กาเตะ ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา 

ไปป ิบัติราชการที่ศูนยป ิบัติการสานักงาน

ตารวจแหงชาต ิ(ศปก.ตร.) สวนหนา โดยขาด

จากบงัคบับั ชาทางตาแหนงเดมิ ตัง้แตวนัที ่

1 เม.ย.65 เปนตนไป โดยให พ.ต.อ.พรหม

พัฒน สนิทศรี รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา รัก า

ราชการแทน ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา 

เบ้ืองตนคาดวาสาเหตุนาจะมาจากเหตุ

ระเบิดเจาหนาที่เสียชีวิตดังกลาว

ข ะท่ี พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย 

ผบก.ภ.จว.ยะลา สั่งการให ผกก.และรอง 

ผกก.หัวหนาทุก สภ.ในพื้นที่  อาเภอของ 

จ.ยะลา เพิ่มความเขมในการตรวจตรา ยาน

พาหนะ บุคคลแปลกหนาที่เดินทางเขาเขต

เมือง เพอปองกันการกอเหตุเชิงสั ลัก  

ในการตอนรบัเดอืนรอม อนทีก่าลงัจะมาถงึ 

โดยเนนการป ิบัติ จัดสายตรวจรถยนต-รถ

จักรยานยนตใหตรวจสอบอยางละเอียด 

นอกจากน้ี ยังไดประสานการป ิบัติ

และกากับดูแลภาคประชาชน ใหชวยสอด

สองดูแลเ าสังเกตและตรวจคนรถยนต- 

รถจักรยานยนตตองสงสัยท่ีอาจเขามากอ

เหตุรายในเขตเมืองอยางเขมงวด พรอม

ทั้งติดตามเ าระวังและแจงเจาหนาที่ โดย

ดวน หากพบบุคคลมีพ ติกรรมนาสงสัย

อาพรางใบหนาเขามาในชุมชน หรือยาน

การคาเศร กจิ สวนรานคาใดทีต่ดิตัง้กลอง

วงจรปดประจารานเปนของสวนตัว  ให

ตรวจสอบความพรอมในการใชงาน และเ า

สังเกตผานกลองอยางตอเนองอีกดวย

ข ะที่ภายในเขตเทศบาลนครยะลา 

เจาหนาที่ตารวจ ายปกครอง ไดมีการเ า

ระวังพื้นที่ โดยตั้งจุดตรวจคนบุคคล ยาน

พาหนะตองสงสัย เปาหมายในเสนทาง

เสี่ยง ซ่ึงเปนพื้นท่ีเขตรอยตอเมืองยะลา 

เพื่อป้องกันคนร้าย วยโอกาสลักลอบนา

ยานพาหนะที่ซุกซอนวัตถุระเบิดเขามากอ

เหตุราย สรางสถานการ ความรุนแรงใน

เขตเมืองยะลา ชวงเดือนถือศีลอดของพี่

นองชาวไทยมุสลิมที่จะมาถึงในวันที่  หรือ 

 เม ายนน้ี นอกจากน้ียังไดนากาลังพล 

ออกลาดตระเวนดูแลใหความปลอดภัยแก

ประชาชนตามหมูบานเสนทางที่จะตองใช

สั จรไปมาเพอปองกันการกอเหตุราย

ดานหนวยขาวความมั่นคงไดแจงวา

จะมีกลุมผูกอความไมสงบในพื้นท่ีจะกลับ

บานตามภูมิลาเนา เพอประกอบศาสนกิจ

ชวงรอม อน โดยเนนย้าใหทุกหนวยเพิ่ม

ความระมัดระวัง านท่ีตั้ง และข ะออก

ป บิตัหินาที่ในทกุภารกจิและภารกจิสวนตวั

เปนพิเศ ในชวงเดือนถือศีลอด รวมทั้งการ

รกั าความปลอดภยัยานการคา ชมุชนตาง

กอนหนานี้ในพื้นที่ จ.ยะลาเกิดเหตุ

ความไมสงบ ทั้งการลอบวางระเบิดและ

ซุมยิงรถยนตกระบะตราโล สภ.บันนังสตา 

จ.ยะลา ในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา ทาใหตารวจเสียชีวิต 2 นาย ไดรับ

บาดเจบ 2 นาย เมอวันที่  มีนาคม 2565 

รวมถึงเหตุคนรายตามประกบยิงนายอามัด

สุกรี ลาเตะ อายุ 5  ป ครูสอนศาสนาใน

โรงเรยีนแหงหนึง่ใน จ.ยะลา ซึง่เปนนองชาย

ค ะเจรจา  ในประเทศมาเลเซยี ข ะขี่

รถจกัรยานยนตในพืน้ทีห่มูที ่  ต.บดุ ีอ.เมอืง

ยะลา จ.ยะลา เมอวันที่ 1 มีนาคม 2565

 มัสยิดกลางปตตานี อ.เมือง  

จ.ปตตานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรัก  ผอ.รมน.

ภาค  และกลุมค ะประสานงานระดับ

พื้นที่ พรอมดวยผูนาศาสนาอิหมามมัสยิด

จงัหวดัปตตานี  กลุมพลงัมวลชน  ครอบครวั

ผู ไดรับผลกระทบจากเหตุการ ความไม

สงบ และประชาชนในพื้นที่ รวมกิจกรรม

แสดงพลงัมวลชน ป เิสธความรนุแรงทกุรปู

แบบ เสนทางสูรอม อนสันติสุข   เปนการ

ตอนรบัเดอืนรอม อนอนัประเสริ ของพีน่อง

ชาวมสุลมิทัว่โลก และเปนการแสดงออกของ

ประชาชนและกลุมมวลชนในพื้นที่ จชต. ที่

ตองการสันติสุขและป ิเสธความรุนแรง 

และสรางสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมและ

เอือ้ตอการพดูคยุในการแสวงหาทางออกจาก

ความขัดแยงตอการแกไขป หาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต

โดยประชาชนทั้ง 5  คน รวมกัน

ปลอยลูกโปงสีขาว 1  ลูก พรอมกับปาย

ป ิเสธความรุนแรงขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเปน

สั ลัก ของสันติสุขในพื้นที่ ทั้งนี้ แมทัพ

ภาคที่  ไดมอบสิ่งอุปโภคบริโภคที่จาเปน 

อาทิ อินทผลัม เครองดมน้าหวานใชในการ

ละศลีอดใหผูเขารวมกจิกรรม และนาไปแจก

จายใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่อีกดวย

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรัก  แมทัพภาค

ที่ ผูอานวยการรัก าความมั่นคงภายใน

ภาค  กลาววา กจิกรรมในวนันีเ้ปนกจิกรรม

ท่ีแสดงถึงเจตนารม รวมกันในการสราง

สันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้นท่ี และทุกคนไม

ตองการความรนุแรง ข ะเดยีวกนัในเวทพีดู

คุยเพอสันติสุขที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ

มาเลเซีย ไดมีการทาขอตกลงเหนชอบรวม

กนัในการหยดุความรนุแรงในหวงเดอืนรอม

อน เพอใหพีน่องไดป บิตัศิาสนกจิอยางมุง

มั่น ครบถวน และสมบูร  ถือเอาเดือนอัน

ประเสริ น้ีเปนจุดเริ่มตนของสันติสุขดวย

ความรวมมือรวมใจของทุกภาคสวน ที่ผาน

มาสถานการ ความรุนแรงในพื้นท่ีลดลง

อยางตอเนอง ทุกอยางเกิดจากความรวม

มือของพี่นองประชาชนในการป ิเสธความ

รุนแรง ไดรับความรวมมือจากผูนาศาสนา 

สรางความเขาใจ สรางความเชอมั่นใหกับพี่

นองประชาชน รวมไปถึงไดชี้แนะแนวทาง

การทางานการแกไขป หาพืน้ทีม่าโดยตลอด 

ทัง้นี ้ในหวงเดอืนรอม อนเปนเดอืนแหงการ

ขอโท  และการใหอภยัโท ซึง่กนัและกนั ขอ

ใหทุกคนป ิบัติศาสนกิจดวยความมุงมั่น ทา

จิตใจใหสงบ และไดผลบุ อยางครบถวน

ดานนายแวดอืราแม มะมงิจ ิประธาน

ค ะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปตตานี 

กลาววา วันน้ีทุกคนไดมาแสดงเจตนา

อารม รวมกันในการป ิเสธความรุนแรง 

เพอจะตอนรับเดือนรอม อนอันประเสริ  

ในนามค ะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด

ปตตานี ขออวยพรในชวงเดือนรอม อน 

ขอใหเอกองคอัลลอฮ ทรงประทานความ

สุข สุขภาพแขงแรงสมบูร  เพอใหทุกทาน

ไดป ิบัติศาสนกิจ ขอใหเดือนรอม อนอัน

ประเสริ มีแตความสงบสันติอยางยั่งยืน.

เด้งตร.เซ่นเหตุระเบิด

ยอดผูติดโควิดพุงสูงทั่วประเทศ
ทย สต  ตัวเลขผูติดเชื้อโควิดทั่วประ                                                       

เทศยังคงนากังวล ค ะกรรมการโรคติดตอ

จังหวัดนครราชสีมารายงานวา พบผูปวย

ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ผูปวยยืนยันรายใหม

ยังสูง -  5 1 ราย  1 2  ราย 

รวม 2 6  ราย อาเภอที่ผูติดเชื้อสูงสุดคือ 

อ.สีคิ้ว 2 1 ราย รองลงมา อ.ปกธงชัย 2  

ราย  อ.พิมาย 1  ราย  อ.เสิงสาง 1 2 ราย 

สวน 1  รายมี 2 อาเภอ คือ อ.ปากชองกับ 

อ.บัวให   อ.เมืองนครราชสีมา 126 ราย  

อ.หวยแถลง 12  ราย  อ.สูงเนิน 1  และ 

อ.ประทาย 1  ราย   

ข ะที่จังหวัดบุรีรัมย รายงานตัวเลข

เมอวันที่ 1 เม.ย. พบผูปวยยืนยันติดเชื้อ 

5 6 ราย มีผูเสียชีวิต 5 ราย ที่ อ.เมือง  

 ราย เปนเพศชาย 2 ราย อายุ  ป กับ

อายุ 6  ป เพศห ิง 1 ราย อายุ 59 ป อ.ปะ

คา 1 ราย เปนเพศห ิง อายุ  ป และ 

อ.พลับพลาชัย 1 ราย เพศชาย อายุ  

ป โดยพบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 565 ราย 

และติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 11 ราย ซึ่งติด

เชื้อมาจากจังหวัดเสี่ยงทั้ง

สงขลา พบผูติดเชื้อ 62 ราย จาก

การตรวจ  และ -  ท้ังหมด 

6  ราย สงผลใหติดเชื้อสะสม 2 6  

ราย หากรวมจานวนติดเชื้อเขาขาย  

จานวนเพิ่มกวา 61  ราย เสียชีวิต 5  

ราย กาลังรัก า 1 66  ราย ที่พบมีอาการ

รุนแรง  5  ราย เตียงที่ใชไปกวา 2  

เตียงจากเตียงทั้งหมด 11 1  เตียง  

ชลบุรี พบผูติดเชื้อ 1 5  ราย (ผูติด

เชื้อยืนยัน - ) จากคนที่พักอาศัยใน

จังหวัดระยอง เขามารัก าในจังหวัดชลบุรี 

1  ราย จากคลัสเตอรบริ ัทใน อ.เมือง

ชลบุรี 9 ราย จากอาชีพเสี่ยงพบปะผูคน

จานวนมาก 2 รายอาเภอที่ติดเชื้อสูงสุด 

ไดแก อ.ศรีราชา  ราย  อ.บางละมุง 

62 ราย และ อ.เมืองชลบุรี 261 ราย 

รวมติดเชื้อสะสมระลอกใหมจากผลตรวจ 

-  จานวน 6 ราย ไมนับรวม

ผลตรวจ  อีกจานวน 1 2 9 5 ราย 

เชียงใหม พบผูติดเชื้อผลยืนยัน ( - )

เพิ่ม 2  คน และผูติดเชื้อเขาขาย ( ) 

พุงอีก 5 คน รวมเปนสถิติใหมอีกท่ี 

65 คน. 
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เขตดวย เชนการสรางรายไดในเขตดวยการพัฒนาพื้นที่ใหมี

แหลงทองเที่ยว เพ� อโปรโมตใหมีรายไดเขาเขตของผูสมัคร รวม

ถึงสิ่งที่มันแย มันตกต่ํา จะมีนโยบายการฟนฟูอยางไร เปนการ

บานที่ใหเขาทํา ซึ่งเวลาเขาปราศรัยหาเสียง ผูสมัครจะบอกวา

ปญหาของแตละเขตคืออะไร เพ� อใหคนรูวาเราทําการบานจริงจัง 

และเรามีแนวทางในการแกไขปญหารายเขต แตเราจะเนนเร� อง

การหารายไดหรือ “กรุงเทพฯ มั่งคั่ง” 

สวนลักษณะการเลือก ส.ก.ของคน กทม.คิดวาก็มีลักษณะ

ผสมผสาน บางคนก็ชอบพรรค (ที่ผูสมัครสังกัด)  บางคนชอบที่

ตัวบุคคล แตอยากใหเที่ยวนี้เลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคเพ� อไทย 

เม� อถามถึงความหนักใจกับบทบาท ผอ.เลือกตั้ง ส.ก.เพ� อ

ไทย ที่การแขงขันเขมขนมากเพราะคนลงสมัครกันเยอะ ทั้ง

แบบสังกัดพรรคและอิสระ พวงเพ็ชร ยอมรับวามีความหนักใจ 

พอเริ่มมีการแขงขันก็ตองเริ่มมีความหนักใจ  แตเราคิดวาผู

สมัคร ส.ก.ของพรรคเพ� อไทยจะผานจุดนี้ ไปได เราเช� อมั่นวาคน

กรุงเทพมหานครจะมอบความไววางใจ ใหพรรคเพ� อไทยในครั้งนี้

ในการเขาไปทํางานในสภากรุงเทพมหานคร

สวนคูแขงขันท่ีลงสมัคร ส.ก.จากทีมอ� นตางมีความสามารถ

กันทุกพรรค แตเราคิดวาในชวงน้ีคนคงมอบความไววางใจใหฝาย

ประชาธิปไตยมากกวา เราอยากเห็น ส.ก.ท่ีมาจากฝงประชาธิปไตย 

จากท่ีเราไมไดเลือกต้ังกันมาหลายปท้ังผูวาฯ กทม.และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร  เราคิดวามันถึงเวลาแลวท่ีเราจะไดเลือกผูวาฯ 

กับ ส.ก.ท่ีมาจากมือเราเองเสียที คิดวาคราวน้ีชาวกรุงเทพฯ ตอง

ออกมาใชสิทธ์ิตรงน้ี เลือกผูวาฯ หรือ ส.ก.จากมือตัวเองเสียที 

-มองวาการเมืองระดับชาติจะมีสวนในการตัดสินใจของ

คน กทม.ในการเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ดวย?

คิดวามันก็เกี่ยวของกัน เพราะตอนนี้สภาพปญหาทั้งหมด

ของประเทศหรือกรุงเทพฯ เปนปญหาเดียวกันทั้งหมด เปน

ปญหาที่คนกรุงเทพฯ ไดรับผลกระทบ คนตางจังหวัดก็ไดรับผล 

กระทบ ซึ่งการแกไขตองเปนภาพรวมเหมือนกัน 

พท.-ชัชชาติ กับเสนแบงการหาเสียง

ผูวาฯ กทม.-เลือกตั้ง ส.ก.

 -หากผูสมัครของเพ� อไทยไดเขาไปเปน ส.ก.จํานวนหนึ่ง 

ระหวางคุยการเมืองกับ พวงเพ็ชร-ผอ.การเลือกต้ัง 

ส.ก.พรรคเพ� อไทย เราพักเบรกชวงหน่ึงเพ� อเปล่ียนไปคุย เร� องท่ี

คนจํานวนไมนอยตางเคยเห็นขาวและรูจักไดยินช� อของ พวงเพ็ชร 

จากกรณีเปนเจาของบานสวนบางเขนท่ีอยูในซอยวิภาวดีฯ 60 ท่ี

จะมีพิธีบูชาพระราหูท่ีบานสวนบางเขน ซ่ึงจัดเปนปกติทุกวันพุธ

ของสัปดาห โดยจะมีบุคคลจากหลายแวดวงมารวมพิธีดังกลาว 

โดยเฉพาะในวันท่ีพระราหูยายราศี ท่ีจะมีคนมารวมงานจํานวน

มาก 

พวงเพ็ชร เลาเร� องน้ีใหฟงวา “การเปดบานสวนบางเขน

ดังกลาว เปนสังคมไหวพระของพ่ี โดยบานพ่ีเปดบานไหวพระมา

น�าจะย่ีสิบปแลว มาไหวพระแลวก็มาน่ังคุยกัน ท่ีบานพ่ีไมมีสี (สี

เส้ือการเมือง) แลวก็ไมมีการเมืองดวย นักการเมืองนอย”

...คุณคิดถึงวาพอคนมีความเดือดรอนก็จะไปขอ เชน ขอให

ไดงาน ขอใหลูกไดเขาโรงเรียน สวนมากจะขอเปนเร� องงาน โดย

ภายในบานก็จะมีพระราหูองคใหญ ท่ีเปนองคจําลองจากวัดศีรษะ

ทอง วัดช� อดังๆ ท่ีจังหวัดนครปฐม ทางเจาอาวาสทานมาวางให

แลวก็เบิกเนตรให โดยเม� อเขาไปในบานพ่ีเขามาก็จะเจอเลย ก็รับ

ไวหมด ท้ังดีท้ังราย ก็นํามาต้ังไวย่ีสิบปแลวเปนองคจําลอง ใครจะ

มาตอนไหนก็ได แตเม� อกอนเราจะไหวตอนคํ่าแลว แตชวงโควิด 

คนก็จะมากันต้ังแตบายสามโมง มาแกบนอะไรกันแลวก็มีคาถาให

สวด มีชุดไหวให  

บางคนกลับไปก็บอกวาถูกลอตเตอร่ีเยอะ แตพ่ีไมเคยถูก

เพราะพ่ีไมเคยซ้ือ โดยก็จะมีพิธีใหญ เพราะในชวงหน่ึงปหรือสอง

ปจะมีพระราหูยาย จากราศีน้ีไปเขาราศีน้ี คนท่ีไปก็เชน สมมุติ

พระราหูออกจากราศีคุณก็จะไปสง แลวไปเขาของอีกคนก็จะไป

รับ ท่ีบานพ่ีมีรําแกบนเกือบทุกอาทิตย แตมีปดบานไปชวงโควิด 

ตอนน้ีทุกอาทิตยบางทีมีรําสองวง เขามาบน แลวก็มารําแกบน ก็

คือมาขอแลวได เชนเร� องงาน หรือเร� องท่ีเขาเดือดรอนแลวมาขอ 

อยางบางคนท่ีมีช� อเสียง เขาก็เหมือนญาติเรา บางคนเขาเปนสา

ยมู เขาก็มาไหวพระท่ีบานพ่ี

 บางทีเวลามีงานพิธีใหญๆ  คนท่ีบานพ่ีมากันเปนรอย เขา

ก็มากัน ก็มีนักแสดงมากัน บางทีเวลาพ่ีไปเรียนหลักสูตรไหน เขา

ก็จะตามมา มาไหวพระกัน แลวก็จะบอกตอๆ กันไป เชน บาง

คนเดือดรอนก็จะแนะนํากันวาใหมาไหวพระ อันน้ีก็เปนเร� องของ

ความเช� อสวนบุคคล แตของพ่ีอาจจะดัง เพราะวาสําเร็จเยอะ คน

มาขอแลวเขาได ก็เลยมาแกบน ก็ปากตอปากกัน แลวก็ไปชวน

เพ� อนกันมาอีก

-ชวงน้ีถูกจับตามองมากข้ึนในทางการเมือง มีการมองวา

เปนสายตรงคุณทักษิณ และบานจันทรสองหลา ถูกมองเปนคนมี

สายสัมพันธเยอะ?

ไมเชิงอยางน้ัน เราก็เปนลูกนองทานทักษิณกับทานย่ิง

ลักษณ เราก็อยูในพรรค เปน ส.ส.ในพรรค เคยเปนเลขานุการ

รัฐมนตรี เปนกรรมการผูชวยรัฐมนตรี ก็คือทํางานประสานงาน

กัน ไมไดเปนคนสนิทอะไรมากมาย เปนสไตลลูกนองทาน แตวามี

ความรักเคารพ เราก็รูสึกวาทานโดนรังแก ทานอยูเมืองนอก เรา

คิดถึงทาน เราก็ไปเย่ียมทานบาง เราก็เห็นความไมยุติธรรมจน

ทานตองไปอยูเมืองนอก เราคิดถึงเราก็ไปเย่ียมกันประมาณน้ี 

-คนบอกกันวาจะข้ึนมาเปนเจาแม กทม.คนใหมของเพ� อ

ไทย ไดฉายามาดามนครบาล เพ� อไทย?

จริงๆ แลวไมจริงเลย เปนแค ผอ.เลือกต้ัง ส.ก.เพ� อไทยเอง 

ไมไดคิดอะไรใหญโตขนาดน้ัน อยาไปเปรียบเทียบอะไรกับใคร 

เพราะเราก็ไมอยากเดนอยากดังอะไร ชอบอยูเรียบงาย แตหาก

ถามวาขยันไหม ก็ขยันทํางาน เปนคนจริงจังในเร� องการทํางาน 

สวนกรณีท่ีหลายคนอาจสงสัยวา พวงเพ็ชร ท่ีเปนอดีต 

ส.ส.เลย ไมเคยผานการเมืองในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ แลวเหตุใดพรรค

เพ� อไทยจึงโปรโมตใหเปน ผอ.เลือกต้ัง ส.ก.ของเพ� อไทย 

เร� องน้ี เจแจน-พวงเพ็ชร เลาท่ีมาท่ีไปประวัติของตัวเองวา 

จริงๆ เปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด อยางเร� องการศึกษา มัธยม

ตนก็จบโรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต สวนมัธยมปลายจบ

เตรียมอุดมศึกษารุน 36 จากน้ันก็ไปเรียนตอตางประเทศ ท้ังปริญญา

ตรีและปริญญาโทเรียนท่ีสหรัฐอเมริกา แลวก็กลับมาทํางาน เชน 

ทํางานบริษัทโฆษณา 

จนตอมาชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ก็หันมาทําธุรกิจ

ซ้ือขายท่ีดิน เชน หาท่ีดินเพ� อทําปมนํ้ามัน หาท่ีดินทําคลังนํ้ามัน ก็เกิด

จากธุรกิจซ้ือขายท่ีดิน โดยในชวงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ตอนน้ันคน

บอกท่ีดินท่ีภูเรือ จังหวัดเลยสวย เราเลยไปซ้ือท่ีดินท่ีภูเรือ และเปน

คนสไตลชอบทําบุญ ชอบชวยเหลือชาวบาน เลยมีคนชวนไปลงสมัคร

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ ส.จ.ท่ีภูเรือ จังหวัดเลย 

จนไดรับเลือกต้ังเปน ส.จ. ซ่ึงเม� อเปน ส.จ.ไดแปดเดือน มีคนมาชวนให

ลงสมัคร ส.ส. จังหวัดเลย ก็ไปลงสมัคร ส.ส.  สังกัดพรรคชาติพัฒนา 

ก็ไดรับเลือกต้ังจนไดเปน ส.ส.จังหวัดเลยโดยอยูจนครบเทอมส่ีป

ตอมาคุณสุวัจน ลิปตพัลลภ กับกร ทัพพะรังสี ตอนน้ันเปน

หัวหนาและเลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ก็นําพรรคชาติพัฒนามาอยู

รวมกับพรรคไทยรักไทย 

โดยท่ีผานมาเราเองก็มีตําแหน�งทางการเมืองตลอด เปน

เลขานุการรัฐมนตรี เปนท่ีปรึกษารัฐมนตรี เปนกรรมการบริหาร

พรรคไทยรักไทย จนมาโดนยุบพรรค ก็วางเวนการเมืองไปหาป ชวง

น้ันเลยเอาเวลาไปเรียนหนังสือหลักสูตรตางๆ เยอะมาก ทําใหเปน

คนมีเพ� อนฝูงเยอะ ซ่ึงเวลาไปเรียนท่ีไหน จะเปนแกนนําในการจัด

กิจกรรม เปนนักจัดกิจกรรมเยอะ ลงพ้ืนท่ีเยอะ และใชเวลาไปเรียน

หนังสือจนจบปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตอมาทาง

พรรคเพ� อไทยติดตอไปวาขอใหกลับมาชวยงานกันท่ีพรรคเพ� อไทย  

-การหาเสียงเลือกต้ัง ส.ก. จะใหอุงอ๊ิง แพทองธาร ชินวัตร 

มาชวยหาเสียง ส.ก.ของพรรคดวยหรือไม?

ตอนน้ีอุงอ๊ิงก็มีสองตําแหน�ง เปนท่ีปรึกษาการมีสวนรวม

และนวัตกรรม และหัวหนาครอบครัวเพ� อไทย เขาก็อาจจะลงพ้ืนท่ี

เย่ียมครอบครัวเพ� อไทย สมาชิกครอบครัวเพ� อไทย เพราะสไตลของ

ครอบครัวเพ� อไทยก็คือเราอยากรวบรวมสมาชิก เพราะเราโดนยุบ

พรรคหลายคร้ัง สไตลนองอ๊ิง เขาก็จะมาใหความอบอุนกับคนท่ีเคย

เปนสมาชิกของพรรค ก็จะมารวบรวม เขาก็อยากจะมาทําตําแหน�งน้ี 

ก็จะมาชวยลงพ้ืนท่ี ไปเจอสมาชิกบาง ใหมีความรูสึกวา ไมวาจะเปน

ไปอยูในสภา กทม. แตวาผูวาฯ กทม.เกิดไมใชชัชชาติ จะมี

ปญหาอะไรไหม?

คิดวาไมมีปญหาเพราะจริงๆ แลวสไตลการทํางานของ 

กทม. แบบสภาใหญที่แบบบางทีเอาเปนเอาตาย แตจะเปน

แบบอะลุมอลวย คือจะมาทํางานในสวนที่อยากเขาไปทํางาน

ใหคน กทม.จริงๆ เพราะเทาที่ศึกษามาสภา กทม.ไมไดถึงขนาด

ห้ําหั่นอะไรกันถึงขนาดนั้น แตตองตัดปญหาเร� องการทุจริตออก

ไปใหได ตองสรางความโปรงใสในเร� องการทํางาน ซึ่งเปนสิ่งที่

พรรคเพ� อไทยเราเนนมาก  ไมวาจะเปนสภากรุงเทพมหานคร

หรือรัฐบาลใหญ คิดวาผูบริหาร ผูนําประเทศตองมุงเนนเร� อง

การสรางหลักความยุติธรรม ความโปรงใสในเร� องการบริหาร

ประเทศ  

สวนการที่พรรคเพ� อไทยไมสงคนลงสมัครชิงตําแหน�งผู

วาฯ กทม.จะมีผลตอการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ก.ทั้งหมดของพรรค

หรือไมนั้น ยืนยันไดวาประเด็นดังกลาวไมมีปญหา เพราะคุณชัช

ชาติ สิทธิพันธุ เคยเปนแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเรา แตทาน

อยากไปลงสมัครผูวาฯ กทม.แบบอิสระ เพราะอยากไปประสาน

กับทุกๆ คน เพราะการเปนผูวาฯ กทม.ตองประสานกับหลาย

สวน ไมวาจะเปนกระทรวงตางๆ หรือรัฐบาลก็ตาม ในการของบ

อุดหนุนที่จะมีเร� องนี้เขามาเกี่ยวของดวย เพราะฉะนั้นทานอยาก

ตัดสินใจที่อยากจะลงอิสระ พวกเราในฐานะที่เปนคนคุนเคย คน

รูจักกัน  

“เราเช� อมั่นวาทานมีความสามารถที่จะมารับใชชาว

กรุงเทพมหานครได เราก็ไมไดขัดของที่จะสนับสนุนทาน ทั้งนี้

ทั้งนั้นเราดูนโยบายดวย ของทานกับของเราตองใกลเคียงกัน 

ตองมีแนวที่จะเปนไปได

 เขาบอกเขาเปนเสนเลือดฝอย แตเราอาจจะเปน

เสนเลือดใหญ พรรคเพ� อไทยใหญกวา ตองเปนเสนเลือดใหญ 

สวนนโยบายของทานที่เปดออกมารวมสองรอยกวานโยบาย 

แตเราคิดวากรุงเทพฯ จะมีปญหาที่เหมือนๆ กัน คุณภาพชีวิต 

ขยะ สิ่งแวดลอม  น้ําทวม ถนนหนทาง รถติด เปนปญหาที่

เหมือนกับมันก็วนเวียนอยูอยางนี้ แตเราก็คิดวาเราจะหาโอกาส

ที่จะจับปญหาตางๆ ที่เขียนเปนนโยบายออกมาเพ� อทําใหวิกฤต

ตางๆ ของกรุงเทพมหานครดีขึ้น” 

-ความชัดเจนเร� องการหาเสียงระหวางทีม ส.ก.เพ� อไทย 

กับชัชชาติจะเปนอยางไร จะไปดวยกันไหม?

ไมมีปญหาอะไร เพราะบางอยางทานมาลงพื้นที่ เพราะ

พรรคเราสงคนลงทั้งหมดหาสิบเขต บางทีเขามาลงพื้นที่แลว

บางทีเขารูจักผูสมัครของเรา ก็มาดวยกัน ก็ไปดวยกัน ไปวิ่งดวย

กัน ไมคิดวาเราจะเปนปญหานะ เพราะทานก็มาดูปญหาของ 

กทม. เราก็มีปญหาของ กทม.  บางอยางเราอาจรายงานใหทา

นทราบก็ไดวาปญหาตรงนี้มันเปนอะไรบาง  

-มีกระแสในโซเชียลมีเดียที่ ไปนําใบหาเสียงของผูสมัคร 

ส.ก.เพ� อไทยมาเปนประเด็นตั้งคําถามวา ชัชชาติไมไดเปนผู

สมัครอิสระจริง? 

เปนเร� องของการใสความกัน เพราะจริงๆ แลวการที่คุณ

จะหนุนใครสักคน ก็ตองดูวาเขามีนโยบายอยางไร แลวมีความ

สามารถที่จะไดหรือไม อันนี้เปนสิทธิสวนบุคคล 

คิดวาคน กทม.เขาก็ตองมองเห็นความสามารถของผู

วาฯ กทม.คนไหนที่เขาอยากจะเลือกดวย แตเราในฐานะที่เปน

เพ� อไทย เคยอยูกับทาน นโยบายก็จะคลายๆ กัน สอดคลอง

กัน เราก็มาดูวาอันไหนที่หากวาของเราเขาไปไดเยอะในสภา

กรุงเทพมหานคร เราก็จะมาผลักดันวานโยบายของเพ� อไทยกับ

ของทาน โดยเฉพาะของเราที่จะเปนภาพใหญกวา ก็อยากจะขอ

ใหทานชวยทํา ซึ่งไมวาจะเปนผูวาฯ คนไหนไดก็ตาม เราก็ตอง

ผลักดันนโยบายของเราใหสําเร็จในสภากรุงเทพมหานคร 

พวงเพ็ชร-ผอ.เลือกตั้ง ส.ก.เพ� อไทย กลาวอีกวา สวน

การประเมินสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.รอบนี้ คิดวาคนอยากจะ

เปลี่ยนแปลงเพราะบานเมืองบอบช้ํา คนกรุงเทพมหานครก็ทุกข

ทรมาน ซึ่งคน กทม.จะตัดสินใจวาคนไหนเปนอยางไร เพราะ

คนสามารถรับรูไดวาทุกวันนี้ กทม.ดีขึ้นหรือเลวลง คิดวาเขาจะ

ตัดสินใจไดถูกตอง

ปจจุบันเราเขาสูยุคโซเชียลมีเดีย เราตองยอมรับวาบาง

คนบางพรรคเขาเกงเร� องโซเชียลมีเดีย แตจริงๆ แลวก็ตอง

อยูที่ความเปนไปไดดวย โดยวาตัวตนของเขาเปนใคร เขาเปน

อยางไร นโยบายเปนอยางไรดวย คิดวาคนกรุงเทพฯ ฉลาดและ

รูเร� องนี้ดี เพราะคนที่ทําเร� องโซเชียลมีเดีย บางคนก็ทําไดดี บาง

คนทําโอเวอรก็มี เราก็คิดวาคนกรุงเทพฯ เขารูวาใครควรเปนผู

วาฯ กทม. ใครควรเปน ส.ก.ของเขา 

สวนที่มีการทําโพลมาหลายครั้งกอนหนานี้ ที่จะมีกลุม

ประชาชนที่บอกวา ยังไมตัดสินใจ นั้น จริงๆ แลวเขายังไมไดไม

ตัดสินใจ แตเขาไมตอบ เราเจอมาเยอะที่บอกวายังไมตัดสินใจ 

แตในใจเขานั้นเขาตัดสินใจแลว เขาเพียงแตวายังไมอยากตอบ

โพล แตจริงๆ คิดวาเขาไดตัดสินใจแลว 

-การเลือกตั้ง ส.ส.รอบหนา ในฐานะเปนแกนนําพรรคมา

ชวยดูแลพื้นที่ กทม. คิดวา ส.ส.เขตของเพ� อไทยจากรอบที่แลว

ได 9 คน คิดวาจะไดเพิ่มขึ้นหรือไม?

คิดวาพรรคจะได ส.ส.เขต กทม.เพิ่มขึ้นจากสภาพปจจุบัน 

ซึ่งเราคิดวาคนยอมอยากไดพรรคการเมืองที่เปนพรรคฝาย

ประชาธิปไตย เปนพรรคการเมืองที่มาทํางานซึ่งไมมีเร� องของ

การทุจริตคอรรัปชัน 

-กรณีมีขาววาอาจจะมี ส.ส.เขตเพ� อไทยของภาค กทม.

อาจจะยายออกไป เชน การุณ โหสกุล ส.ส.ดอนเมือง แลวคน

ที่จะยายเขามาในสวนของ กทม.มีบางหรือไม?

เร� องที่คนจะยายออกไปหรือจะมีคนยายพรรคเขามาเพ� อ

ไทย ก็เปนเร� องการตัดสินใจสวนบุคคล เพราะคนจะเขามาหรือ

จะยายออก ก็ตองมีเหตุผลของตัวเองในการตัดสินใจ พรรคก็ไม

มายดวาใครจะออก เปนเร� องของสิทธิสวนบุคคล ไมวากันเพราะ

เขาคงมีเหตุผลของเขา สวนใครจะเขามาพรรคก็มีการเลือกเฟน

เยอะ มีการคัดกรอง.

.........................................................................................................................

.....

ไทยรักไทย พลังประชาชน เพ� อไทย ก็เปนส่ิงท่ีเรา concern ถึง

สมาชิกตลอด 

-ประเมินอยางไร หลังมีกระแสตอบรับจากสมาชิก

ครอบครัวเพ� อไทยตออุงอ๊ิง?

เรามองในแงความสามารถของนองอ๊ิง เพราะเขาก็จบจาก

ตางประเทศ จบปริญญาโทมา แลวก็เปนนักธุรกิจดวยท่ีประสบ

ความสําเร็จ อยากใหมองในเร� องความสามารถของเขามากกวา 

ไมอยากใหมองวาเปนลูกของใคร แตอยากใหมองความสามารถท่ี

เขามี เม� อเขามาในพรรคเพ� อไทย ก็มาชวยพรรคไดเยอะ เพราะ

เขาทันสมัย มีความคิดอะไรท่ีมันไมเหมือนกับสฟมัยปจจุบัน เรา

ตองบอกแบบน้ี เพราะโลกมันกาวไปแลว ไมวาจะเปนเร� อง IT 

เร� อง AI อะไรตางๆ เราคิดวาคนรุนใหมๆ  เขาจะนําส่ิงท่ีเขาเรียน

มาหรือนําความรูของเขามาชวย อยากบอกวาชวยประเทศเลย

ดวยซํ้า คือมาชวยทําใหประเทศเราดีข้ึน อยาไปมองเปนเพ� อไทย

หรือเปนอะไร แตมองวาเขามารับใชทางการเมือง คิดวาเขาก็

เหมือนมารับใชประเทศชาติ เพราะจริงๆ แลวเขาไมตองเหน� อย

ก็ได เขาก็อยูสบาย แตเขาอยากมาชวยใหประเทศดีข้ึน 

-เปนหวงหรือไม หากฝายตรงขามทางการเมืองพยายาม

จะเลนงานทางการเมือง?

จริงๆ จะวาเปนหวงก็ตองเปนหวง แตเรามีความรูสึกวา

เขาเปนคนเขมแข็ง ส่ิงท่ีเขาเผชิญมา ไมวาจะเปนเร� องท่ีคุณพอ

เขาเผชิญอะไรมาบาง หรืออาเขา (ย่ิงลักษณ ชินวัตร) เผชิญ

อะไรบาง

เราก็คิดวานองเขาเปนคนท่ีแข็งแกรงพอสมควร น�าจะ

กาวขามจุดน้ีไปได เพราะความมุงม่ันของเขา ความต้ังใจของเขา 

เพราะคนเราก็คงมีความรูสึกในใจวาตองตอสูเพราะเขาอาจจะ

เห็นความไมยุติธรรม-ความอยุติธรรม เขาน�าจะซึมทราบในเร� อง

การกล่ันแกลงกันมันเปนอยางไร แตถามวาเราเปนหวงไหม ตอง

บอกวาก็เปนหวง 

-หากมีเสียงเรียกรองใหอุงอ๊ิงเขามาการเมือง เปนแคน

ดิเดตนายกฯ?

เปนเร� องของอนาคต ตอนน้ีเขามาทําหนาท่ีสองตําแหน�งน้ี

กอน สวนเร� องของอนาคตตองรอดูวาจะไปในทิศทางอยางไร.  

ไมอยากใหมองวาเปนลูกของใคร แตอยากใหมองความสามารถที่เขามี เม� อ

เขามาในพรรคเพ� อไทย ก็มาชวยพรรคไดเยอะ....นองเขาเปนคนที่แข็งแกรง

พอสมควร น�าจะกาวขามจุดนี้ ไปได

สายตรง ‘ทักษิณ-จันทรสองหลา’

มองอนาคตการเมือง ‘อุงอิ๊ง’
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พวงเพ็ชร-มาดามนครบาล เพ� อไทย 

กับเปาหมาย ชิง ส.ก. 50 เกาอี้ 

และสายสัมพันธ ‘ชัชชาติ-พท.’ 

กออฟอยางเปนทางการแลวสําหรับศึกเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) และสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก) หลังเปดรับสมัครผูลงสมัคร

รับเลือกตั้งทั้งผูวาฯ กทม.และ ส.ก.ไปเม� อวันพฤหัสบดีที่ 31  

มีนาคมที่ผานมา ที่พอคนลงสมัครไดเบอรประจําตัวในการลง

แขงขัน ก็เรงลงพื้นที่หาเสียงหาคะแนนกันทันที 

สําหรับ ศึกเลือกตั้ง ส.ก.2565 ครั้งนี้ ที่มีการเลือกตั้ง

กันทั้งสิ้น 50 เขต เขตละคนหรือหนึ่งเขตหนึ่งเบอร หลาย

พรรคการเมืองตางสงคนลงรับสมัครเพ� อชิงชัยกันอยางเขมขน 

รวมถึงผูสมัครจากกลุมอิสระตางๆ ดวย ซึ่งสําหรับ พรรคเพ� อ

ไทย รอบนี้สงคนลงสมัครครบหมดทั้ง 50 เขต และตั้งเปาไว

สูงพอสมควรวาอยางนอยควรไดขั้นต่ําสักครึ่งหนึ่งหรือ 25 ที่

นั่ง จากที่เพ� อไทยเคยได ส.ก. 15 ที่นั่ง ตอนเลือกตั้งใหญ ส.ก.ป 

2553 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งดังกลาว มีการเลือกตั้ง ส.ก.รวม 61 

เกาอี้ โดยพรรคประชาธิปตยกวาดเกาอี้ ไปมากสุดคือ 45 ที่นั่ง 

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผูอํานวยการการเลือกตั้ง ส.ก. 

พรรคเพ� อไทย ที่คนในเพ� อไทยเรียกกันวา เจแจน-แกนนําพรรค

เพ� อไทยที่ถูกมองวาเปนสายตรงของทักษิณ ชินวัตร และบาน

จันทรสองหลาของตระกูลชินวัตร ที่วันนี้พรรคผลักดันใหขึ้นมา

มีบทบาทในพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เพ� อหวังใหเปน เจา

แม กทม.คนใหมของพรรคเพ� อไทย จนไดรับฉายาทางการเมือง

เวลานี้วา มาดามนครบาล โดยมีภารกิจแรกคือตองทําใหเพ� อ

ไทยไดเกาอี้ ส.ก.ตามเปาที่วางไว 

กอนจะไปคุยถึงเร� องดังกลาว พวงเพ็ชร-ผอ.เลือกตั้ง 

ส.ก.เพ� อไทย กลาวถึงการเขามารับบทบาทแมทัพใหญของเพ� อ

ไทย ในการนําทัพลุยศึกเลือกตั้ง ส.ก.ที่ทุกเขตแขงขันกันระอุ

วา หลัง คสช.รัฐประหารเม� อป 2557 ก็วางเวนทางการเมืองไป

หลายป แตตอมาก็เขามาชวยงานการเมืองในพรรคเพ� อไทย โดย

เปนลักษณะการทํางานการเมืองแบบอยูเบื้องหลัง โดยมาชวย

งานดานนโยบายพรรค ชวยงานพรรคในการทํางานในสภาและ

ดูแลพวก ส.ส.เพ� อใหพรรคเพ� อไทยมีความอบอุน ตอมาเขามา

เปนกรรมการพรรคเพ� อไทยในการพิจารณาคัดเลือกตัวผูสมัคร 

ส.ส. รวมถึงคัดเลือกตัวผูสมัคร ส.ก.ของเพ� อไทยที่มีนายวิชาญ 

มีนชัยนันท เปนประธาน จึงทําใหไดคลุกคลีกับคนในพรรคพวก

คนรุนใหมๆ เห็นเขาลงพื้นที่ ไดเห็นความตั้งใจของพวกเขา แลว

เราเปนสไตล support การทํางาน อยางในชวงโควิดก็ลงพื้นที่

กับพวกผูสมัครนําของไปบริจาคใหประชาชน ไปรวมออกหน�วย

ตรวจ ATK ทําใหเราสนิทกับนองๆ ผูสมัคร ส.ก.เพ� อไทย 

...ทางพรรคเพ� อไทยเลยมอบหมายใหเปน ผูอํานวยการ

เลือกตั้ง ส.ก.เพ� อไทย ซึ่งตัวเราอยากเห็นความสําเร็จ เพราะ

เห็นความเดือดรอนของประชาชนที่มีรัฐบาลที่ไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง อยางผูวาฯ กทม.กอนหนานี้อยูในตําแหน�งรวมหาปกวา                                                                   

หรือ ส.ก.ชุดที่ คสช.แตงตั้งเขาไปก็อยูรวมแปดป เราไดเห็น

ความเดือดรอนของคนกรุงเทพฯ และทีมผูสมัคร ส.ก.ของพรรค

แตละคนก็มีความตั้งใจ ทุกคนมีความรูความสามารถเยอะ และ

ทั้งหมดตางขยันในการที่จะทํางานรับใชพื้นที่ มีจิตอาสา 

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ก.เพ� อไทยแตละคนในชวงโควิด 

ทุกคนมุงแตชวยเหลือประชาชน นําทีมไปฉีดยาฆาเชื้อ คอยรับ

โทรศัพท คอยชวยหาหองหาโรงพยาบาลชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ รวมถึงการชวยเหลือประชาชนในดาน

ตางๆ เชน การชวยติดตอประสานเร� องการติดตั้ง

ไฟในพื้นที่เพ� อสรางความสวางแตละจุด บางพื้นที่

เจอปญหาน้ําทวม ผูสมัครของเพ� อไทยทํางานตอ

เน� องในพื้นที่ชวยเหลือประชาชนมาตลอด ทุกคน

ทํางานตอเน� องในพื้นที่มานาน ไมใชวาพอเลือกตั้ง

แลวคอยมา 

-ในฐานะ ผอ.เลือกตั้ง ส.ก.เพ� อไทย ตั้งเปา

วาผูสมัครของพรรคตองชนะกี่คน?

ก็อยากใหไดมากที่สุด พยายามจะใหไดเกิน

ครึ่งหนึ่ง  โดยคาดหวังทุกเขต สวนแนวทางการ

หาเสียงอยากบอกวา นโยบายที่ผูสมัคร ส.ก.ของ

เพ� อไทยใชในการหาเสียงเปนนโยบายที่จับตอง

ได และเปนนโยบายที่มาจากปญหาของประชาชน

จริงๆ ที่หากนํามาทําจะแกปญหาคน กทม.ไดเต็ม

ที่ แกไดจริง และเราทําไดจริง เหมือนกับที่เคย

ทําใหเห็นมาแลวตอนตั้งแตสมัยพรรคไทยรักไทย 

ตั้งแตยุคนายกฯ ทักษิณ มาจนถึงนายกฯ ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร  นโยบายเราประสบความสําเร็จ

มาตลอด 

อีกทั้งเราเห็นความตั้งใจความมุงมั่นของ

นองๆ ที่มาลงสมัคร ส.ก.รอบนี้ ทุกคนตั้งใจและ

ขยันมาก ทํางานเต็มที่  ทําการบานดูแลปญหา

ประชาชนในพื้นที่มาตลอด เพ� อไทยก็อยากอาสา

เขาไปทําใหกรุงเทพฯ ดีขึ้นในชวงที่กรุงเทพฯ มี

วิกฤต อยากใหกรุงเทพฯ ดีขึ้น 

โดยนโยบายหลักๆ ในการหาเสียงของทีม

ผูสมัคร ส.ก.เพ� อไทย เราจะเนนเร� องเศรษฐกิจ 

สาธารณสุข การศึกษา อยางสโลแกนของพรรค

เพ� อไทยที่ใชในการหาเสียงที่วา “กรุงเทพฯ 

มั่งคั่ง” ก็คืออยากใหทุกอยางดีขึ้น อยากใหคน

กรุงเทพฯ กินดีอยูดี ทุกอยางดีขึ้นในทุกทาง 

สวนการแขงขันที่หลายเขต หลาย

พรรคการเมือง และกลุมอิสระตางสงคนลงสมัคร

แขงขันกัน คิดวาชอบมาก แตคนกรุงเทพมหานคร

จะเปนคนตัดสินเองวานโยบายของใครเปน

อยางไร และผูสมัครมีความสามารถแคไหน เขา

คิดวาผูสมัคร ส.ก.คนนั้นจะมาทํางานใหเขาได

ไหม มีความสามารถพอที่จะไปทํางานใหเขา

ในสภากรุงเทพมหานคร เชนการดูแลเร� องงบ

ประมาณการบริหารกรุงเทพมหานคร  ไปผลักดันนโยบายซึ่ง

มันมีประโยชนตอชาวกรุงเทพมหานครอยางยิ่ง ตรงนี้เราคิดวา

ประชาชนจะเปนผูตัดสิน เราไมไดมองวาจะมาจากพรรคไหน 

แตเราคิดวานโยบายของพรรคเพ� อไทยดี

ผูสมัครทีม ส.ก.ของเราตางมีความขยัน ทําพื้นที่ตลอด ผู

สมัครก็มีที่จบปริญญาเอก 6 คน จบปริญญาโท 23  คน โดยมี

ทั้งคนรุนใหมและอดีต ส.ก. มีประสบการณในพื้นที่ รูปญหาของ

คนกรุงเทพฯ มาชานาน ถึงเวลาที่กรุงเทพฯ ตองกาวไปขางหนา 

 จุดแข็งของทีมผูสมัคร ส.ก.เพ� อไทยคือ ตัวนโยบาย

และตัวผูสมัคร ที่เขามีใจอยากรับใชคน กทม. อยากชวยเหลือ

สังคม โดยการหาเสียงหลังจากนี้ก็จะนํานโยบายของทีมผูสมัคร 

ส.ก.เพ� อไทยไปพูดใหประชาชนชาวกรุงเทพมหานครแตละพื้นที่

ไดรับรูวาเรามีนโยบายอะไรบาง ก็จะไปพูดใหเขาฟง โดยจะมี

การลงพื้นที่อยางตอเน� อง รวมถึงการหาเสียงผานโซเชียลมีเดีย

ตางๆ เพ� อเอานโยบายของทีมหาเสียง ส.ก.ของพรรคเพ� อไทยไป

พูดใหคน กทม.ฟง  เพ� อขยายผลวานโยบายเราเปนอยางไร ทํา

ที่ไหนอยางไร  ทําไดจริงหรือไม ก็จะเนนเร� องนโยบาย

จริงๆ แลวในสวนของผูสมัคร ส.ก.ทุกคนจะมีนโยบายราย

เขต ทุกคนมีการทําการบาน เชน พื้นที่มีน้ําทวม มีปญหาเร� อง

กลิ่นขยะ มีปญหาเร� องรถพยาบาล เร� องสถานพยาบาล หรือ

เร� องโรงเรียนในพื้นที่ เพราะผูสมัครแตละคนจะมีปญหาไม

เหมือนกันในแตละเขต และเราก็เนนในเร� องการหารายไดราย

พยายามจะใหไดเกินครึ่งหนึ่ง โดยคาดหวังทุกเขต...คุณชัชชาติเคยเปนแคนดิเดตนายกฯ ของ

พรรคเรา แตทานอยากไปลงสมัครผูวาฯ กทม.แบบอิสระ เพราะอยากไปประสานกับทุกๆ คน 

เพราะการเปนผูวาฯ กทม.ตองประสานกับหลายสวน...เราเช� อมั่นวาทานมีความสามารถที่จะมา

รับใชชาวกรุงเทพมหานครได เราก็ไมไดขัดของที่จะสนับสนุนทาน ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูนโยบายดวย 

ของทานกับของเราตองใกลเคียงกัน ตองมีแนวที่จะเปนไปได

คิ
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